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Nahodha wa timu ya Taifa ya Tanzania (Taifa Stars), Mbwana Samatta akiifungia timu yake ya Aston Villa kwa kichwa bao la kufutia machozi kwenye mechi ya Ligi 

Kuu England, wakati wakikubali kipigo cha mabao 2-1 ugenini dhidi ya Bournemouth juzi. Bao hilo ni la kwanza kwa Samatta tangu ajiunge na klabu hiyo na huo 

ukiwa mchezo wake wa kwanza kwenye Ligi Kuu England. HABARI UK. 32

isikupite

AKAUNTI IMEFUNGUKA...

MOHAMED Salah amefunga mabao mengi (12) kwenye Ligi Kuu England katika uwanja wa nyumbani msimu huu kuliko mchezaji yeyote, tangu ali-pojiunga na Liverpool mwaka 2017, ni Lionel Messi (51) pekee mwenye mabao mengi ya uwanja wa nyumbani katika ligi tano kubwa bora Ulaya kuliko mshambuliaji huyo wa kima-taifa wa Misri (44).
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Ni tukio la watu 20 kufa wakikanyaga mafuta, wamo wanawake 
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Simanzi Moshi 
Na Mary Mosha, MOSHI 

VILIO, majonzi na simanzi jana 
vilitawala katika Hospitali ya Rufani 
ya Mkoa wa Kilimanjaro ya Mawen-
zi baada ya matumaini ya kauli 
mbiu ya Mtume Boniface Mwam-
posa ya “mwaka 2020 wa Raha” 
kuwa wa vilio kufuatia watu 20 kufa 
na wengine 16 kujeruhiwa katika 
maombezi katika uwanja wa mpira 
Majengo. 

Miongoni mwa waliopoteza 
maisha ni muuguzi wa Hospitali ya 
Wilaya ya Hai, Joyce Chamshama 
(58). 

Kati ya waliofariki wanawake 
15, watoto wanne na mwanaume 
mmoja, Kamanda wa Polisi mkoani 
Kilimanjaro, Salum Hamduni, aliitaja 
miili 19 iliyotambuliwa  ni Anna 
Kimaro, mkazi wa Sambarai; Nancy 
Kawa, mkazi wa Majengo; Elias 
Moshi, mkazi wa Old Moshi na Cath-
erine Macha mkazi wa Miembeni. 

Wengine ni Michael Chuwa, mkazi 
wa Arusha Kimandolu; Funis Ngazi, 
mkazi Sanya Juu; Laurencia Mallya, 
mkazi wa Kibosho; Royal Shirima, 
mkazi wa Mbokomu; Basila Lyimo, 
mkazi wa Marangu na Elimhoo Ma-
cha, mkazi wa Mbokomu.

 Wengine ni Meshark Kombe 
mwanafunzi Mwereni Shule ya 
Msingi, na Philipina Malya, mkazi 
wa Mlowe.

 
HALI ILIVYOKUWA
KABLA YA IBADA
 
Katika uwanja huo kulikuwa na 

bango kuu la Mtume Mwamposa, 
katika maombezi yake ‘linasomeka 
mwaka 2020 ni mwaka wa Raha, 
Mungu atakupa furaha, pumziko na 
starehe’. 

 Kwa mujibu wa taarifa iliyo-
tolewa na mkuu wa kitengo cha 
magonjwa ya nje na dharura wa 
Hospitali ya Mawenzi, Dk. Victor 
Adolph,  juzi majira ya saa 2:00 
usiku walipokea miili 20 ambapo 
miwili imetambulika.

 Aidha, uongozi wa hospitali ya 
rufani ya mkoa wa Kilimanjaro 
ya Mawenzi, imeomba wakazi wa 
maeneo na wilaya tofauti za mkoa 
wa Kilimanjaro kujitokeza katika 
chumba cha kuhifadhi maiti cha 
hospitali hiyo kujitokeza kutambua 
miili ya ndugu zao.  

Watu hao walifariki wakati wa 
utekelezaji wa imani ya kukanyaga 
mafuta kama ishara ya kupata 
uponyaji wa maradhi, kuimarika kiu-
chumi, kupata mke, mume na mikosi 
mingine katika maisha ya kila siku. 

Dk. Adolph alisema tukio hilo lil-
itokea Jumamosi majira ya saa 2:00 
usiku katika uwanja wa Majengo 
Manispaa ya Moshi wakati watu hao 
wakitoka kwenye uwanja huo, huku 
wakitekeleza imani ya kukanyaga 
mafuta ya upako. 

“Jana tulipokea miili 20, watu 
wawili, akiwamo mtoto mmoja wali-
tambuliwa na ndugu zao na wali-
hamishiwa kumhifadhiwa Hospitali 
ya Rufani ya KCMC, tunaomba wa-
nanchi wajitokeze kutambua ndugu 
zao,” alisema. 

Alisema watu wengi wamefariki

Kamati ya Ulinzi na Usalama ikiongozwa na Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro, Anna Mghwira, wakitembelea eneo la tukio. 
PICHA: MPIGA PICHA WETU

Walivyokufa wakitafuta miujiza kwa Mwamposa
Na Mary Mosha, MOSHI

KATIKA kile kinachoelezwa ni kwenda 
kutafuta miujiza kwa ajili ya kupata utajiri, 
kazi, ndoa na kuponywa magonjwa, waumi-
ni 20 wa dini ya kikristo wamepoteza mai-
sha kwenye msongamano wa kukanyaga 
mafuta ili kupata vitu hivyo.

Aidha, watu 16 wamejeruhiwa kati yake 
wanne wana hali mbaya na wamelazwa 
hospitalini kwa matibabu zaidi.

Tukio hilo lilitokea juzi katika uwanja wa 
Majengo mjini Moshi majira ya saa 1:30 usi-
ku, mara baada ya kumalizika kwa mkutano 
wa Injili wa Mtume Boniface Mwamposa 
maarufu kama Buldoza wa Kanisa la Cal-
vary Assemblies of God, na ndipo yalipok-
wekwa mafuta kwenye moja ya mageti kati 
ya matatu yaliyokuwpo kwa ajili ya watu 
kupita kukanyaga na kupata haja za mioyo 
yao.

Katika eneo hilo ambalo vimekutwa 
vitambaa na kanga za kina mama, viatu 
na kanda mbili kulikuwa na tope jingi 
lililochanganyikana na mafuta ambayo 
waumini walikuwa wanagombania kukany-

aga na kupata wanayohitaji.
 
WALIONUSURIKA WASIMULIA

  “Hakukuwa na utaratibu ulioeleweka 
wa namna ya kukanyaga mafuta hayo, na 
kusababisha watu wengi kukanyagana 
huku baadhi walianguka na    kupoteza 
maisha… mimi nilifanikiwa kutoka baada ya 
mtu mmoja kunivuta, nililaliwa na watoto 
wawili ambao    walipoteza maisha muda 
ule ule,”alisema Magreti Shoo.

Alisema alijeruhiwa sehemu ya 
miguu    ambapo alisaidiwa na baadhi ya 
vijana ambao wakimkimbiza katika  katika 
kituo cha afya  cha Majengo na kupata hu-
duma ya kwanza.

“Nilipofikishwa katika kituo    hi-
cho  sifahamu kilichoendelea  hadi usiku wa 
manane ambapo  nilishtuka  ndugu zan-
gu wakiwa    wamenizingira    na      huku 
nikiwa nimetundikiwa maji,” alisema.

Agnes Lyimo ni  majeruhi aliyelazwa ka-
tika hospitali ya rufani ya Mawenzi, ambaye 
alisema tukio lilitokea majira  ya 1:30 usiku 
ambapo Mtume Mwamposa aliwaagiza wa-

tendaji wake kuhakikisha  watu wote wa-
nakanyaga  mafuta ya upako.

Alisema pamoja na maelekezo ya Mtume 
Mwamposa, lakini hapakuwa na utaratibu 
maalumu wa ukanyagaji wa mafuta hayo 
kama sehemu ya uponyaji wa maradhi ya-
nayowakabili.

“ Nilianguka wakati nainama  kuvua via-
tu ili nikanyage mafuta  ya upako  nilimla-
lia mtu na  sikumbuki kilichoendea hadi leo 
alfajiri nilipojikuta katika Hospitali ya Ru-
fani ya Mawenzi…siwezi kunyanyuka  kwa 
maumivu ya mgongo,  huku mguu mmoja 
ukiwa umekufa ganzi,” alisema Agnes.

Ester Rubeni, alisema vifo vilitokana na 
kukosekana na utaratibu maalumu  katika 
geti la kutokea nje ya uwanja huo kupitia 
eneo maalum lililokuwa na mafuta ya upa-
ko.

Alisema ilikuwa ni mwenye nguvu ndiye 
anapita na kuwa vurugu kubwa ambazo zili-
leta maafa ya watu hao.

 Baadhi ya ndugu wa marehemu, Koleta 
Efraimu  ambaye ni babu wa marehemu 
Nancy Kawa, mwanafunzi wa darasa la tano 
katika Shule ya Msingi Langoni, aliomba 
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rC: Udhibiti mafundisho yanayotesa watu kuanza
Na Mary Mosha, MOSHI

MKUU wa Mkoa wa Kilimanjaro, Anna 
Mghwira, amesema wataanza kudhibiti aina 
zote za mafundisho ya dini yanayotesa watu 
kwa lengo la kuepusha madhara kutokea.

Amesema aina ya mafundisho yanayo-
kanganya watu, yanayotoa ahadi za utajiri, 
kupona magonjwa na mafanikio yameanza 
kuna na athari mbaya katika jamii.

Aliyasema hayo jana mkoani Kilimanjaro 
wakati akizungumza na waandishi wa habari 
kuhusu tukio la watu 20 waliofariki kuto-
kana na kukanyagana wakiwa katika ibada 
ya Kanisa la Calvary Assemblies of God lin-

aoongozwa na Mtume Boniface Mwamposa.
“Tunashaka na hao watu wanaotangaza 

watu kupata baraka, tutaanza kudhibiti aina 
zozote za mafundisho yanayopotosha watu, 
siyo kawaida mtu anakwenda kupata baraka 
kwa       kukanyaga mafuta,” alisema Mgh-
wira.

Kuhusu tukio la vifo vya watu hao, Mgh-
wira alisema miili ya watu 14 waliofariki ime-
shatambulika na mingine bado haijatambu-
lika.

Alisema leo mchana kutafanyika misa ya 
pamoja katika Uwanja wa Majengo.

“Eneo limeshawekwa salama, hakuna 
kitu kilichosogezwa, kila kitu kiko palepale, 

vitambaa vya kina mama, mafuta, tutavia-
cha hivyo hivyo hadi misa itakapomalizika,” 
alisema Mghwira na kuongeza:

“Miili tutaiweka sehemu salama ya 
maziko, na ile mingine ambayo haijatambu-
lika tutaiweka uwanjani kwa ajili ya kuaga na 
itarudishwa mochwari hadi pale ndugu zao 
watakapopatikana,” alisema Mghwira.

Alisema Uwanja wa Majengo ni mkubwa 
na wasanii wakubwa wamekuwa wakifanya 
matamasha katika eneo hilo, lakini haku-
jawahi kutokea vifo vya watu kukanyagana.

Alisema kutokana na tukio hilo, Jeshi la 
Polisi limeshawakamata watu nane aki-
wamo Mwamposa.
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Upinzani wataka 
vigogo kuwajibika

Na Godfrey Mushi, DODOMA

MBUNGE wa Arusha Mjini (Chadema), Godbless 
Lema, amesema vifo 20 vilivyotokea katika Uwanja 
wa Majengo-Moshi mkoani Kilimanjaro, chanzo cha 
tatizo hilo ni kukosekana kwa ufahamu ama weledi 
wa mambo yanayohusu udhibiti wa mikusanyiko.

Akizungumza jana jijini Dodoma, Lema alisema 
kutokana na ajali hiyo anashauri Kamanda wa Polisi 
mkoani Kilimanjaro (RPC), Salum Hamduni, Mkuu 
wa Polisi wa Wilaya ya Moshi (OCD), Joseph Kate, 
Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, Inspekta Jenerali Si-
mon Sirro na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, 
George Simbachawene wajiuzulu.

Lema ambaye ni Waziri Kivuli wa Mambo ya 
Ndani ya Nchi alisema: “Mahali penye crowd (mku-
sanyiko) ya watu 5,000 Polisi na Zimamoto na Red 
Cross (watu wa Msalaba Mwekundu) wanatakiwa 
kuwa hapo. Yaani ‘crowd management’ (udhibiti wa 
mikusanyiko) kunapokuwapo na mkusanyiko wa 
zaidi ya watu 100 kuna hitaji ‘sensitivity’ ya hali ya 
juu (uangalizi) ya Jeshi la Polisi, Jeshi la Uokoaji na 
Red Cross,” alisema Lema.  

Zaidi Lema alieleza: “Mwamposa anaweza asik-
wepe makosa, lakini mtu wa kwanza kuwajibika ni 
Jeshi la Polisi na kwa vile Jeshi la Polisi liko chini ya 
Simbachawene, nilikuwa nashauri Simbachawene 
sasa aage tena arudi mtaani, halafu afikiriwe tena.”

Alisema ajali hiyo ni funzo hasa mahali penye mi-
kusanyiko ya dini, iwe ya kisiasa ama iwe ya kimich-
ezo, kwamba Polisi wanahitaji sana kuwa na maari-
fa ya kudhibiti mikusanyiko.

Alisema kwa sasa huwezi kuanza kujadili suala 
hilo la imani, kwamba ni kwa nini watu wanakan-
yaga mafuta.

“Ukianza kujadili hivyo mambo ya imani utapata 
tabu, kuna wakati Yesu alidaiwa kodi akawaambia 
kina Petro nendeni huko ziwani kavueni samaki wa 
kwanza atakayemkuta teni dinari sasa issue za ‘faith’ 
(imani) ni ‘trick’ (mbinu) kidogo,” alieleza Lema.

Walivyokufa wakitafuta miujiza kwa Mwamposa
serikali kuingilia kati utaratibu wa ma-
kanisa ili kuacha kuwalaghai wananchi .

“ Hatutaki kuongea mengi bali    ina-
daiwa katika uwanja huo hakukuwa 
na   gari la kubebea wagonjwa, Shirika 
la Msalaba Mwekundu    jambo ambalo 
serikali iliridhia na kuwapa kibali    bila 
kutazama hayo ndiyo chanzo      mata-
tizo  yote haya,” alisema.

  Naye, Hashimu Omary,    mkwe wa 
Anna Kimario aliyefariki, alisema ipo haja 
kwa serikali kuchukua hatua zaidi.

  Gazeti hili lilitembela uwanja huo 
ambao uko umbali wa kilomita mbili ku-
toka    Stendi Kuu wa mabasi yaendao 
mikoani na kukuta baadhi ya mabaki ya 
nguo, Viatu  pochi  vikiwa zimeteleke-
zwa huku kukiwa na ulinzi wa polisi.  

Jana majira ya    asubuhi  mamia ya 
wananchi  walifurika katika uwanja wa 
huo, wakitafuta baadhi ya mali zao iki-
wamo funguo  za nyumba  zao, pochi 
na  simu za mkononi.

Katika Hospitali ya Rufani ya Mawenzi, 
mamia ya wananchi walijitokeza kutam-
bua miili na majeruhi wa tukio hilo.

Magufuli atuma salamu rambirambi
Na Mwandishi Wetu 

RAIS John Magufuli, ametuma salamu za 
rambirambi kwa familia za watu 20 walio-
poteza maisha wakati wakitoka katika ibada 
Moshi mkoani Kilimanjaro, na kwa familia za 
watu zaidi ya 20 waliopoteza maisha kuto-
kana na madhara ya mvua kubwa zinazonye-
sha mkoani Lindi na mikoa mingine nchini.  

Watu 20 waliofariki dunia baada ya kukan-
yagwa na wenzao wakati wakitoka katika lan-
go moja waliloelekezwa kupita ili kukanyaga 
mafuta ya upako katika viwanja vya Majengo, 
mjini Moshi na watu 16 walijeruhiwa.

 Aidha, watu wengine zaidi ya 20 wame-
fariki dunia mkoani Lindi na katika mikoa 

mingine nchini ambayo imekumbwa na mad-
hara yatokanayo na mvua nyingi zinazoende-
lea kunyesha.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Kuru-
genzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, Rais alieleza 
kusikitishwa na idadi kubwa ya vifo vya Watan-
zania waliopoteza maisha katika matukio hayo, 
na amewaombea wapumzike mahali pema 
peponi na majeruhi wote wapone haraka na 
kurejea katika majukumu yao. 

Aidha, alimtaka Mkuu wa Mkoa wa Kiliman-
jaro, Anna Mghwira, Mkuu wa Mkoa wa Lindi, 
Godfrey Zambi na wakuu wa mikoa wengine 

Mtume Mwamposa anaswa mafichoni, waziri anena
Na Godfrey Mushi, DODOMA

WAKATI taifa likiomboleza msiba mzito 
wa watu 20 waliopoteza maisha kutokana na 
kugombea kukanyaga mafuta yanayodaiwa 
kuwa na upako mkoani Kilimanjaro, seri-
kali imesema inalichunguza vizuri tukio hilo 
na  itafanya marekebisho ya kisheria kwa 
kuangalia mifano ya nchi nyingine wamefan-
ya nini katika udhibiti wa utoaji wa huduma 
za kiroho.

Kabla ya kutokea maafa hayo yaliyosaba-
bisha pia majeruhi kwa watu wengine 16 

kati ya watu zaidi ya 10,000 wanaodaiwa 
kuhudhuria kongamano la injili uwanjani 
hapo, Mtume na Nabii Boniface Mwamposa 
maarufu kama ‘Buldoza’ wa Kanisa la Cal-
vary Assemblies of God, anadaiwa kuwaele-
keza  waumini wake wapite katika sehemu 
ambapo kulikuwa na turubali lililomwagwa 
mafuta ili wapate nafuu ya matatizo au shida 
zao.

Jana, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, 
George Simbachawene, alisema ni  lazima 
ifike hatua kwa jambo kama hilo iwe fundisho 
na kwamba serikali sasa itaweka utaratibu 

mzuri katika utoaji wa huduma za kiroho.
“Matukio kama haya sasa yanaanza kutu-

pa fundisho kwamba pengine hata kanuni 
zetu na sheria zetu hazijakaa sawa, kwa 
sababu huyu anakuja na sabuni anasema 
mkiogea matatizo yanaisha, mtakuwa 
matajiri, huyu anakuja na maji, huyu anaku-
ja na mafuta, mwingine anakuja na maziwa, 
mwingine anakuja na hiki, lakini ni vizuri 
kukawekwa utaratibu.

“Na unajua hivi vibanda imani hivi vime
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Mbunge awachongea 
watumishi kwa waziri

Na Romana Mallya, MOROGORO 

MBUNGE wa Ulanga, (CCM), Good-
luck Mlinga, ameahidi kumkabidhi 
Waziri wa Madini, Doto Biteko, 
majina ya wanaokwamisha miradi 
katika sekta hiyo.

 Aidha, miongoni mwa watu hao 
wamo watumishi wa Halmashauri 
ya Mahenge wilayani Ulanga mkoani 
Morogoro. 

Mlinga alitoa ahadi hiyo juzi 
jimboni kwake wakati Waziri Biteko 
akikabidhiwa majengo matatu ya-
takayotumika kama ofisi za serikali 
ya Kijiji ya Wilaya ya Ulanga mkoani 
Morogoro zilizojengwa na kampuni 
ya uchimbaji madini Mahenge Re-
sources kama sehemu ya kuchangia 
shughuli za maendeleo.

 Ofisi hizo zimejengwa kwa ghara-
ma ya Sh. milioni 51 na zitatumiwa 
na vijiji vitatu ambavyo ni Nahenge, 
Mdindo na Kisewe wilayani humo. 

Akizungumza kwenye hafla hiyo, 
Mbunge Mlinga alisema kuna shida 
ya baadhi ya watu wanataka kukwa-
misha miradi hiyo.

“Cha kusikitisha zaidi wengine ni 
watumishi wa serikali, kuna changa-
moto ya mitegesho, leo hii unaweza 
kufanya uthamini wa mradi un-
asema mradi huu uthamini wake 
ni Sh. bilioni 10, unaanza mchakato 
inapofika siku ya uthamini wa mali 
unakuta siyo tena Sh. bilioni 10 ni 
Sh. bilioni 20, je, ni mwekezaji gani 
atakayewekeza mradi wa namna hii,” 
alisema.  “Ipo shida kubwa wengine 
ni watumishi wa halmashauri, ninao 
majina yao nitakukabidhi waziri,” 
aliahidi.  Kwa mujibu wa Mlinga, 
jimboni kwake ipo miradi mikubwa 
mitatu ya madini, lakini mmoja wapo 
aliwahi kumpeleka waziri na watu 
hawajafanyiwa tathmini. 

“Nimechukua kumbukumbu za 
ambao hawajatathminiwa baada 
ya kukaa nao, niliwataka wachague 
wawakilishi ili kwenda ofisi moja 
baada ya nyingine kufuatilia changa-
moto hii, lakini ipo shida ya baadhi 
ya watu wanataka kukwamisha 
miradi,” Mlinga alisema.

 Alisema maeneo ya Ulanga kwa 
kiwango kikubwa yana madini lakini 
watu hawanufaiki nayo.

Alisema Januari 24, kulisainiwa 
mikataba ya makubaliano ya madini 
baina ya serikali na Kampuni ya Ma-
dini ya Barrick ambayo sasa italeta 
manufaa kwa taifa.

 “Siku iliposainiwa ilikuwa an-
guko la makabulu weupe na weusi, 
ninapoongelea makabulu weusi ni 
wale wanaokwamisha miradi ya 
serikali ambayo sasa inaiwezesha 
serikali kupata asilimia 16,” alisema.

 Aidha, aliwaeleza wakwamishaji 
hao kuwa, wakiukwamisha mradi wa 
Mahenge Resources ni kuikosesha 
serikali asilimia hiyo 16 na manufaa 
mengine.

 Naye Waziri Biteko aliwaeleza wa-
nanchi wa jimbo hilo kuwa, “Mageuzi 
makubwa katika sekta ya madini 
kwenye Wilaya yenu Mbunge wenu 
Mlinga ana mkono wake, nilikuja 
hapa nikiwa Naibu Waziri baada ya 
Mlinga akiwa bungeni alieleza mata-
tizo mengi yaliyopo hapa na nilikuta 
yote ni kweli,” alisema.

Waziri wa Madini, Doto Biteko (wa pili kushoto) pamoja na Mkuu wa Wilaya wa Ulanga, Ngolo Malenya (wa pili kulia) wak-
izindua moja ya majengo matatu ya ofisi ya serikali ya kijiji, iliyojengwa Ulanga mkoani Morogoro na kampuni ya uchimbaji 
Madini ya Mahenge Resources. Kulia kwa Waziri ni Mwenyekiti wa Mahenge, John De Vries ambaye ni Mtendaji Mkuu wa 
kampuni ya Black Rock Mining kutoka Australia na wa kwanza kulia ni Mbunge wa  Ulanga, Goodluck Mlinga. PICHA: RO-
MANA MALLYA

Duni ataka Zitto alindwe
Na Enock Charles

NAIBU Kiongozi Mkuu wa 
Chama cha ACT-Wazalendo, 
Juma Duni Haji, amewataka 
wanachama wa chama hicho 
kumlinda kiongozi wao Mkuu 
wa chama Zitto Kabwe, kufua-
tia kile walichodai kutishiwa 
maisha kufuatia waraka wake 
kwa Benki ya Dunia.

 Barua hiyo ililenga kuitaka 
benki hiyo isitishe kuidhini-
sha mkopo wa dola milioni 
500 kwa Serikali ya Tanzania. 
Kwa ajili ya kuendeleza elimu 

nchini
Akizungumza na waandishi 

wa habari, jijini Dar es Salaam 
jana, alisema hoja za Zitto zina-
paswa kujibiwa kwa hoja bora 
zaidi badala ya kutumia vitisho 
huku akiitaka serikali kuku-
tana na WB kutoa majibu ya 
kuridhisha, ili kuupata mkopo 
huo unaohitajika katika sekta 
ya elimu nchini.

“Chama cha ACT-Wazalen-
do kimevichukulia kwa uzito 
mkubwa vitisho vya wabunge 
wa CCM dhidi ya kiongozi wetu 
ndugu Kabwe, tunawaeleza 

lolote lile baya likimkuta, wata-
wajibika kikamilifu, chama 
chetu kimewaweka katika hali 
ya tahadhari wanachama wetu 
nchi    nzima kumlinda kion-
gozi wao kwa lolote,” alisema 
Haji.

Zitto ambaye ni Mbunge wa 
Kigoma Mjini, anadaiwa kuan-
dika barua kwenda WB kui-
omba isitoe mkopo kwa Seri-
kali ya Tanzania kwa madai ya 
kutotekelezwa kwa baadhi ya 
masuala

katika elimu na jamii kama 
vile watoto wa kike waliopata 

ujauzito wakiwa shule kuto-
takiwa kuendelea na masomo 
katika mfumo rasmi wa elimu 
nchini.

Mjadala huo uliibuka bun-
geni baada ya Mbunge wa Siha, 
Dk. Godwin Mollel, kuhoji uha-
lali wa mbunge huyo kuandika 
barua hiyo na kukiita kitendo 
hicho kuwa ni usaliti kwa nchi.

Kutokana na shutuma hizo, 
Spika wa Bunge, Job Ndugai, al-
imuagiza Mwanasheria Mkuu 
wa Serikali, Prof. Adelardus 
Kilangi, kuchunguza kama 
hakuna jinai dhidi ya Zitto.

Mzee mbaroni kwa tuhuma za
kujeruhi mtoto akitaka kumbaka
Na Renatha Msungu, 
DODOMA

JESHI la Polisi mkoani Do-
doma linamshikilia mkazi wa 
Masange wilayani Kondoa, Ally 
Busi (60) kwa tuhuma za kum-
baka mwanafunzi wa darasa la 
saba ( jina limehifadhiwa).

  Akizungumzia na Nipashe 
jana, Kamanda wa Polisi mkoa-
ni humo, Gilles Muroto, alise-
ma tukio hilo lilitokea Januari 
29, mwaka huu wilayani humo.

  Alisema katika puruku-
shani za kutaka kumbaka binti 
huyo, mtuhumiwa alimjeruhi 
na kitu chenye ncha kali shin-
goni              mtoto huyo na 
kukimbia, lakini polisi walim-
saka na kufanikiwa kumkama-
ta eneo la milimani wilayani 
humo.

  “Mtuhumiwa alikamatwa 
na kufikishwa kituo cha polisi 
Kondoa, mtuhumiwa ame-
fanya kitendo cha kikatili kwa 
mtoto mdogo kama huyo 

na kumjeruhi vibaya katika 
eneo la shingo na pia alimp-
iga na kitu kizito maeneo ya 
kichwani,” alisema Kamanda 
Muroto. 

Kamanda Muroto alisema 
ripoti ya daktari inaonyesha 
binti huyo anaendelea vizuri 
na amepata majeraha sehemu 
ya koromeo, kichwani na sha-
vuni.

 “Majeraha aliyopata yalim-
sababishia kuvuja damu ny-
ingi, lakini juhudi za madak-

tari wanaendelea na jitihada 
za kumpatia tiba ili afya yake 
iimarike na kurejea katika 
hali yake ya kawaida,” alisema 
Muroto.

 Hata hivyo, alisema mtuhu-
miwa huyo kwa sasa anaende-
lea kushikiliwa na polisi, huku 
upelelezi ukiendelea na atafik-
ishwa mahakamani.

Muroto aliwataka wazee wa 
umri huo kuachana na tabia za 
tamaa za kimwili kwa watoto 
wadogo.

Wateule wa JPM  kuapishwa leo
 Na Mwandishi Wetu

RAIS John Pombe Magufuli 
leo atawaapisha viongozi wa 
wizara, mahakama, majeshi na 
mikoa aliowateua juzi kushika 

nyadhifa mbalimbali.
Taarifa ya Kurugenzi ya Ma-

wasiliano ya Rais Ikulu ilieleza 
jana kuwa viongozi watakaoap-
ishwa ni Makatibu Wakuu 5, 
Naibu Katibu Mkuu 1, Makatibu 

Tawala wa Mikoa 3, Kamishna 
Jenerali wa Magereza na Kam-
ishna Jenerali wa Zimamoto 
na Uokoaji. Wengine ni Kam-
ishna wa Ardhi wa Wizara ya 
Ardhi, Nyumba na Maendeleo 

ya Makazi, Msajili Mkuu wa Ma-
hakama ya Tanzania, Msajili wa 
Mahakama ya Rufani, Msajili 
wa Mahakama Kuu na Wa-
jumbe 3 wa Tume ya Utumishi 
wa Mahakama.
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Wafanyabiashara 
walia corona 
kushusha bei 
bidhaa
Na Shaban Njia, KAHAMA

KUIBUKA kwa virusi vya 
corona nchini China kume-
sababisha kushuka kwa mazao 
yatokanayo na ng’ombe mkoani 
Shinyanga kutoka Sh. 20,000 
hadi 15,000 kwa kilo moja ya 
pembe za ng’ombe.

Hayo yalibainishwa jana na 
mmoja wa  wafanyabiashara 
wa bidhaa hiyo mjini hapa, 
Emmanuel Kitonka, wakati 
akizungumza na waandishi wa 
habari na kueleza kuwa kila 
siku biashara hiyo inaendelea 
kushuka kutokana na uwapo wa 
virusi hivyo.

Alisema kuwa kabla ya 
kuibuka kwa virusi vya ugonjwa 
wa corona nchini China, bei 
ya mazao yatokanayo na 
ng’ombe yalikuwa yanauzwa 
kwa bei kubwa ukilinganisha na 
hivi sasa kilo moja ya pembe 
inauzwa Sh. 15,000 kutoka Sh. 
20,000 ya hapo awali.

Alisema awali walikuwa 
wakiuza kilo moja ya uume wa 
ng’ombe Sh. 25,000, lakini sasa 
bei imeshuka hadi kufikia Sh. 
17,000 kwa kilo moja.

“Uume wa ng’ombe hutumika 
kutengenezea nyuzi za kusho-
nea wagonjwa wenye majeraha 
au mwanamke aliyefanyiwa 
operesheni,” alisema Kintoka na 
kuongeza:

“Virusi hivi vilivyoibuka 
vimefanya biashara zetu kush-
uka na kupata hasara jambo 
hili linaweza likasababisha 
tukashindwa kuendelea kufanya 
biashara hii na kama hali hii 
itaendelea hivi tutashindwa 
kufanyabiashara kutokana na 
wanunuzi wengi tunategemea 
kutoka China,” alisema Kitonka. 

Kitonka aliomba serikali 
kuwasaidia kuirasimisha bi-
ashara ya mazao yatokanayo na 
ng’ombe kama ilivyo biashara 
ya korosho, tumbaku na pamba 
na kuwatafutia masoko ili kua-
cha kuendelea kutegemea soko 
moja kutoka China.

Kwa upande wake, Ofisa 
Mifugo wa Halmashauri ya 
Mji wa Kahama, Dk. Damiani 
Kilyenyi, alikiri kuwapo kwa 
biashara ya usafirishaji uume 
wa ng’ombe na pembe kwenda 
China. 

Hata hivyo, alisema sheria 
ya udhibiti wa magonjwa ya 
mifugo ya namba 17 ya mwaka 
2003 hairuhusu viungo vya 
uzazi vya mifugo kubebwa kwa 
ajili ya matumizi mengine. 

Dk. Kilyenyi aliwataka wafan-
yabiashara hao kuacha tabia ya 
usafirishaji wa viungo vya uzazi 
vya wanyama aina ya ng’ombe.

Ofisa Utumishi 
wa Mahakama 
Kuu-Masijala 
Kuu, Ju-
manne Msuta, 
akiwapa 
maelezo wa-
nafunzi kuhu-
su masuala ya 
sheria, wali-
potembelea 
banda la ofisi 
hiyo, katika 
kambi ya 
kutoa msaada 
wa kisheria 
kwa wananchi 
katika viwanja 
vya Mnazi 
Mmoja, ikiwa 
ni kuadhimisha 
Wiki ya Sheria 
Kanda ya Dar 
es Salaam, 
juzi. PICHA 
NA JUMANNE 
JUMA

TRA, ZRA kudhibiti pamoja
magendo, kuondoa foleni
Na Mwandishi Wetu,      
SONGWE

MAMLAKA ya Mapato Tan-
zania (TRA) na Mamlaka ya Ma-
pato Zambia (ZRA) zimesaini 
makubaliano ya kubadilishana 
taarifa kwa njia ya mtandao 
lengo kuu ikiwa ni kuondoa kero 
ya foleni ya malori, kudhibiti 
biashara ya magendo ili kuku-
sanya mapato stahiki na kukuza 
uchumi wa nchi hizo.

Makubaliano hayo yamesaini-
wa kati ya Kamishna Mkuu wa 
TRA, Dk. Edwin Mhede na Kam-
ishna Mkuu wa ZRA, Kingsley 
Chanda.

Kusainiwa kwa mkataba huo 
ni utekelezaji wa maelekezo 
aliyoyatoa Rais John Magufuli 
Oktoba 5, mwaka jana, wakati 
akiwa na Rais wa Zambia, Edgar 
Lungu, walipofungua kituo cha 

huduma za pamoja mpakani 
Tunduma. Akizungumza wakati 
wa utiaji saini makubaliano 
hayo, Dk. Mhede alisema kuwa 
Desemba 13, mwaka jana wali-
kutana na Kamishna Mkuu wa 
ZRA na kukubaliana kuwa kuna 
umuhimu wa kuboresha hudu-
ma, kutatua changamoto za ki-
forodha na kuimarisha uhusiano 
wa kibiashara katika nchi hizo 
mbili ili kuongeza ufanisi.

Alisema walichokubaliana ni 
pamoja na kurahisisha kuweka 
mfumo wa kubadilishana taarifa 
kwa njia ya mtandao, njia am-
bayo itawezesha nchi zote mbili 
kupata taarifa sahihi za mzigo 
inayosafirishwa na kuziwezesha 
kukusanya kodi kwa urahisi na 
ufanisi.

Alisema maboresho men-
gine ni kutatua changamoto ya 
mizigo kukaa muda mrefu mpa-

kani na kukwamisha shughuli 
za biashara kurahisisha taratibu 
za kiforodha kwa kubadilishana 
taarifa ya mizigo kutoka Bandari 
ya Dar es Salaam hadi inapovuka 
mpaka wa Nakonde kwa upande 
wa Zambia.

“Ninayo furaha kubwa ku-
waambia kuwa tayari tume-
shakamilisha makubaliano am-
bayo tuliahidiana kukamilisha, 
sasa tuna mahusiano rasmi ka-
tika hili eneo la mpaka wetu na 
kupitia utaratibu huu tutapun-
guza changamoto ya magendo,” 
alisema Dk.Mhede na kuongeza:

“Tumeziagiza idara zote zina-
zohusika na Teknolojia ya Habari 
na Mawasiliano (Tehama) kwa 
upande wa Tanzania na Zambia 
kuhakikisha ndani ya muda usi-
ozidi miezi miwili kuja na mfumo 
wenye uwezo wa kusoma taarifa 
za mizigo na magari yanayotoka 

bandarini moja kwa moja ili kuz-
iona taarifa kwa muda mwafaka 
lengo likiwa ni kuongeza ufanisi 
na kutatua changamoto ya up-
otevu wa mapato,” alisema Dk. 
Mhede.

Kwa upande wake Kamishna 
Chanda alisema malengo wali-
opanga yametimia na kusema 
kuwa ushirikiano mkubwa ndio 
umesababisha kufanikiwa katika 
kuboresha mpaka huo ambao 
ni lango kubwa la nchi za kusini 
mwa Afrika ambazo ni wanacha-
ma wa Jumuiya ya Maendeleo 
Kusini mwa Afrika (SADC).

Alisema Zambia itaendea 
kuboresha na kutatua changa-
moto ambazo zilikuwa zikikwa-
misha magari kuchelewa kuvuka 
kwa kuboresha miundombinu 
ya barabara na kujenga sehemu 
kwa ajili ya kuegesha magari ya-
takayoondoa msongamano.

Mpina awapa vigogo watatu siku saba
Na Mwandishi Wetu,      
KATAVI

WAZIRI wa Mifugo na Uvuvi, 
Luhaga Mpina, ametoa siku saba 
kwa Daktari Mkuu wa Mifugo 
Tanzania (CVO), Kamishna wa 
Uhifadhi wa Wakala wa Huduma 
za Misitu Tanzania (TFS) na Wak-
ili Mkuu wa Serikali wakutane 
kutathmini na kuondoa dhulu-
ma zinazoendelea kwa wafugaji 
pamoja na kuandaa kanuni na 
miongozo itakayoweka uwazi 
katika usimamizi wa sheria za 
misitu na mifugo.

Mpina ametoa agizo hilo 
mwishoni mwa wiki baada ya 
Halmashauri ya Wilaya ya Tang-
anyika Mkoa wa Katavi kutoza 
faini ya shilingi milioni 60 sawa 

na shilingi laki moja kwa kila 
ng’ombe baada ya ng’ombe 600 
kukamatwa wakichungwa ndani 
ya  Msitu wa Tongwe Mashariki 
unaomilikiwa na halmashauri 
hiyo.

Waziri Mpina amefikia hatua 
hiyo baada ya kuwapo ukiukwaji 
mkubwa wa sheria na ukamataji 
holela wa mifugo unaofanywa 
kwenye baadhi ya halmashauri, 
hifadhi za wanyama, mapori 
ya akiba ambapo mifugo in-
apokamatwa hunyimwa hudu-
ma muhimu ikiwamo malisho, 
maji, chanjo na dawa hali in-
ayosababisha mifugo mingi kud-
hoofika na kufa.

Alibainisha manyanyaso men-
gine ni wafugaji kutozwa faini 
kubwa ambazo hazipo kwa mu-

jibu wa sheria, kupigwa, mifugo 
kuibiwa, kupigwa risasi na min-
gine kuuzwa kwa njia ya  mnada 
kwa kisingizio cha kukosekana 
mmiliki wa mifugo hiyo, huku 
idadi   inayotajwa mahakamani 
ni ndogo ikilinganishwa na mifu-
go iliyokamatwa.

Akizungumza baada ya kufika 
eneo ilikoshikiliwa mifugo hiyo 
umbali wa zaidi ya kilomita 50   
kutoka barabara ya Mpanda- 
Kigoma, Waziri Mpina alihoji 
iweje halmashauri hiyo iache 
kufuata sheria za nchi zinavy-
oelekeza kwa watu wanaoingiza 
mifugo na badala yake wakabuni 
faini ya kutoka kichwani kiny-
ume cha sheria na kuitafsiri hat-
ua hiyo kuwa ni uonevu, rushwa, 
wizi, dhuluma na manyanyaso 

kwa wafugaji.
Waziri Mpina alisema yeye 

kama msimamizi mkuu wa 
sekta ya mifugo nchini hawezi 
kumtetea mfugaji anayevunja 
sheria kwa kuingiza mifugo 
kwenye maeneo yaliyokatazwa 
kisheria lakini kilichomfanya 
kuingilia kati suala hilo ni ku-
vunjwa kwa Sheria ya Misitu 
Namba 14 ya mwaka 2002 in-
ayoeleza bayana kwamba mtu 
atakayekutwa ametenda kosa 
ndani ya msitu atatozwa faini 
ya Sh. 30,000 na isiyozidi mil-
ioni moja.

“Kutoza hela ambayo haiko 
kwenye sheria ni wizi, ni man-
yanyaso kwa wafugaji, rushwa
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MAONI & UCHAMBUZI

Na Adam 
Fungamwango KWA sasa Wabongo wako 

‘bize’ kushangilia bao la Mb-
wana Samatta kwenye Ligi 
Kuu ya England, na kuwasa-
haulisha kuwa msimu ujao 
Tanzania itapeleka timu 
mbili tu kwenye michuano 
ya kimataifa, moja Ligi ya 
Mabingwa Afrika na nyingine 
Kombe la Shirikisho.

Hili ni jambo la kuhuzuni-
sha sana lililotokea wiki iliyo-
pita, lakini limefunikwa na 
bao la Mbwana.

Ukweli ni kwamba Tanza-
nia ilipiga hatua moja mbele 
msimu uliopita baada ya 
klabu ya Simba kufanikiwa 
kutinga hatua ya robo fainali 
ya Ligi ya Mabingwa Afrika, 
kiasi cha Shirikisho la Soka 
Afrika (Caf ) kuiongezea timu 
za kushiriki michuano hiyo 
na kwa mara ya kwanza 
iliwakilishwa na timu nne, 
mbili zikicheza Ligi ya Ma-
bingwa na mbili Kombe la 
Shirikisho.

Simba na Yanga zilikwen-
da kwenye michuano ya Ligi 
ya Mabingwa Afrika, huku 
Azam FC na KMC zikicheza 
Kombe la Shirikisho. Kilicho-
tokea hapo ni historia.

Kati ya timu zote nne, 
hakuna timu yoyote iliyofani-
kiwa kuingia hata hatua ya 
makundi, huku timu iliyoku-
wa ikitegemewa ambayo ndi-
yo iliyosababisha kuongeze-
wa timu, Simba ikiondolewa 
kwenye hatua za awali tu na 
timu ya UD Songo ya Msum-

biji, timu ambayo ilifungwa 
mechi zote nne baada ya 
kuwatoa Wekundu wa Msim-
bazi hao.

Ushindi wa Al Nasr ya 
Libya dhidi ya Djoliba ya Mali 
wa bao 1-0 majuzi kwenye 
mechi ya Shirikisho barani 
Afrika, umeiweka Tanzania 
kupumulia mashine ku-
peleka timu nne mwakani 
kimataifa.

Kwa sasa Al Nasr inahitaji 
sare tu na Horoya iweze ku-
fuzu hatua ya robo fainali 
kwa sababu ina pointi nane 
nyuma ya Horoya ya Guinea 
yenye pointi 10.

Djoliba ina pointi tano na 
Bidvest ya Afrika Kusini ina 
pointi mbili tu, hivyo Wa-
tanzania wanachoombea ni 
kwamba Horoya iifunge Al 
Nasr na Djoliba iliifunge Bid-
vest ili timu hiyo ya Libya isi-
weze kutinga hatua ya robo 
fainali jana ambalo ni gumu.

Endapo Al Nasr itafuzu 
moja kwa moja Tanzania 
itabidi ipeleke wawakilishi 
wawili tu kwenye michuano 
hiyo, mmoja Ligi ya Mabing-
wa na mwingine Kombe la 
Shirikisho.

Ni kwa sababu Libya itafik-
isha pointi 16.5 na kuicha 
Tanzania ikiwa na pointi 14 
tu.

Hili halikupaswa kutokea 
kabisa kwani ilitegemewa 
timu nne, japo mbili tu au 
moja ingeweza kuitoa kima-
somaso Tanzania kama ili-

vyofanya Simba.
Kwa sasa Watanzania 

wanaoona hatari hii wa-
naomba Mungu, ingawa ni 
ngumu, kwani hata Djoliba 
yenye pointi tano ikishinda 
itafikisha pointi nane kama 
Al Nasr, lakini hata timu hiyo 
ikifungwa na Horoya, bado 
tofauti ya mabao ya kufunga 
na kufungwa ndiyo itaamua.

Kama Tanzania ikibaki na 
timu mbili tu, badala ya nne 
kama ilivyokuwa msimu ul-
ioisha kwa mara ya kwanza, 
basi itabidi kujilaumu we-
nyewe kwa timu zote hizo 
kutolewa mapema msimu 
huu.

Ilionekana kama vile timu 
hazikujiandaa vema na mi-
chuano hiyo, labda baadhi 
zilishtukizwa, lakini zingine 
kama Simba zilionekana 
zimeanza kuchukulia poa 
michuano hiyo kwa sababu 
tu msimu uliopita ilifika 
robo fainali na kuona kama 
inaweza kufanya hivyo tena 
kwa urahisi.

Litakuwa ni funzo kwa 
timu yoyote itakayotwaa 
ubingwa wa Tanzania Bara, 
na Kombe la FA kufanya us-
ajili bora na wenye tija, lakini 
pia maandalizi mema kwa 
ajili ya kuhakikisha angalau 
timu za Tanzania zinatinga 
hatua ya makundi na si mi-
simu yote kuishia raundi 
ya mwanzo, huku kuingia 
makundi ikionekana kama 
bahati nasibu.

Timu mbili michuano ya 
Caf, Tanzania ni kujitakia

 Muungwana Lazima Nilonge

Hili la ratiba Ligi Kuu, 
TPLB imulikwe upya
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LIGI Kuu Tanzania Bara imeendelea jana kwa Yanga kukamili-
sha mzunguko wake wa 16 kwa kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar 
ambayo kwao hiyo ilikuwa ni mechi yao ya 18 msimu huu.

Hata hivyo, licha ya Yanga kuwa nyuma kimchezo ukilingan-
isha na timu nyingine 19 zinazoshiriki ligi hiyo, katikati ya wiki, 
Jumatano haikuwa na ratiba yoyote ya mchezo wakati timu 
nyingine zikishuka dimbani.

Mtibwa Sugar ambayo jana ilivaana na Yanga, Uwanja wa 
Taifa, Alhamisi iliyopita ilivaana na Azam FC wakati Yanga 
ikipumzika hadi jana iliposhuka Uwanja wa Taifa kuwakaribi-
sha ‘Wakulima wa Miwa’ hao wa Turiani, Morogoro.

Kadhalika, mabingwa watetezi wa Ligi Kuu, Simba Jumatano 
wenyewe waliikaribisha Namungo FC, huo ukiwa ni mchezo 
wao wa 17 kabla ya juzi, Jumamosi kurejea tena Uwanja wa 
Taifa kuikaribisha Coastal Union katika Uwanja wa Taifa. 

Kwa michezo hiyo michache tu, inaonyesha ni kwa namna 
gani Bodi ya Ligi Kuu nchini (TPLB) imeshindwa kutambua ni 
timu gani ilipaswa kuwa na ratiba ya kucheza katikati ya wiki 
na mwishoni mwa juma kulingana na kuwa nyuma ya ratiba.

Nipashe tulitarajia kuona Yanga ikicheza Jumatano na Juma-
mosi ili kumaliza viporo vyake, huku timu kama Simba, Ruvu 
Shooting, Lipuli, Biashara United zikipumzika na kucheza 
jana, lakini mambo yakawa kinyume chake.

Kutokana na mkanganyiko huo, tayari Mtibwa Sugar il-
ishafungua mdomo kwa kueleza kutofurahishwa na upangaji 
huo wa ratiba, ambao uliowapa wapinzani wao muda mrefu 
zaidi wakupumzika na kujipanga kwa mchezo huo wa jana, 
achilia mbali na matokeo ya mechi hiyo.

Lakini ratiba hiyo inaonyesha Yanga mbeleni itakabiliwa na 
ratiba ngumu ya kucheza mechi tisa mfululizo, jambo ambalo 
tunatarajia kuiona klabu hiyo ikilalamika. 

Hii si mara ya kwanza kwa TPLB kulalamikiwa kuhusu ku-
vurunda katika upangaji wa ratiba hiyo, kwani ubovu huo pia 
ulijitokeza sana msimu uliopita hali iliyochangia baadhi ya 
mashabiki na hata viongozi wa klabu kudai ipo timu iliyoan-
daliwa kuwa bingwa.

Tukiwa kama wadau namba moja wa soka nchini, tunaona 
umefika wakati sasa kwa TPLB kukiri kushindwa kupanga 
ratiba ambayo itakuwa rafiki kwa klabu zote ili mwishoni mwa 
msimu pasiwe na malalamiko baadhi ya klabu kudai bingwa 
alikuwa ameshaandaliwa.

Aidha, ni wakati sasa kwa Shirikisho la Soka nchini 
(TFF) kuimulika upya bodi hiyo ya ligi ili kuweza kupata ufum-
buzi wa tatizo hili ambalo limekuwa kero kuanzia kwa klabu, 
wadau wa soka hadi mashabiki. 

Tunataka kuona kuelekea mzunguko wa pili, mtiririko wa 
mechi ukienda sawa kwa TFF kuisuka upya TPLB itakayoweza 
kuandaa ratiba isiyoegemea ama kulalamikiwa na upande 
wowote ule.

Tunaamini kwa kuwa ndiyo kwanza Ligi Kuu inaelekea ku-
ingia katika mzunguko wa pili ambao ndio mgumu zaidi na 
wenye lawama nyingi kutokana na baadhi ya timu kutafuta pa-
kufia, TFF itaimulika kwa makini TPLB ili kurekebisha mambo 
na kuondoa lawama zisizo za msingi kwa kupatikana ratiba 
itakayokuwa rafiki kwa klabu zote. 

Lengo letu ni kuona bingwa msimu huu anapatikana bila 
kuwapo kwa malalamiko yanayohusishwa na upangaji mbovu 
wa ratiba, na hilo linawezekana tu kama TFF itaimulika upya 
TPLB na kwa umakini mkubwa.
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Hivi yaliyotokea Sokoine, 
Mkwakwani hawajajifunza?

Aliyefungwa

Na Adam Fungamwango

KWA sasa uongozi wa Uwanja 
wa Sokoine, CCM na serikali ya 
mkoa wa Mbeya wako kwenye 
hekaheka ya kuutengeneza tena 
baada ya kuharibiwa na mashabi-
ki wa muziki waliokuwa kwenye 
tamasha mwishoni mwa Desemba 
mwaka jana.

Picha zilizopigwa kesho yake zil-
ionyesha uwanja huo ukiwa ume-
geuka kama shamba la mpunga, 
na ukiangalia kwa haraka haraka 
unaweza kudhani labda kuna 
watu walikuwa wameanika dagaa.

Wadau wa soka walilaumu ki-
tendo cha uongozi kuruhusu ta-
masha la muziki kufanyika katikati 
ya uwanja wa kuchezea mpira, 
badala ya kutafutwa sehemu 
maalum kwa ajili ya tamasha hilo.

Viongozi walitupiana mpira, la-
kini kilichotokea ni kwamba Bodi 
ya Ligi iliusimamisha uwanja huo 

na sasa timu zilizokuwa zikiu-
tumia Uwanja wa Sokoine, Mbeya 
City na Prisons, zinautumia Uwan-
ja wa Samora mjini Iringa kwa ajili 
ya mechi za Ligi Kuu.

Wakati mashabiki wa soka mjini 
Mbeya wakihaha kutoona mechi 
za ligi, huku wakazi wa huko 
wakikosa fursa za kufanya biasha-
ra, juzi tena kumetokea kitu kama 
hicho mjini Tanga kwenye Uwanja 
wa Mkwakwani.

Nako pia picha za mitandao na 
televisheni zimeonyesha kuwa 
kulikuwa na tamasha la muziki, 
kama kawaida mashabiki wakiwa 
katikati ya uwanja wakiserebuka.

Mkwakwani ni moja kati ya vi-
wanja ambavyo kabla hata tama-
sha la muziki hakikuwa vizuri.

Kiwanja hicho ni moja kati ya 
viwanja ambavyo viliwahi ku-
fungiwa kwa muda na kikafanyiwa 
marekebisho ambayo angalau ki-
naonekana kukidhi haja, ingawa 

si kwa kiasi kikubwa kama inavyo-
takiwa.

Kitendo cha kuruhusu tena 
mashabiki kuingia uwanjani 
kuserebuka kwenye tamasha la 
muziki kunaweza kabisa kusaba-
bisha sehemu ya kuchezea ikawa 
kama ile ya Uwanja wa Sokoine.

Mpaka sasa sijaona picha baada 
ya tamasha hilo kumalizika, lakini 
vyovyote itakavyokuwa hautoku-
wa kwenye hali yake ya mwanzo, 
na hata kama ukiwa bado vizuri, 
hivi ni kwa nini watu waendelee 
kuruhusu viwanja vya soka ku-
fanyika matamasha ya muziki?

Hivi uongozi wa Uwanja na seri-
kali ya mkoa wa Tanga hawajaji-
funza kilichotokea mkoani Mbeya 
kiasi kwamba athari na hasara 
imekuwa kubwa kuliko ilivyod-
haniwa?

Cha kujiuliza ni kwamba hivi 
hakuna kumbi au viwanja vya 
wazi ambavyo vinaweza kutumika 

kwenye matamasha ya muziki zaidi 
ya viwanja vya soka?

Hata kama inasemekana kuwa 
waandaaji huwa wanalipa pesa, la-
kini hivi kweli pesa inayopatikana 
inaweza kuwa nyingi kiasi kwamba 
inazidi hata gharama ya matengen-
ezo pale unapoharibika?

Kingine unajiuliza, hivi watu ha-
wajui maana ya kumbi za starehe, 
burudani, viwanja vya wazi na vi-
wanja ambavyo vimetengenezwa 
maalum kwa kuchezea soka tu?

Ifike wakati Watanzania waanze 
kutofautisha kati ya ‘stadium’ na 
‘hall’ ambavyo ni vitu tofauti na 
hata wazungu walianzisha vitu 
hivyo wamevitofautisha.

Huwezi kukuta mwanamuziki 
nchini Marekani, au England akien-
da kutumbuiza kwenye Uwanja wa 
Anfield au Etihad kwa sababu vile 
vimetengenezwa maalum kwa ajili 
ya kuchezea soka na badala yake 
watatumbuiza kwenye kumbi.

Uzuri ni kwamba karibuni mikoa 
yote ya Tanzania kuna kumbi ny-
ingi na nzuri na hata viwanja vya 
wazi kwa nini visitumike, badala 
yake muziki unakwenda kupingwa 
kwenye uwanja wa mpira halafu 
mara nyingi baada ya hapo vinaku-
wa vimeharibika? 

Na si hilo tu, katika muziki kuna 
viburudisho kama soda na bia, na 
si jambo la kushangaa kuona chupa 
zikiwa zimevunjia jambo ambalo 
linaweza kuwa hatari kwa usalama 
wa wachezaji wakati wa mchezo 
wa soka kama hakukufanyika usafi 
wa hali ya juu.

Kwa miaka ya hivi karibuni 
kumekuwa na upungufu wa se-
hemu za kuchezea mpira, huku 
kukiwa na ongezeko la kumbi za 
burudani, inakuwaje hata kwe-
nye hivyo viwanja vichache nako 
wachezaji wanabanwa?

Baada ya Mbwana Samatta kuan-
za kucheza Ligi Kuu ya England 
watu wengi na hata viongozi mbal-
imbali wamekuwa wakisisitiza wa-
zazi kuruhusu watoto wao kucheza 
soka na wasiwakataze kama ili-
vyokuwa zamani, lakini moja ya 
vitu ambavyo vinapaswa kuangal-
iwa ili kupatikana kwa Samatta 
wengine ni kuwapo kwa viwanja, 
tena vilivyo bora.

Sasa kama wapo viongozi am-
bao wanashindwa kuvitunza hata 
viwanja vichache vilivyopo, lengo 
la kuzalisha kina Samatta wengine 
litatimia kweli?

WAsiLiAnA nAsi:
TUNAKARIBISHA BARUA 
NA MAONI YA MSOMAJI,
UNAWEZA KUTUMA 
KUPITIA  KWA MHARIRI 
S.L.P. 31042,
DAR ES SALAAM AU  
mhariri@nipashe.co.tz

Chaki 
ubaoni 
bado ni 
bora
Mhariri,

KUTOKANA na hatua za maen-
deleo kufikiwa na kuwapo mageuzi 
makubwa katika teknolojia, elimu ni 
moja ya sekta zilizofikiwa mapema 
na hatua hiyo ya utandawazi.

Hayo mageuzi yanagusa mfumo 
wa ufundishaji, ulioingiliwa sana 
walimu wakihama kutoka katika 
matumizi ya chaki ubaoni na waka-
hamia katika kompyuta, mahsusi 
wakitumia kifaa aina ya ‘power 
point.’ 

Katika maana ya karibu, ni nam-
na fulani ya wafundishaji wanaji-
pumzisha na chaki ubaoni. Lakini 
niseme, huku chini katika ngazi ya 
shule siwezi kuizungumzia sana, 
maana chaki bado  imetawala mfu-
mo wote wa maisha ya masomoni.

Binafsi nikirejea katika mtazamo 
wa jumla wa matumizi ya chaki 
yana tija zaidi kuliko ‘power point’ 
ambayo kwa kiasi kikubwa ndio 
mwenendo mpya katika ngazi ya 
chuo, imebeba sura ya fasheni kwa 
watumiaji kuliko tija ya ufundishaji, 
ikilinganishwa na chaki ubaoni.

Ninaweza kutetea matumizi ya 
kompyuta inakuwa na tija iwapo 
tu ni darasa lenye wanafunzi wengi, 
mathalani inayozidi mathalani wa-
nafunzi 100.

Kama ndio hivyo, iwe ama waha-
dhiri au wakufunzi vyuoni, ambao 
bado wanaaangukioa kundi la wal-
imu, naamini katika nafasi kubwa 
chaki ubaoni ina nafasi kubwa ya 
tija.

Mbinu na mtiririko wa uandi-
kaji, unaendana na maandalizi 
ya mfundishaji, lakini mbinu za 
uwasilisho na kinachoandikwa ki-
naendana na anavyopokea hisia 
darasani na kuzifanyia kazi  kwa 
kina. 

Nirejee imani yangu tu kwamba, 
chaki ni zaidi kuliko ‘power point’ 
kwa tija darasani, kama hapataku-
wapo utata wa kimazingira dar-
asani kama vile wingi wa wanafunzi.

Oscar Dickson,
Mbeya.

KAbwelA Na Fadhili Mohammed
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huwezi kutoza hela ya serikali 
ambayo haiko kwenye kanuni 
yaani serikali iache kusimamia 
sheria ifanyie kazi maamuzi ya 
vikao,” alisema.

Mmoja wa wachungaji hao, 
Koye Mmela, alilamikia kitendo 
cha kukamatwa na kushikiliwa 
msituni kwa siku sita mfululizo 
bila kufikishwa mahakamani 
jambo walilolitaja ni uonevu 
mkubwa waliofanyiwa na askari 
waliokuwa doria.

Mwanasheria wa Halmashauri 
ya Tanganyika, Maraka Mrisho,   
alimweza Waziri Mpina kuwa 
faini hiyo ya milioni 60 haipo 
kwenye sheria yoyote bali ilito-
zwa kufuatia makubaliano ya 

kikao kilichowahusisha maofi-
sa wa misitu wa halmashauri 
pamoja na Maofisa wa Wakala 
wa Huduma za Misitu (TFS) wa 
kanda hiyo na kubariki faini 
ya shilingi laki moja kwa kila 
ng’ombe.

Mrisho alisema kwa mujibu 
wa Sheria ya Misitu Namba 14 
ya Mwaka 2002, kifungu cha 84 
kifungu kidogo cha tano kinase-
ma mtu yeyote atakayekutwa 
na kosa ndani ya misitu atatak-
iwa kulipa faini isiyopungua Sh. 
30,000 na isiyozidi Sh. milioni 1 
hivyo hakuna kifungu kinacho-
zungumia kutoza faini ng’ombe.

Daktari Mkuu wa Mifugo 
Tanzania,  Prof. Hezron Nonga, 
alisema waliokamata mifugo 
hiyo wamevunja Sheria ya Ma-

gonjwa ya Wanyama Namba 
17 ya mwaka 2003, Sheria ya 
Ustawi wa Wanyama Namba 
19 ya mwaka 2008 kutokana 
na ng’ombe 600 kurundikana 
kwenye zizi dogo linalotosha 
ng’ombe 60 tu hali iliyosaba-
bisha mifugo kukosa hewa na 
kufa, ndama kukanyagwa, kuje-
ruhiwa na kufa.

Prof. Nonga alisema  ng’ombe 
hao wamefungiwa zizini muda 
mrefu bila maji wala malisho 
hali iliyopelekea afya zao kud-
hoofika, utaratibu wa ukamataji 
mifugo haukufuatwa kwa kuwa 
haukuhusisha daktari wa mifu-
go kama sheria inavyoelekeza 
huku mifugo hiyo ikinyimwa 
chanjo na tiba hivyo waliohusi-
ka na ukamataji huo walitakiwa 

kukamatwa na kushtakiwa kwa 
mujibu wa sheria hizo.

Naye Mkurugenzi wa Hal-
mashauri ya Wilaya ya Tang-
anyika, Rojaz Romuli. alise-
ma halmashauri hiyo haina 
bajeti ya kutibu mifugo pindi in-
apokamatwa msituni bali juku-
mu lao ni kulinda misitu isihar-
ibiwe na wavamizi wakiwamo 
wafugaji na wawindaji haramu.

Hivyo baada ya mazungumzo 
ya kina ya kisheria na kubainika 
kulikuwa na ukiukwaji mkubwa 
wa sheria ndipo Mkurugenzi 
wa Halmashauri ya Tanganyika, 
Rojazi Romuli akalazimika kuba-
tilisha adhabu hiyo na kuwatoza 
faini ya shilingi milioni 11 badala 
ya shilingi milioni 60 ya hapo 
awali.

Mpina awapa vigogo watatu siku saba 

Kamanda wa Polisi 
Kikosi cha Usalama 
Barabarani Mkoa 
wa Iringa,  SP. Yusuf 
Kamote (kulia), 
akimvisha kiakisi 
mwanga Mwenyekiti 
wa Umoja wa Boda-
boda Iringa, Juma 
Gamba wakati wa 
uzinduzi wa kampeni 
ya ‘Usitumie Kilevi na 
Kuendesha Chombo 
cha Moto’ iliyor-
atibiwa na kampuni 
ya bia ya Serengeti 
Breweries Limited, 
hafla iliyofanyika 
katika viwanja vya 
Stendi ya Daladala 
Manispaa ya Ir-
inga jana. Kushoto ni 
Meneja Uhusiano wa 
SBL, Neema Temba. 
PICHA: MPIGAPICHA 
WETU
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kuwa vingi na kwa hivyo lazi-
ma kuviwekea utaratibu tu, kwa 
mfano wa Rwanda wameweka 
utaratibu wakasema kwa kweli 
mtu hawezi kuanzisha ministry 
au huduma mpaka awe angalau 
ana Shahada ya Theolojia.”

Alisema huduma hizo kwa 
sasa zimekuwa nyingi na ny-
ingine zinaanza na hata ukiwa 
wewe huna huo upako, lakini 
ukisikiliza, ukisikia, unasema 
Mungu wangu, hapa kweli Mun-
gu yuko hapa?

Simbachawene alisisitiza: 
“Tutaanza kufikiria hivyo na 
kweli kuna huduma zinaoneka-
na kabisa kwamba ni kinyume, 
lakini iko haja sasa tukatengen-
eza kanuni katika siku za usoni 
ambazo zitatufanya tuangalie na 
kusema hii sio sawa, kabla hatu-
japata madhara.” 

Simbachawene alisema  She-
ria ya Jumuiya, Sura Namba 337 
na hasa kifungu cha 9 na cha 19, 
kinampa mamlaka yeye kama 
Waziri wa Mambo ya Ndani ya 
Nchi, kuwa ndiye msajili jumui-
ya za kijamii na madhehebu ya 
dini na shughuli zote za taasisi 
za watu binafsi.

Aidha, Waziri Simbachawene 
alieleza, “Ni lazima kama serika-
li tuchukue hatua zinazostahili 
kwa sababu inasikitisha kuona 
una idadi kubwa ya watu ume-
wakusanya mahali, mwenye 
jukumu la kuhakikisha usalama 
wao ni wewe uliyewakusanya 
hapo pamoja na kwamba kuna 
jukumu la serikali la kuhakiki-
sha watu wanakuwa salama kwa 
idadi kubwa ya watu wa namna 
hiyo.” Alisema kwa Mtume 
Mwamposa kutoa maelekezo 
au maneno ambayo yanaweza 
kusababisha mhemuko na watu 
kukimbizana na kufikia hatua ya 
kuumia, anaowajibu wa kuwaji-
bishwa katika kosa hilo.

MWAMPOSA ALIKIUKA 
MASHARTI YA KIBALI
Kwa mujibu wa Waziri Sim-

bachawene, Mtume Mwamposa 
alifanya kosa ambalo ni kukiuka 
masharti ya kibali alichopewa 
na Jeshi la Polisi, ambacho kilim-
taka kufanya mikutano yake ya 
injili kuanzia saa 6:00 mchana 
hadi saa 12:00 jioni, lakini tukio 
hilo lilitokea kati ya saa 1:30 
hadi saa 2:00 usiku wa Februari 
1, 2020. Alifafanua kuwa kibali 
hicho cha kufanya mkutano wa 

injili, kinasema Mwamposa na 
wenzake walipaswa kukitumia 
kati ya Januari 30 hadi Februari 
1, 2020 kati ya saa 6:00 hadi saa 
12:00 jioni na si vinginevyo.

“Inaonyesha namna ambayo 
masharti ya kibali yalikuwa ya-
mekiukwa, lakini kuwaelekeza 
watu zaidi ya 10,000 walio-
jazana mahali kwamba wapite 
sehemu moja, pia inaonyesha 
kutokuwajibika katika kuwa na 
dhamira ya kwamba unajua ju-
kumu la kuhakikisha hawa watu 
wanakuwa wako salama,” ali-
fafanua Simbachawene.

ANASWA MAFICHONI DAR 
Akitoa taarifa za kukamatwa 

kwa Mtume Mwamposa baada 
ya kutoroka Moshi usiku wa 
Aprili mosi mwaka huu, Waziri 
huyo, alisema Mtume Mwam-
posa alikamatwa na makachero 
wa Polisi katika viunga vya Jiji la 
Dar es Salaam jana alfajiri.

“Tulikuwa na taarifa angesa-
firi kwa ndege, lakini hakufanya 
hivyo, amekamatwa Dar es 
Salaam alfajiri ya leo ( jana) na 
tulikuwa tumejitahidi kuweka 
barrier (kizuizi) katika maeneo 
mbalimbali, lakini kwa namna 
ambayo ameonyesha nia ya 

kukimbia tumemkamatia Dar es 
Salaam na hakusafiri kwa ndege 
alisafiri kwa gari.

“Kile kibali cha kufanyia 
shughuli ya mkutano wa in-
jili kiliombwa na Mchungaji Elia 
Mwambamba na wote hao wako 
kwenye mikono ya Polisi.”

DC WARIOBA ANENA
Jana alfajiri, Mkuu wa Wilaya 

ya Moshi, Kippi Warioba, alise-
ma hadi kunakucha walikuwa 
wamesambaza maofisa kadhaa 
wa Polisi kuzunguka katika za-
hanati, vituo vya afya, Hospitali 
ya Rufani ya mkoa wa Kiliman-
jaro ya Mawenzi na Hospitali 
ya Rufani ya Kanda ya KCMC 
kuchunguza idadi kamili ya ma-
jeruhi waliokimbizwa huko ku-
pata matibabu.

RPC HAMDUNI: 7 MBARONI
Kabla ya taarifa ya Mwamposa 

kukamatwa jijini Dar es Salaam, 
Kamanda wa Polisi mkoa wa 
Kilimanjaro, Kamishna Msaidizi, 
Salum Hamduni alitangaza jeshi 
hilo kuwashikilia watu saba hadi 
sasa akiwamo Mchungaji Elia 
Mwambamba wa Kanisa la Cal-
vary Assemblies of God ambaye 
ndiye aliyeomba kibali cha ku-
fanyika kwa kongamano hilo.

INATOKA UK. 2
kutokana na kukosa hewa, kutokana 

na msongamano wa watu, mshtuko wa 
moyo na wengine walipata michubuko 
katika maeneo tofauti ya miili yao. 

  Dk. Adolph alisema majeruhi 16 
wamelazwa katika wodi namba 7, 3 na 
watoto na hali zao ni za kuridhisha. 

 Baadhi ya majeruhi waliomba seri-
kali kutazama utaratibu wa utoaji wa 
vibali katika mikusanyiko ya watu kwa 
kuhakikisha vibali vinavyotolewa vina-
zingatiwa.   Majeruhi hao katika tukio 
hilo, Maureen Faustine mkazi wa Mere-
rani, na Mary Paulo walisema iwapo 
mamlaka husika zingesimamia utara-
tibu jambo hilo lisingejitokeza. 

  Aidha, majeruhi hao walilalamikia 
kukosekana kwa utaratibu wa kukany-
aga mafuta katika maombezi hayo hali 
iliyosababisha watu kukanyagana. 

  “Tulikosa utaratibu wakati wa ku-
kanyaga mafuta, hapakuwa na polisi 
wala watumishi wa Mwamposa wakati 
wa kukanyaga mafuta hayo kila mtu 
alikanyaga kwa juhudi zake, lazima 
maafa yangetokea,” alisema.  

Majeruhi Paulo alilalamikia kukose-
kana kwa huduma ya dharura katika 
tukio hilo, lakini hapakuwa na mwon-
gozo wa nini kifanyike ili kuepuka mad-
hara.   Walisema katika huduma hiyo 
ya maombezi hapakuwa na magari 
ya dharura ya kubeba wagonjwa hadi 
Jeshi la Polisi lilipokwenda kubeba 
majeruhi na miili ya watu waliopoteza 
maisha. 

 
MEYA ANENA 
Naibu Meya wa Manispaa ya Moshi, 

Anthony Benedict, alitaka wananchi 
kutafakari mienendo yao kama wapo 
sahihi ili kuepuka maafa. 

  Aliomba vyombo vya usalama 
kuzingatia muda wa kufanyika kwa 
matukio kama inavyokuwa katika 
mkutano wa vyama vya siasa kwamba 
baada ya saa 12:00 jioni ni marufuku 
mikutano kuendelea. 

 
MBUNGE ATUMA SALAMU 
Mbunge wa Moshi Mjini, Japhary 

Michael, katika ukurasa wake wa Fa-
cebook aliandika salamu za pole kwa 
waliopoteza wapendwa wao.

  “Nichukue fursa hii kuwapa pole 
ndugu na jamaa wa waumini wote am-
bao walifariki siku ya juzi katika mji wa 
Moshi wakiwa katika ibada. Huu ni msi-
ba mzito sana kwa wananchi wa Moshi 
hususani ndugu na jamaa wa marehe-
mu,” alisema na kuongeza:
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ambao mikoa yao imepatwa na 

madhara ya watu kupoteza maisha 
kutokana na madhara ya mvua, kufiki-
sha salamu zake za pole kwa familia, 
ndugu, jamaa, marafiki na wote wali-
oguswa na vifo hivyo.

Rais Magufuli alitoa wito kwa Wa-
tanzania wote kuchukua tahadhari ka-
tika matukio yote yenye viashiria vya 
hatari ikiwamo mikusanyiko mikubwa 
ya watu na mvua kubwa zinazoende-
lea kunyesha na amevitaka vyombo 
vya ulinzi na usalama kuhakikisha 
vinasimamia ipasavyo tahadhari za 
kiusalama.

Mtume Mwamposa anaswa mafichoni, waziri anena
Simanzi Moshi

Magufuli atuma 
rambirambi
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HABARI KITAIFA

Na Enock Charles

UTAFITI uliofanywa 
na Benki ya Standard 
Chartered nchini, umeo-
nyesha kuwa uchumi 
wa Tanzania unatarajia 
kukua kwa asilimia 6.5 
mwaka huu, huku kilimo 
na madini zikitarajiwa 
kuchangia zaidi katika 
kufikia kiwango hicho.

Akizungumzia 
mtazamo wa benki hiyo 
kwa ukuaji wa uchumi 
kwa nchi za Afrika 
Mashariki, Mkurugenzi  
wa Uchumi kwa Bara la

Afrika wa benki hiyo, 
Sarah Baynton-Glen 
alisema kuwa sekta ya 
kilimo inatarajia ku-
changua zaidi katika 
ukuaji wa uchumi kwa 
Tanzania ikilinganishwa 
na sekta zingine za 
kiuchumi.

“Kutokana na kura-
hisishwa kwa sera 
ya fedha ya mwaka 
2018/2019, faida katika 
sekta binafsi imeanza 
kuongezeka ikilin-
ganishwa na mwaka 
2017 ilipokuwa na hali 
mbaya,” alisema Glen.

Alisema kuwa pato la 
ndani linatarajia kufikia 
asilimia 6.5 ikilingan-
ishwa na asilimia 6.6 
kutoka kiwango cha 
mwaka 2019, shughuli 
za uchaguzi mkuu ziki-
tajwa kushusha kiwango 
hicho cha pato la taifa 
kwa asilimia moja ikil-
inganishwa na mwaka 
jana .

Alisema kutokana  na 
kurahisishwa kwa sera 
ya fedha ya mwaka 
2018/2019 matokeo 
yanaonyesha kukua kwa 
sekta binafsi ikilingan-
ishwa na miaka miwili 
iliyopita, akitolea mfano 
sekta ya madini, Glen  
iliyokua kwa asilimia 26 
kufikia mwishoni mwa 
mwaka kutokana na bei 
ya madini kuwa nzuri, 
kuuzwa kwa korosho 
katika masoko ya nje.

Alisema Benki Kuu ya 
Tanzania (BoT) imefan-
ya vizuri kwa kupun-
gunza riba ya mikopo 
katika benki na sekta za 
kifedha na kurahisisha 
mikopo kwa wakopaji 
na wenye mitaji mi-
dogo.

Kilimo, 
madini 
kuchangia 
ukuaji 
uchumi

Na Gwamaka Alipipi

B
ARAZA la Kilimo Tan-
zania (ACT) limesema 
limejipanga kukabiliana 
na wadudu aina ya nzige 

ambao wamekuwa tishia  jirani ya 
Afrika Mashariki endapo wataingia 
nchini.

Limesema limeshawasiliana na 
Wizara ya Kilimo na wameshawe-
ka mikakati ya kupambana na 
wadudu hao na kuwataka wakuli-
ma nchini kutokuwa na hofu.

Mwenyekiti wa Bodi ya Waku-

rugenzi ya ACT, Dk. Jacqueline 
Mkindi, aliyasema hayo jijini Dar es 
Salaam wakati akielezea kongama-
no la kilimo biashara linalotarajia 
kufanyika kuanzia Februari 27 hadi 
28, mwaka huu.

“Tumeanza kulizungumzia 
suala la nzige, tumeshawasiliana 
na Wizara ya Kilimo, tumejiandaa 
vizuri kupambana na wadudu hao 
endapo wataingia nchini,” alisema 
Dk. Mkindi.

Kuhusu kongamano hilo, Dk. 
Mkindi alisema mgeni rasmi katika 
kongamano hilo ni Waziri Mkuu, 

Kassim Majaliwa, na kauli mbiu 
itakuwa ‘Kuongeza tija katika kili-
mo na mifugo kwa maendeleo ya 
viwanda’.

Alisema kauli mbiu hiyo inaweka 
bayana haja ya majadiliano ya kina 
juu ya sera zilizopo pamoja na 
changamoto zake katika sekta ya 
kilimo. 

“Kongamano hilo litaambatana 
na maonyesho makubwa ya bid-
haa za kilimo, mifugo na uvuvi 
sambamba na teknolojia mbal-
imbali katika maeneo hayo, wa-
dau wa sekta ya kilimo watapata 

fursa ya kuonyesha           bidhaa 
na teknolojia mbalimbali,” alisema 
Dk. Mkindi.

Alisema kongamano hilo ni la 
wadau wote walioko katika sekta 
ya kilimo ndani na nje ya nchi na 
kwamba wadau wa kilimo zaidi ya 
400 wanatarajiwa kushiriki.

Dk. Mkingi alisema wadau wa 
kilimo wanaotaka kushiriki konga-
mano hilo wanapaswa kujisajili na 
kufanya malipo kwenye akaunti 
za ACT kama vilivyoainishwa kwe-
nye fomu ya usajili katika tovuti ya 
baraza.

Baraza la Kilimo lajitosa tishio la nzige

Na Mwandishi Wetu

BENKI ya NMB mwaka jana im-
etoa zaidi ya dhamana 500 kwa 
makandarasi wazawa ili kuwawez-
esha kugharimia miradi mbalim-
bali ya ujenzi nchini.

Mkakati huo ulifikiwa kufuatia 
kilio cha muda mrefu cha ma-
kandarasi kushindwa kushiriki 
katika ujenzi wa miradi mbalim-
bali kutokana na ukata wa fedha 
na ushindani toka kwa kampuni za 
nje. Akizungumzaa wakati wa kon-
gamano lililohudhuriwa na zaidi 
ya makandarasi 200 kutoka Kanda 
ya Ziwa mwishoni mwa wiki, Ofisa 
Mkuu wa Wateja Binafsi, Wafan-
yabiashara Wadogo na wa Kati wa 
NMB, Filibert Mponzi, alisema zoe-
zi hilo litakuwa endelevu.

Alisema mbali na kusaidia ku-
wanyanyua makandarasi wadogo 
kimtaji, pia benki hiyo imeitikia 
wito wa Rais John Magufuli al-
ioutoa juu ya taasisi mbalimbali za 
kibenki kuwakopesha makandara-
si kwa masharti nafuu.

“Kama benki ya biashara na 
kama mbia wa serikali tumesh-

iriki kikamilifu kuwasaidia ma-
kandarasi kimtaji na pia kuitikia 
wito wa Rais Magufuli kuhakikisha 
kada hiyo inashiriki kikamilifu ka-
tika ujenzi wa uchumi,” alisema 
Mponzi. Mkakati wa kutoa dha-
mana kwa makandarasi umesaidia 
sana kuwawezesha kupata kazi za 
uhakika za ujenzi na kwa mujibu 
wa Mponzi benki inatoa dhamana 
ya asilimia 50 ya thamani ya mradi 
husika.

Mbali na kutoa dhamana ya 
mikopo NMB pia itaanza kutoa hu-
duma ya bima kwa makandarasi 
hao kuwawezesha kushiriki kwa 
ufanisi zaidi kwenye miradi mbal-
imbali kwa riba nafuu.

Hata hivyo, alisema wakati benki 
ikibuni njia mbalimbali za kuwa-
saidia makandarasi wadogo na 
wazawa kuna umuhimu mkubwa 
kwao kuwa waaminifu katika ureje-
shaji wa mikopo na kuheshimu 
masharti ya dhamana ili kuepuka 
kulipa riba kubwa kama adhabu 
baada ya mikataba kukiukwa.

Katika kongamano hilo lililo-
hudhuriwa pia na Katibu Mkuu wa 
Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Ma-

wasiliano,  Eliud Mwakalinga, ma-
kandarasi walijadili changamoto 
mbalimbali na kushauri mikakati 
mbalimbali ya kupambana nazo.

Akizungumza nao, Mwakalinga 
mbali na kuishukuru NMB kwa 
ubunifu na huduma za mikopo na 
dhamana kwa makandarasi wa-
zawa, alisema kazi za ujenzi zinahi-
taji uaminifu mkubwa na kuzinga-
tia ubora.

Alisema utafiti mbalimbali unao-
nyesha makandarasi wazawa hasa 
wadogo wamekuwa wakishindwa 
kupewa kazi kubwa kwa zababu 
kadhaa zikiwamo wengi kushind-
wa kuajiri wahandisi waliobobea 
na wenye weledi usiotiliwa shaka.

“Tumefanya utafiti na kugundua 
kuna shida kubwa kwa makandar-
asi wengi wadogo kushindwa ku-
kaa na wahandisi waliobobea kwa 
kukwepa kuwalipa mishahara wa-
nayostahili na kuishia kuajiri wa-
handisi wanafunzi na hata mafun-
di mchundo tu,” alisema.

Mwakalinga alidokeza mbinu 
kadhaa za kuwawezesha ma-
kandarasi wadogo ikiwa ni pamoja 
na kuhakikisha wanashindana 

katika kujenga miradi mikubwa 
inayoshikiliwa na kampuni  nyingi 
za nje.Mwenyekiti wa chama cha 
makandarasi mkoani Mwanza, 
Mhandisi Oscar Munishi, aliwataka 
makandarasi wazawa kujitath-
mini juu ya uadilifu wao kazini na 
kwamba kuna upungufu kadhaa 
unaohitaji kufanyiwa kazi mion-
goni mwao.

Aliyashukuru benki yalizoji-
tokeza kuwadhamini kwa mikopo 
ya riba nafuu na akaishukuru NMB 
kwa kukutana nao na kujadili nao 
namna ya kuboresha utendaji kazi 
na kushindana kikamilifu sokoni.

Baadhi ya wandarasi waliozun-
gumza na gazeti hili walilaumu 
utaratibu wa serikali kutwaa mi-
radi mingi ya ujenzi wa majengo 
yake kwa kutumia force account 
na kwamba utaratibu huo ume-
waathiri sana kiuchumi.

 Riziki Cyprian, alisema unafuu 
kidogo umebaki kwenye miradi ya 
ujenzi wa barabara na akaishukuru 
NMB kwa kumsaidia dhamana ya 
mikopo mara tatu iliyomwezesha 
kupata tenda kwenye miradi kad-
haa mwaka jana.

NMB yadhamini makandarasi wazawa 500

Ofisa Mkuu wa Wateja Binafsi, Wafanyabiashara Wadogo na wa Kati wa Benki ya NMB, Filbert Mponzi, akiteta jambo na Katibu Mkuu wa Wizara ya 
Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mhandisi Elius Mwakalinga kwenye hafla iliyowakutanisha Benki ya NMB na makandarasi wa Kanda ya Ziwa jijini 
Mwanza jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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HABARI KITAIFA

Na Mwandishi Wetu

BENKI ya biashara ya DCB (DCB 
Commercial Bank Plc) imetangaza ku-
pata faida ya shilingi bilioni 2.3 katika 
mwaka 2019, ikiwakilisha ongezeko 
la asilimia 43 kutoka faida ya mwaka 
2018 ambayo ilikuwa shilingi bilioni 1.6. 

Katika taarifa iliyotolewa kwa 
vyombo vya habari, kwa mujibu wa 
sheria za benki kuu, utendaji wa benki 
umeendelea kuimarika ikilinganishwa 
na mwaka uliotangulia, huku ufanisi ka-
tika nyanja zote muhimu ukiongezeka 
kwa kiwango cha kuridhisha.

Akiwasilisha taarifa za fedha za robo 
ya nne ya mwaka 2019, Mkurugenzi wa 
Fedha wa Benki ya DCB, Zacharia Ka-
pama, ameeleza kuwa mafanikio haya 
yametokana na ukuaji wa mizania ya 
benki, ambao umechagizwa na ukuaji 
wa amana za wateja kwa asilimia 14 
(shilingi bilioni 10.1), ikilinganishwa na 
mwaka uliotangulia.

Ukuaji wa amana umeisaidia benki 
pia kuongeza ukuaji wa mikopo 
ambapo benki imefanikiwa kuongeza 
kiwango ghafi cha mikopo kwa asilimia 
11 (shilingi bilioni 8.0), ambacho ni kiasi 
kikubwa ukilinganisha na ongezeko la 
mikopo katika miaka miwili iliyotan-
gulia. Mikopo ghafi ya benki imekua 
kutoka shilingi bilioni 90.5 mwaka 2018 
kufikia shilingi bilioni 93.3 mwaka 
2019.

Ili kufikia kiwango hiki, alisema benki 
imefanikiwa kutoa mikopo mipya kwa 
wateja wake kinachofikia shilingi bilioni 
60, huku shilingi bilioni 18 zikiwakilisha 
mikopo kwa wafanyabiashara wadogo 
na wa kati (SMEs), na Shilingi bilioni 
10 ikiwakilisha mikopo ya wanawake 
na vijana. Benki pia imeendelea kutoa 
mikopo kwa sekta mbalimbali ziki-
wamo sekta binafsi za biashara, elimu 
afya na ujenzi.

Akielezea upatikanaji wa faida, 
Ndugu Kapama aliainisha kuwa ukuaji 
wa faida, ukiachilia mbali kuchangiwa 
na ukuaji wa mizania, pia umechagizwa 
na ongezeko la mapato yasiyotokana 
na riba baada ya benki kufanikiwa 
kukuza idadi ya wateja wake kutoka 
175,000 mwaka 2018 kufikia wateja 
194,000 mwaka 2020. Ongezeko hili 
limeongeza idadi ya akaunti za amana 
na miamala ya kibenki, huku wateja 
wakifurahia huduma za kidijitali bila 
kwenda matawini.

Kwa kuongezea, ufanisi wa benki 
umeongezeka hasa katika usimamizi 
wa matumizi ya riba na yasiyoyariba. 
Benki imefanikiwa kudhibiti ukuaji wa 
matumizi yasiyo ya riba, huku ikihakik-
isha huduma kwa wateja zinaboreshwa. 

Aidha, alisema benki pia imefanikiwa 
kudhibiti ongezeko la riba kwa wa-
teja na kuhakikisha wateja wanapata 
thamani bora ya huduma zake bila 
kuathiri ukuaji wake.

Kapama pia aliainisha upunguaji wa 
mikopo chechefu ya wateja kutoka 
asilimia 19 mwaka 2018 kufikia asil-
imia 13 mwaka 2019. “Hii imetokana 
na juhudi za benki kuhakikisha kuna 
ufanisi na usimamizi madhubuti katika 
utoaji mikopo na ukusanyaji madeni. 
Benki itaendelea na juhudi za kuhakiki-
sha mikopo chechefu inafikia kiwango 
kinachokubalika na wadau wa sekta ya 
fedha mnamo mwaka huu wa 2020,” 
alisema.

Benki ya DCB yakuza 
faida kwa asilimia 43 

Wajasiriamali wamwagiwa mamilioni

Na Mary Geofrey

H
OSPITALI ya Ru-
fani ya Mount Meru, 
mkoani Arusha, ina 
mpango wa kuanza 

kutoa huduma ya kusafisha figo.
Huduma hiyo inatarajiwa 

kuanza mra baada ya kukami-
lika kwa ujenzi wa jengo litaka-
logharimu Sh. milioni 600.

Hayo yalielezwa Juzi na 
Mganga Mfawidhi wa Hospitali 
hiyo, Dk. Shafii Msechu, wakati 
akizungumza na waandishi wa 
habari na maofisa mawasiliano 
wa taasisi zilizo chini ya   Wiz-
ara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, 

Jinsia, Wazee na Watoto, katika 
kampeni yake ya ‘Tumeboresha 
Sekta ya Afya’.

Lengo la ziara hiyo ni kuanga-
zia mafanikio ya serikali yali-
yopatikana katika sekta ya 
afya kwa        kipindi cha miaka 
minne.

Alisema upimaji wa eneo la 
ujenzi wa jengo la kutolea hu-
duma hiyo, umekamilika na wa-
nasubiri fedha  kutoka serikali 
ili kuanza ujenzi huo.

“Hospitali ya Mount Meru in-
atarajia kuanza kutoa huduma 
za usafishaji wa figo na tayari 
tuna mashine tano za kuanza 
kutoa huduma hii tulizopewa 

na wizara na wadau wa afya na 
tunachosubiri ni fedha za kuan-
za ujenzi,” alisema Dk. Msechu.

Alieleza sababu za kuanzisha 
huduma hiyo ni kutokana na 
kuwapo kwa wagonjwa wenye 
matatizo hayo, lakini kutokana 
na kutokuwa na huduma hiyo 
wamekuwa wakiwapeleka hos-
pitali nyingine.

Dk. Msechu alisema kwa 
mwezi wanapokea wagonjwa 
watatu wa figo wanawaham-
ishia katika Hospitali ya Rufani 
mkoani Kilimanjaro (KCMC).

Kuhusu huduma za matibabu 
wanazotoa alisema kwa siku 
wanapokea wagonjwa wapya 

320 hadi 500, wa marudio 250 
hadi 350 na watoto 30 hadi 50.

Alisema wana madaktari 
bingwa wa kufanya upasuaji 
na asilimia 34  wanawafanyiwa 
wajawazito  ambao idadi yao ni 
200 kila mwezi.

Kadhalika alisema wanatoa 
msamaha wa matibabu ya wag-
onjwa    3,224 kwa mwezi na wa-
nagharamia Sh. milioni 41.8.

Dk. Msechu anasema malen-
go ya hospitali hiyo ni kuwa na 
mashine za vipimo vya MRI 
na CT-Scan ambazo kwa sasa 
hawana hivyo wanashirikiana 
na hospitali binafsi kupata hu-
duma hiyo kwa sasa.

Mount Meru  kuanza kusafisha figo

Na Shaban Njia, KAHAMA 

HALMASHAURI ya Ushetu 
mkoani Shinyanga, imetoa kiasi 
cha shilingi milioni 67.5 kwa aji-
li ya vikundi 14 vya kinamama, 
vijana na watu wenye ulemavu, 
ikiwa ni sehemu ya shilingi mil-
ioni 216.55 zilizokuwa zimet-
engwa katika bajeti ya mwaka 
wa fedha 2019/2020.

Akikabidhi fedha hizo jana 
Ofisa Maendeleo ya Jamii wa 
Halmashauri hiyo, Kichere 

Mwita, alisema vikundi am-
bavyo vinanufaika na fedha 
zinazotolewa na halmashauri 
ni vikundi vya kinamama ukil-
inganisha na vikundi vya vijana 
na watu wenye ulemavu. 

Alisema halmashauri imetoa 
kiasi cha shilingi milioni 67.5 
kwa vikundi 14 vya kinamama, 
vijana na watu wenye ulemavu, 
vikundi vya kinamama 11 viki-
pata milioni 52.5 huku vikundi 
vya vijana vitatu vikipata kiasi 
cha shilingi milioni 15.

 Aidha, Mwita alisema kuwa, 
kwa kipindi cha mwaka wa fed-
ha 2015/2016 hadi 2019/2020 
zaidi ya vikundi 77 vya kinama-
ma vilipata mikopo ya riba 
nafuu wa zaidi ya Sh. milioni 
272 na vikundi 38 vya vijana 
vilipata kiasi cha shilingi milio-
ni 146.7  Aliongeza kuwa katika 
kipindi cha mwaka wa fedha 
2017/2018 hadi mwaka huu wa 
fedha 2019/2020 vikundi vinne 
vya watu wenye ulemavu vime-
pata kiasi cha shilingi milioni 12 

na kuongeza kuwa mbali na ku-
wapati mikopo hiyo wameku-
wa wakiwapati elimu ya uende-
shaji wa shughuli za miradi.

Naye Mwenyekiti wa Hal-
mashauri hiyo, Juma Kimisha, 
alisema mbali na changamoto 
ya ukosefu wa maofisa maen-
deleo  ya jamii ngazi ya kata, 
wamekuwa wakiwatumia wa-
tendaji wa kata wenye elimu 
ya maendeleo ya jamii katika 
kutoa elimu sahihi ya matumizi 
ya mikopo hiyo.

Mkurugenzi wa Biashara wa Benki ya Biashara ya DCB, James Ngaluko (wa pili kushoto),   akizungumza na waandishi wa habari, 
Dar es Salaam mwishoni mwa wiki, wakati benki hiyo ikitangaza taarifa zake za fedha. Wengine kutoka kushoto ni Mkurugenzi wa 
Masoko na Mawasiliano, Rahma Ngassa, Mkurugenzi wa Fedha, Zacharia Kapama na Mkuu wa Kitengo cha Wateja Binafsi, Fortu-
nata Benedict.   MPIGAPICHA WETU 
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HABARI ARUSHA

Na Jaliwason Jasson, 
MANYARA

KAIMU Ofisa Ma-
dini Mkoa wa Manyara, 
Mhandisi Godfrey 
Nyanda, amesema 
wataanza kutoza ush-
uru kwenye madini ya 
ujenzi kwa makandarasi 
wanaojenga miradi ya 
barabara ili kuiongezea 
serikali mapato.

Aliyasema hayo 
wakati akizungumza 
na Nipashe na kue-
leza kuwa wanatarajia 
kutoza madini hayo hu-
susani kwa Wakala wa 
Barabara (Tanroads), na 
Wakala wa Barabara za 
Mjini na Vijijini (Tarura).  

Nyanda alitaja madini 
ujenzi kuwa ni pamoja 
na vifusi, mawe, kokoto, 
moramu na matofali ya 
kuchoma.

Alisema ushuru wa 
madini hayo utatofau-
tiana kulingana na aina 
ya madini husika.

 Alisema kuwa madini 
aina ya mawe tani saba 
yatatozwa ushuru wa 
kuanzia Sh.60,000 hadi 
Sh. 70,000 na  kila safa-
ri moja ya gari itakatwa 
asilimia nne.

 Wakizungumza na Ni-
pashe, Mkazi wa Babati 
Halima Abdalla, alisema 
sekta ya madini kutoza 
ushuru makandarasi ni 
jambo jema kwa kuwa 
watapata fedha nyingi 
za ujenzi wa barabara.

Mkazi wa Bagara 
John Daud, aliishauri 
serikali kutowabana 
makandarasi hao ili 
wasiharibu barabara 
na kuzijenga chini ya 
kiwango.

Naye Anna Benard 
alisema watu wa 
madini wakibanwa ni 
jambo jema  kwa kuwa 
awali waliachwa huru 
kuchimba na jamii in-
ayozunguka maeneo ya 
machimbo waliachiwa 
mashimo watupu am-
bayo hayana madini.

Na Allan Isack, ARUSHA

WAFANYABIASHARA wadogo 
wa madini zaidi ya 500 wametim-
uliwa katika soko la madini jijini 
Arusha kutokana na kutokuwa na 
leseni ya kufanya biashara hiyo. 

Wakizungumza na waandishi 
wa habari nje ya soko hilo, baadhi 
ya wafanyabiashara hao, walisema 
kuwa hatua hiyo imesababisha 

washindwe kufanya biashara hiyo 
baada ya kuzuiliwa na askari kwa 
madai ya kutokuwa na leseni.

Ernest Mathias mmoja wa wafan-
yabiashara hao alisema miongoni 
mwao wapo 68 waliokamatwa na 
Jeshi la Polisi kwa madai ya kufanya 
biashara hiyo nje ya soko kinyume 
cha sheria.

Alisema, wafanyabiashara wa-
dogo wanategemea kupewa   ma-

dini na wafanyabiashara wakubwa 
wakauze na baadaye kupata ujira 
mdogo kuanzia Sh. 5,000.

Makamu Mwenyekiti wa Chama 
cha Wafanyabiashara wa Madini 
Taifa (Tamida), Thomas  Munisi, 
alisema sheria ya madini iliyowek-
wa na serikali inatakiwa kufuatwa 
na kwamba wafanyabiashara hao 
wanatakiwa kukata leseni ili wa-
fanye biashara bila ya kusumbu-

liwa. 
Alisema gharama ya kukata 

leseni kwa wafanyabiashara wado-
go ni zaidi ya Sh. 250,000 na wengi 
wao hawana uwezo wa kifedha.   
Katibu Mkuu wa Wafanyabiashara 
wa madini, Noel Ole Valoya, am-
ethibitisha kukamatwa kwa wafan-
yabiashara hao na kusema kuwa 
walifanikiwa kutoka kwa dhamana.

Ofisa Madini Mkazi Mkoa wa 

Arusha, Mhandisi Hamisi Kaman-
do, alisema wafanyabiashara wa 
madini wanaoruhusiwa kufanya 
biashara ya madini katika soko 
hilo ni wale wenye leseni kubwa, 
ndogo na leseni ya uchimbaji pe-
kee.   Alisema soko la madini siyo 
vijiwe vya wanaharakati, wanasiasa 
au   sehemu ya kupiga umbea bali 
ni sehemu ya watu kufanya biasha-
ra.

Ushuru 
madini 
ujenzi 
kuanza

Wafanyabiashara 500 wa madini watimuliwa sokoni

Na Allan Isack, ARUSHA

U
MOJA wa Vijana wa 
Chama Cha Mapinduzi 
(UVCCM), umesema 
haukubaliani na masharti, 

matakwa na mashinikizo yanayo-
tolewa na mataifa ya Ulaya namna 
serikali ya Tanzania kuongoza nchi.

 Akizungumza wakati wa konga-
mano la kitaifa la UVCCM liliofanyi-
ka jijini Arusha, kuelekea wiki ya 
maadhimisho ya miaka 43, ya cha-
ma hicho, Mwenyekiti wa UVCCM 
Taifa, Kheri James, alisema UVCCM 
haukubaliani na mashinikizo yanay-
otolewa na mataifa ya Ulaya.

“Hatuta kubali shinikizo lolote ku-
toka kwa mataifa makubwa namna 
ya kuongoza nchi yetu, bali tut-
aiendesha na kuiongoza nchi kwa 
mujibu wa katiba ya nchi,” alisema 

James. Kauli hiyo, imetokana na 
taarifa iliyotolewa hivi karibuni na 
Wizara ya Mambo ya Nje ya Mare-
kani ya kumpiga marufuku Mkuu 
wa Mkoa wa   Dar es Salaam, Paul 
Makonda,  kuingia Marekani, pamo-
ja na kupiga marufuku Watanzania 
kushiriki katika bahati nasibu ya ku-
pata viza ya kuingia Marekani.

Waziri wa Mambo ya Nje wa 
Marekani, Michael Pompeo, kupitia 
mtandao wake wa kijamii wa Twit-
ter alisema wana taarifa za uhakika 
kuwa Makonda alihusika katika 
uvunjifu wa haki za binadamu, ku-
wakandamiza wapinzani wa siasa, 
kuminya haki ya kujieleza. 

“Wasifikiri kuwa watatupangia 
kama wanavyotaka wao, nchi hii ina 
amani, inajali haki za binadamu na 
utawala bora wa kisheria,” alisema 
James.

James alisema mataifa hayo 
yanaweza kuishauri serikali na 
siyo kuipangia namna ya kuongoza 
kwa kuwa Tanzania siyo koloni la 
mataifa hayo.

Alisema kama madai ya Tanzania 
hakuna amani na kuna uvunjifu wa 
haki za binadamu mbona takwimu 
zinaonyesha kuwa katika kipindi 
cha mwaka 2015/20 watalii wengi 
walikuja kutoka nchi za ulaya.

“Wanasema hakuna amani, uhu-
ru wa kujieleza na uvunjifu wa haki 
za binadamu, takwimu zinaonyesha 
kwa mwaka 2015/20 watalii wengi 
wametoka katika mataifa hayo,” 
alisema James na kuongeza.

“Tunataka waheshimu diplo-
masia yetu, watuache tujiendeshe 
wenyewe, kama wakiendelea na 
kutufuatilia basi naona diplomasia 
hii itaingia shakani,” alisema James.

Aidha, alitoa onyo kwa baadhi ya 
wanasiasa wa vyama vya upinzani 
wanaokwenda nchi za nje kuisema 
nchi Tanzania ili isipate misaada 
kutoka mashirika na taasisi kubwa 
duniani. “Wapinzani wa nchi hii 
tumewadekeza sana na mtoto ukim-
dekeza kupita kiasi mwisho wa siku 
atakojolea kikombe cha kahawa, 
tukiendelea kuwadekeza hawa 
wapinzani wataiharibu amani na 
nchi itafikia pabaya, eti wanasema 
tusipewe fedha kwa kuwa serikali 
itazitumia kununua vyuo vya CCM 
na katika uchaguzi mkuu, tunaom-
ba wananchi  wapuuzie propagan-
da hizo,” alisema James.

Naye Katibu wa CCM Mkoa wa 
Arusha, Mussa Matoroka, alise-
ma   chama hicho, kimejipanga 
kushinda majimbo yote ya uchaguzi 
mkoani humo.

UVCCM yapinga shinikizo la mataifa Ulaya

Diwani wa Kata ya Naberera wilayani Simanjiro mkoani Manyara, Haiyo Yamati, akizungumza kwenye kikao cha Baraza la Madiwani wa Hal-
mashauri hiyo juzi. PICHA: GIFT THADEY
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Na Tiganya Vincent,        
TABORA

KAMPUNI ya Tumbaku ya 
Alliance One Tanzania (AOT-
TL) imeukabidhi uongozi 
wa Mkoa wa Tabora vifaa 
mbalimbali vikiwamo vifaa 
tibaa na ujenzi vyenye 
thamani ya Sh. milioni 19.8.

Msaada huo ulikabidhiwa 
jana na Mkurugenzi wa 
Uzalishaji wa Kampuni hiyo, 
David Mayunga, kwa Mkuu 
wa Mkoa wa Tabora, Aggrey 
Mwanri, katika hafla iliyo-
fanyika ofisini kwake.

Mayunga alivitaja vi-
faa vilivyotolewa ni bati 
200, saruji mifuko 250, 
magodoro 30, shuka za 
wagonjwa 110, vitanda vya 
wagonjwa 3 na kitanda 
maalumu kwa ajili ya mama 
kujifungulia kimoja.

Alisema msaada huo 
utapelekwa katika Kituo cha 
Afya cha Mazinge na Kituo 
cha Afya cha Mwamayunga 
vilivyopo wilayani Sikonge 
na Zahanati ya Igagala 
wilayani Kaliua.

Mayunga alisema kam-
puni hiyo imeamua kutoa 
msaada huo kupitia 
mpango wa urejeshaji wa 
huduma kwa ajili kuunga 
mkono juhudi za serikali za 
kuboresha huduma za afya 
na kuwapunguzia adha wa-
nanchi wa kwenda kupata 
huduma hizo mbali.

Naye Mkuu wa Mkoa wa 
Tabora Mwanri aliitaka 
Idara ya Afya ya Mkoa huo 
kuhakikisha vifaa hivyo 
vinatunzwa na kutumika 
kwa malengo ya utoaji wa 
huduma bora kwa wa-
nanchi. Alionya kuwa hata-
sita kuchukua hatua kwa 
watendaji wote waliopewa 
dhamana ya kutunza vifaa 
kuhakikisha haviibwi na 
kupelekwa kwenye majum-
ba ya watu au kwa watoa 
huduma ya afya ambao sio 
walengwa. Kwa upande wa 
Mkuu wa Wilaya ya Kaliua, 
Abel Busalama, aliishukuru 
Kampuni ya Alliance One 
kwa msaada ya vitanda 
walivyotoa kwa ajili ya 
kuongezea nguvu Zahanati 
ya Igagala.

Alisema hatua hiyo ni 
muhimu katika kukabiliana 
na msongamano wa kupata 
vifaa vya kulaza wagonjwa 
katika zahanati hiyo.

Busalama alisema ku-
tokana na zahanati hiyo 
kupata wagonjwa wengi 
kutoka sehemu mbalimbali 
wanao mpango wa kujenga 
kituo cha afya katika eneo 
hilo kwa kushirikiana na 
Halmashauri ya Wilaya ya 
Kaliua, nguvu za wananchi 
na kuomba wadau wengine 
kuunga mkono juhudi hizo.

RC Mwanri 
apokea msaada
vifaa ujenzi, afya

Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Tanzania Kanda ya Kigoma, Ilvin Mugeta, akimkabidhi mkurugenzi wa kituo cha kulelea watoto yatima 
pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira magumu cha Mokachi, Zainabu Burandeka, vyakula mbalimbali jana eneo la Kibirizi Manispaa ya 
Kigoma/Ujiji. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Sabato Kasika 

T
AASISI ya Utawala Bora 
na Maendeleo Tanzania 
(CEGODETA), imewataka 
Watanzania waanze sasa 

kuchunguza ni watu gani wanafaa 
kuwaongoza, ili wakati wa uch-
aguzi mkuu wafanye maamuzi 
sahihi.

Wito huo ulitolewa na Mkuru-
genzi Mtendaji wa taasisi hiyo, 
Thomas Ngawaiya, alipokuwa aki-
zungumza na gazeti hili, jijini Dar 
es Salaam jana kuhusu uchaguzi 
mkuu unaotarajia kufanyika Ok-
toba mwaka huu.

“CEGODETA inaona kuna ya 

Watanzania kujiwekea mchakato 
huo mapema kwa kuwapeleleza 
watu na kama wataona wanafaa, 
basi wawashauri waingie kwenye 
kinyang’anyiro,” alisema Ngawai-
ya. Ngawaiya alisema, mtindo wa 
kusubiri hadi mwishoni unaweza 
kusababisha kupata viongozi wa-
siofaa, hivyo taasisi yake inashauri 
wananchi waanze mapema kwa 
ajili ya kupata wawakilishi bora 
serikalini na bungeni.

“Maisha yetu yategemea uongo-
zi bora bila kujali chama, hivyo ka-
tika jambo hili, wananchi waanze 
uchunguzi au upelelezi ili kupata 
watu makini, na wakati ukifika, 
wawambie wachukue fomu bila 

kujali chama,” alisema.
Alisema, Watanzania wakizin-

gatia hilo, watapata viongozi bora 
na siyo bora viongozi, kwa vile 
mchakato wa kuwapata wataku-
wa wameuanza mapema kuliko 
kusubiri mwishoni na kujikuta 
wakichagua wasiofaa.

Mbali na hilo, mkurugenzi huyo 
pia aligusia suala la kuvuna maji 
ya mvua, na kusema, umefika 
wakati sasa Watanzania wawe na 
utamaduni wa kuvuna maji hayo 
ili yasiendelee kupotea.

“Kwa nchi za wenzetu zinazo-
kumbwa na ukame mara kwa 
mara     zimekuwa na utaratibu 
wa           kuvuna         maji          ya                

mvua, hivyo siyo vibaya hata sisi 
Watanzania tukaiga mfano huo 
ili wakati wa kiangazi yatusaidie,” 
alisema.

Alifafanua kuwa maji ya mvua 
yanaweza kuvunwa kwenye ma-
paa ya nyumba au watu kulima 
matuta ya kuyakinga na kutengen-
eza mabwawa kuliko hali ilivyo 
sasa, ambapo mvua zinaponyesha 
maji hayo hupotea.

Vile vile mwaka huu unaone-
kana ni wa neema, kwani mvua 
ni nyingi kuliko miaka mingine, 
ingawa madhara, hivyo wakulima 
wajitahidi kulima mazao mengi 
zaidi wapete ya ziada na kuyauza,” 
alisema. 

CEGODETA yawapa neno Watanzania uchaguzi mkuu

Moro yataja sababu za kasi ajali za barabarani
Na Ashton Balaigwa,          
MOROGORO

UZEMBE na kutofuata sheria za 
barabarani umesababisha vifo vya 
madereva 16 wa pikipiki maaru-
fu  kama   ‘bodaboda’ na abiria 
sita walifariki kutokana na ajali 
ya usafiri huo katika  kipindi cha 
mwaka 2019, mkoani Morogoro.

Mkuu wa Kikosi cha Usalama 
Barabarani wa mkoa huo,  Mi-
chael Deleli, alisema hayo wakati 
akijibu hoja mbalimbali za ma-
dereva wa bodaboda katika  ki-
kao cha pamoja kilichoitishwa 
na    Mbunge wa Morogoro Mjini 
(CCM), AbdulAziz Abood.

Kikao hicho ambacho pia kili-
hudhuriwa na Mkuu wa Wilaya 
ya Morogoro,    Regina    Chonjo     
na viongozi wa mamlaka    zili-

zolalamikiwa   na madereva hao, 
Kikosi cha Usalama Barabarani, na 
Mamlaka ya Usafishaji nchi Kavu 
(RATRA) pamoja    na Wakala wa 
Barabara Vijijini na Mijini (TARU-
RA).

Akijibu hoja za waendesha 
bodaboda hao, Deleli alise-
ma  chanzo kikuu cha vifo hivyo 
ni wengi    wao kutokutii sheria 
za usalama barabarani ikiwamo 
kutovaa kofia ngumu, kutokuwa 
na leseni, bima    na kushindwa 
kusajili  vyombo vyao.

Alisema   baadhi yao wameku-
wa wakiwagonga watembea kwa 
miguu    yakiwamo    maeneo ya 
alama za kuvuka  kwa miguu, ku-
katisha kwenye alama nyekundu 
barabarani, kupita njia za  waen-
da kwa miguu  na kuyapita magari 
upande usiotakiwa.

“Tayari   takwimu    za    mwa-
ka huu zinaonyesha watu 15 
waligongwa na bodaboda, jam-
bo  ambalo sisi Polisi  wa Kikosi 
cha Usalama Barabarani mkoa 
hatutafumbia macho hata kidogo   
kwa madereva hao,” alisema Dele-
li. Alisema Jeshi hilo litaendelea 
kutekeleza sheria zilizopitishwa 
na Bunge na kuwataka bodaboda 
na bajaji kufuata sheria za usala-
ma barabarani ikiwa ni pamoja na 
kuwa na leseni, chombo wanach-
oendesha kuwa na bima na kusaji-
li katika mamlaka zinazohusika.

Awali akiwasilisha malala-
miko mbele ya kikao hicho, Ka-
tibu wa Kamati ya uchaguzi wa 
Uongozi wa Bodaboda, Patrick 
Matambo, alisema      baadhi ya 
askari wa kikosi cha barabarani 
wanapowakamata wanawato-

za    faini kila kosa Sh. 30,000 to-
fauti na  wenye  magari ambayo 
hutozwa    zaidi ya makosa moja 
kiwango kama hicho    tofauti na 
wao .

Mbunge Abood alisema  aliku-
wa akipokea changamoto  nyingi 
kutoka kwa madereva  bodaboda 
na bajaji wakiwalalamikia  askari 
wa ngazi za  chini ambao  waki-
wakamata    na kuwaandikia ma-
kosa wakati mwingine si ya kweli 
wakiwa na lengo la  kujipatia ki-
pato.

Aliwashauri madereva wa boda-
boda na bajaji kuunda uongozi 
wao ngazi ya Manispaa ili uwe ni 
kiungo cha    kufikisha changa-
moto zao kwa viongozi    aki-
wamo mkuu wa wilaya pamoja na 
mbunge wao ili ziweza kutatuliwa 
kwa wakati.



Nahodha wa timu ya Taifa ya Tanzania (Taifa Stars), Mbwana Samatta akiifungia timu yake ya Aston Villa kwa kichwa bao la kufutia machozi kwenye mechi ya Ligi 
Kuu England, wakati wakikubali kipigo cha mabao 2-1 ugenini dhidi ya Bournemouth juzi. Bao hilo ni la kwanza kwa Samatta tangu ajiunge na klabu hiyo na huo 
ukiwa mchezo wake wa kwanza kwenye Ligi Kuu England. HABARI UK. 32

isikupite

AKAUNTI IMEFUNGUKA...

MOHAMED Salah amefunga 
mabao mengi (12) kwenye Ligi 
Kuu England katika uwanja wa 
nyumbani msimu huu kuliko 
mchezaji yeyote, tangu ali-
pojiunga na Liverpool mwaka 
2017, ni Lionel Messi (51) pekee 
mwenye mabao mengi ya 
uwanja wa nyumbani katika ligi 
tano kubwa bora Ulaya kuliko 
mshambuliaji huyo wa kima-
taifa wa Misri (44).

WANAMIchEzo 10 WENyE  WAFUAsI WENGI INsTAGrAM        UK. 20
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MANCHESTER, England 

U
SHAWISHI wa Manches-
ter United kwa Bruno 
Fernandes hatimaye ume-
fanikiwa na wameweza ku-

kamilisha usajili wake kutoka Sport-
ing CP Alhamisi iliyopita, na sasa 
mashabiki wa ‘Mashetani Wekundu’ 
hao watakuwa na hamu kubwa ya 
kumshuhudia.

Man United ilikamilisha usajili wa 
Bruno Fernandes kutoka Sporting CP, 
na mchezaji huyo wa kimataifa wa 
Ureno amesaini mkataba wa miaka 
mitano na nusu wa kuitumikia klabu 
hiyo, ukiwa ni usajili mkubwa zaidi 
kwa klabu hiyo kwa dirisha hili llilo-
fungwa kipindi cha majira ya baridi.

Kiungo huyo mbunifu hatimaye 
anajiungana na kikosi cha Ole Gunnar 
Solskjaer baada ya kuhusishwa kwa 
muda mrefu mno kusajiliwa na timu 
hiyo.

Nafasi ya kiungo imekuwa tatizo 
kubwa kwa United msimu huu na 
wangekuwa na wakati mzuri zaidi 
kama Paul Pogba na Scott McTominay 
wasingekuwa majeruhi.

Ujio wa Fernandes unatoa matu-
maini kwenye kikosi hicho na hapa 
tunaangalia mafanikio na uwezo 
wake wakati alipokuwa kule Ureno 
pale Sporting na namna gani alivy-
oweza kuisaidia klabu hiyo na tun-
alinganisha na kile atakachokifanya 
kwenye safu ya kiungo ya United.

Kufunga na pasi za mwisho
Kufunga mabao limekuwa tatizo 

kubwa kwa United msimu huu, ikiwa 
na mabao 36 katika mechi 24 za Ligi 
Kuu na kuwa na idadi ndogo zaidi ka-
tika timu sita bora kwenye msimamo.

Fernandes anatakiwa kuisaidia 

Man Unite hasa ikizingatiwa kwam-
ba amechangia mabao nane ka-
tika mechi 17 za Ligi Kuu ya Ureno, 
Primeira Liga. Mabao bora ya United 
yamekuwa yanatoka kwenye safu 
ya kiungo kutoka kwa McTominay 
(matatu katika mechi 17), huku An-
dreas Pereira akifunga moja tu katika 
mechi 21 na Fred (20), Jesse Lingard 
(19), Juan Mata (15), Nemanja Matic (8) 
na Pogba (7).

Mchezaji huyu mwenye umri wa 
miaka 25, amekuwa msaada na nguvu 
kubwa kwa wachezaji wenzake kwa 
kugawa ‘asisti’, akiwa nazo saba. Perei-
ra anazo tatu na Mata mbili sawa na 

Pogba. Fred, Lingard na Matic bado 
hajaweza kuwatengenezea mabao 
wachezaji wenzao.

Kwa ujumla kuhusika kwake kwe-
nye mabao 15 ni bora zaidi kuliko 
mabao 11 waliochangia kwa pamoja 
Pereira na McTominay.

Fernandes pia ana uwiano mzuri 
wa jumla ya mabao 102 aliyohusika 
nayo. Pogba ndiye mchezaji mwenye 
rekodi bora katika hilo pale United, 
ingawa amecheza mechi chache.

Mashuti, kutengeneza nafasi
Solskjaer kwa namna yoyote atatu-

mainia Fernandes kuwa na uwezo wa 
kuiendesha safu ya kiungo na ishara 

zinaonekana kuwa chanya.
Fernandes amepiga mashuti 60 

kwenye ligi akiwa na Sporting kwa 
msimu wa 2019-2020, ikiwa ni 25 zai-
di ya Pereira, ambaye ndiye mwenye 
idadi kubwa kwa mashuti kwa United.

Uwapo wa Anthony Martial, Mason 
Greenwood na Marcus Rashford – 
wakati atakaporudi kutoka kuuguza 
majeraha ya mgongo pia kutakuwa na 
matumaini ya kupata huduma nzuri 
ya Fernandes.

Ametengeneza nafasi 63 msimu 
huu, ikiwa sawa na dakika 24 kwa na-
fasi moja. Kwa sasa pale Man United 
Pereira ndiye anashikilia rekodi ya 
kutengeneza nafasi nyingi zaidi akiwa 
ametengeneza 31.

Hivyo kwa namna yoyote, ujio wa 
Fernandes utakuwa na mchango 
mkubwa kwa kikosi cha Man United 
hasa katika kutengeneza nafasi nyingi 
zaidi za kufunga pamoja na kuwa-
gawia mipira wachezaji wengine.

Hivyo, sasa safu ya kiungo ya Man 
United inaweza kuwa bora zaidi ku-
liko wakati mwingine wowote.

KUFUZU fainali kwa Aston Villa wiki iliyopita kwenye 
Kombe la EFL, kunaifanya sasa kutinga hatua hiyo mara 
ya tisa (sawa na Manchester United) na ni Liverpool pekee 
(mara 12) iliyotinga fainali mara nyingi zaidi katika mi-
chuano hiyo zaidi yake.
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Nafasi ya ferNaNdes 
kuibeba MaN uNited



Na Adam Fungamwango

M
BWANA Samattta, Mtanzania wa 
kwanza kucheza Ligi Kuu ya Eng-
land, amefunga bao la kwanza 
kwenye mechi yake ya kwanza 

kucheza katika ligi hiyo.
Samatta alifunga bao Jumamosi kwenye 

Uwanja wa Dean Court, wakati timu yake 
ya Aston Villa ikiwa ugenini dhidi ya AFC 
Bournemouth.

Pamoja na kufungwa mabao 2-1, lakini Wa-
tanzania wengi wameonekana kufurahishwa 
mno na bao la dakika ya 70 lililofungwa na 
raia mwenzao huyo aliyewahi kuzichezea kla-
bu za African Lyon na Simba, kabla ya kuu-
zwa TP Mazembe na KRC Genk ya Ubelgiji na 
hatimaye kutua England.

Ni bao litakalobakia kwenye vitabu vya 
kumbukumbu na ni mwanzo mzuri wa Sa-
matta kwenye ligi hiyo ngumu, bora na yenye 
mvuto duniani.

Kwenye vibanda umiza, baada ya Mbongo 
huyo kufunga, mashabiki walilipuka kwa 
nderemo na hoihoi, kuashiria kumuunga 
mkono mwenzao.

Hata hivyo, si wengi ambao wanakumbuka 
mabao aliyoyafunga Samatta akiwa nchini 
Tanzania. Baadhi walikuwa hawajaanza ku-
fuatilia mambo ya soka.

Na wengine walikuwa bado wadogo, hivyo 
hawajui ni kitu gani alikifanya Samatta kwe-
nye Ligi Kuu ya Tanzania.

Hadi anasajiliwa na TP Mazembe, alikuwa 
amefunga mabao 13 kwenye msimu wake 
mmoja na nusu aliocheza, akiwa na timu za 
African Lyon na Simba, huku akipiga ‘hat-
trick’ moja. Aliifungia African Lyon mabao 
sita kwa msimu mmoja, huku akiifungia Sim-
ba mara saba kwa nusu msimu aliyocheza.

Mwandishi wa makala haya amekusanya 
mabao yote ya Samatta aliyoyafunga Bongo, 
wakati huu akiwa ameanza kuendeleza reko-
di yake ya utupiaji akiwa England...

1. African Lyon 6-1 Toto African
 (2009/10)
Alifunga mabao mawili Septemba 26, 2009 

kwenye mechi ya Ligi Kuu, African Lyon iki-
iangamiza Toto African 6-1, mabao mengine 
yakifungwa na Rashid Gumbo, Robert Ssen-
tongo na Yusuph Soka akifunga mawili.

2. African Lyon 2-1 Manyema FC 
(2009/10)

African Lyon iliichapa Manyema mabao 2-1 
kwenye mechi ya mzunguko wa kwanza wa 
Ligi Kuu Tanzania Bara, Septemba 20, 2009, 
mechi ikichezwa Uwanja wa Uhuru, Ligi Kuu 
msimu wa 2009/10 kwa mabao ya Yusuph 
Soka na Samatta akipiga bao la pili dakika ya 
79.

3. African Lyon 1-0 Mtibwa Sugar 
(2009/10)

Mechi hii ilichezwa kwenye Uwanja wa 
Manungu mjini Morogoro, Mtibwa Sugar 
ikilala kwa bao 1-0 nyumbani dhidi ya Afri-
can Lyon, bao la Mbwana Samatta dakika 74, 
Januari 24 mwaka 2010, msimu wa Ligi Kuu 

2009/10.

4. African Lyon 1-0 Manyema FC 
(2009/10)

Dakika ya kwanza tu, Samatta alifunga 
bao pekee lililoipa ushindi African Lyon 
dhidi ya Manyema kwenye Uwanja wa 
Uhuru, zamani ukiitwa Uwanja wa Taifa na 
hiyo ilikuwa na Februari 20, 2010.

MICHEZO
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KWA hisani ya Mbwana Samatta, Aston Villa ime-
pata bao lake la kwanza kwa njia ya kichwa kwenye 
Ligi Kuu England tangu Ciaran Clark alipofunga dhidi 
ya Watford Aprili 2016. 

Samatta nyavuni Bongo hadi ulaya
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5. African Lyon 2-0 Maji-
maji (2009/10)

Ilikuwa ni Machi 12, 2010 
kwenye Uwanja wa Uhuru, 
Lyon ilipoibabua Majimaji ya 
Songea mabao 2-0, Samatta 
akifunga bao la pili, Steph-
ano Mkomolwa akitangulia 
kufunga bao msimu huo wa 
ligi.

6. Simba 3-0 African 
Lyon (2010/11)

Wakati akiifungia Aston 
Villa bao la kwanza kwenye 
Ligi ya ya England Februari 
Mosi 2020, Samatta alianza 
kuifungia Simba Februari 3, 
2011, ikicheza na timu yake 
ya zamani ya African Lyon.

Ilikuwa ni baada ya kutimi-
za masharti yake ya kumpa 
gari, mzunguko wote wa 
kwanza Samatta aligoma na 
hakucheza mechi yoyote, la-
kini alianza shughuli mzun-
guko wa pili wa Ligi Kuu 
msimu wa 2010/11. Kwenye 
mechi yake hiyo ya kwanza 
akiwa Simba alifunga mabao 
mawili, Simba ikichapa Afri-
can Lyon 3-0, bao la kwanza 
likifungwa na Amri Kiemba.

7. Simba 2-2 Toto African 
(2010/11)

Mechi hii ilichezwa kwe-
nye Uwanja wa CCM Kirumba 
mjini Mwanza, Simba ikilazi-
mishwa sare ya mabao 2-2 
dhidi ya Toto African kama 
kawaida yao. Tete Kang’anga 
na Mohamed Sudi waliifun-
gia Toto, mechi iliyochezwa 
Februari 16, 2011, Samatta 
na Rashid Gumbo aliyetoka 
naye Lyon, wakiifungia Sim-
ba.

8. Simba 4-1 Mtibwa Sug-
ar (2010/11)

Hii ndiyo mechi ambayo 
Samatta alipiga ‘hat-trick’. 
Ilikuwa ni Februari 27, 2011 
kwenye Uwanja wa Uhuru, 
Simba ikiiadhibu Mtibwa 
Sugar mabao 4-1. Samatta ali-
funga mabao matatu dakika 
ya 13, 66 na dakika 90 kwa 
mkwaju wa penalti, goli 
lingine likifungwa na Kiem-
ba, na la kufutia machozi la 
Mtibwa likiwekwa wavuni na 
Hussein Javu.

9. Simba 4-1 Majimaji 
(2010/11)

Ilikuwa ni mechi ya 
mwisho wa msimu wa Ligi 
Kuu Tanzania Bara na Simba 
kutwaa ubingwa, lakini pia 
ilikuwa ni mechi ya mwisho 
ya Samatta kwenye ligi ili-
yochezwa Aprili 10, 2011 
ikichezwa Uwanja wa Uhuru.

Simba ilishinda mabao 4-1 
dhidi ya Majimaji, Samatta 
akifunga bao la nne dakika 
ya 71, Emmanuel Okwi aki-
funga mawili, Shija Mkina 
akifunga moja, Kassim Kilun-
go akiifungia Majimaji bao la 
kufutia machozi.

Nje yA uwANjA
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Extra Time

MNCHESTER, England

K
UCHOMOZA kwa Manchester 
City na kuwa timu bora kwenye 
soka la Uingereza kwa kipindi 
cha muongo mmoja uliopita 

kumetambulika. Walikuwa kwenye na-
fasi ya katikati katika msimamo wa ligi 
wakati Sheikh Mansour alipoinunua 
klabu hiyo mwaka 2008. Tangu hapo, 
hawajaangalia nyuma. Kwa kipindi cha 
muongo mmoja uliopita, City imejiimari-
sha yenyewe kama moja ya klabu tawala 
nchini England.

Wameshinda mataji manne ya Ligi 
Kuu, manne ya Ligi na mawili ya FA kwa 
muongo mmoja. Wanashikilia rekodi 

ya kushinda mechi nyingi zaidi, mabao 
mengi waliyofunga na pointi nyingi kwe-
nye Ligi Kuu. Huku wakiwa wameshind-
wa kuonyesha utawala wao barani Ulaya, 
lakini kiwango chao kinaimarika kwenye 
Ligi ya Mabingwa Ulaya.

Kuibuka na kutawala soka la Uin-
gereza kunaweza kutajwa kuwa sababu 
kubwa ni uwapo wa Pep Guardiola hapo 
Manchester. Raia huyo wa Hispania 
ameendeleza rekodi ya utawala kwa kla-
bu hiyo. Sasa wakati muongo mpya uki-
anza, City inaweza kuwa moja ya klabu 
itakayotawala kwa kipindi kijacho cha 
miaka 10.

Hapa kuna sababu tatu kwa nini Man-

chester City inaweza kutawala soka la 
Uingereza kwa miaka mingi ijayo...

1.Nguvu ya fedha
Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan 

wa familia inayotawala Abu Dhabi ali-
inunua Manchester City kwa pauni mil-
ioni 150 mwaka 2008. Tangu hapo am-
etumia zaidi ya bilioni kuimarisha klabu 
na kuwa bora.

Klabu isingeweza kuchomoza 
yenyewe na kufikia kwenye daraja la 
juu bila ya mmiliki wake kuwa na uwezo 
mkubwa wa kifedha. Amewekeza fedha 
nyingi kwenye klabu. Fedha zimetumika 
kuijenga klabu na kuwa moja ya daraja la 

juu kwa kununua wachezaji bora.
Mafanikio ya City yanaweza kupimwa 

na idadi ya mataji waliyoshinda na rekodi 
walizoziweka chini ya umiliki wa Sheikh 
Mansour. Ilikuwa klabu yenye mafani-
kio zaidi nchini England kwa miaka 10 
iliyopita. Hata hivyo, klabu hiyo sasa in-
aonyesha ishara ya kuweza kujitegemea 
yenyewe kwenye suala la fedha.

Manchester City imeendelea 
kuongeza mapato yake kwa kipindi cha 
miaka ya hivi karibuni. Walitangaza re-
kodi ya klabu ya kupata pauni milioni 
535.2 katika ripoti ya msimu wa 2018-
19 na faida ya pauni milioni 10.1. Kiasi 
hicho chini ya mmiliki ambaye ni tajiri 

kinaweza kuihakikisha klabu hii kuen-
delea kukua zaidi kimapato kwa miaka 
inayokuja.

2. Kikosi cha vipaji na sera nzuri 
ya ununuzi

Man City imeweza kusajili wachezaji 
bora katika kila nafasi na kuwa moja ya 
timu yenye kikosi kipana. Kocha wake 
anaweza kuwaacha benchi wachezaji 
kama Riyad Mahrez na Gabriel Jesus, 
kitu ambacho kwa timu nyingine ni ndo-
to kuwa na wachezaji hao. Kuna msemo 
maarufu kwamba wanaweza kutengen-
eza timu mbili ambazo zote zinauwezo 
wa kutwaa taji la Ligi Kuu.

Moja ya sababu kubwa kwa kuwa na 
kikosi kama hicho ni sera nzuri ya ku-
wanunua wachezaji. Wako makini mno 
kwenye aina ya wachezaji ambao wana-
taka kuwasajili. Klabu inafanya haraka 
pale inapopata mchezaji aliyefikia vig-
ezo vyake kumsajili.

City pia inajulikana kwa kusajili 
wachezaji wa kuziba nafasi ya wachezaji 
wakubwa. Mfano mzuri kwa sera hiyo 
ni Gabriel Jesus. Mchezaji huyo wa ki-
mataifa wa Brazil anachukuliwa kama 
ndiyo mrithi wa Sergio Agüero. Sera 
hiyo inaisaidia klabu kuendelea kuwa na 
timu bora na yenye mafanikio dimbani. 
Ukiangalia kikosi cha City unaona wazi 

kwamba klabu itaendelea kutawala soka 
la Uingereza.

3. Kuimarisha Akademi ya vijana
Manchester City imetumia fedha ny-

ingi kwa kusajili wachezaji wakubwa 
kwenye kikosi cha kwanza, hata hivyo, 
maendeleo kwa vijana yamekuwa yak-
iendelea kukua. Uongozi wa klabu una-
jua umuhimu wa kuwa na akademi ya 
vijana kwa ajili ya kuwa na mafaniko ya 
muda mrefu kwa timu hiyo. Timu yao 
ya vijana inaweza isiwe bora kama ile ya 
Chelsea, lakini bado wanaimarika.

Akademi ya vijana ya City sasa in-
aweza kuimarisha majina makubwa 

yenye vipaji barani Ulaya. Jadon Sancho 
amekuwa na wakati mzuri kule kwenye 
Ligi Kuu ya Ujerumani, Bundesliga, kwa 
kipindi cha miaka miwili iliyopita. Winga 
huyo kijana ni zao la akademi ya vijana 
ya City. Brahim Diaz, ni zao jingine la 
akademi hiyo, hivi karibuni alisajiliwa na 
Real Madrid.

Phil Foden, naye ni zao la akademi 
ya City na sasa anacheza kama mtu 
muhimu kwenye kikosi cha kwanza na 
ametambulika kama mrithi wa David 
Silva. Uwekezaji kwenye akademi sasa 
unaanza kutoa matokeo mazuri, kitu 
ambacho kinaifanya City kuwa bora zai-
di katika miaka inayokuja.

NIPASHE jumAtAtu FEBRuARI 3, 2020

“Kobe alikuwa gwiji. Kumpoteza 
yeye na Gianna ni maumivu makali 
mno moyoni hasa kwa sisi wazazi. 
Michelle (mkewe) na mimi tumetu-
ma salamu za sala kwa Vanessa na 
familia yote ya Bryant juu ya siku 
hii isiyofikirika,” Rais wa zamani wa 
Marekani, Barack Obama aliandika 
kwenye ukurasa wake wa Twitter 
baada ya gwiji wa mpira wa kikapu, 
Kobe Bryant na mwanawe Gianna 
kufariki dunia kwa ajali ya helikop-
ta Jumapili Januari 2, mwaka huu. 

“Ushindi mkubwa tumepata jana 
(Jumanne) usiku na ninafuraha 
kwa nafasi niliyopata, mwonekano 
bora kutoka kwa mashabiki na 
kiwango kikubwa tulichokionyesha, 
sasa tunaelekea Wembley (fainali 
dhidi ya Manchester City,” Mbwana 
Samatta baada ya kuichezea Aston 
Villa kwa mara ya kwanza wakati 
ikishinda 2-1 dhidi ya Leicester 
kwenye nusu fainali ya Kombe la 
Ligi, EFL Cup 

“Kobe Bryant, licha ya kuwa 
mchezaji bora zaidi wa wakati wote 
wa mchezo wa kikapu, ndio kwanza 
alikuwa akianza maisha. Aliipenda 
sana familia yake, na alikuwa na 
hamasa kubwa na majaliwa yake 
ya baadaye. Kumpoteza binti yake 
mzuri Gianna, kunaufanya wakati 
huu kuwa mgumu zaidi,” Rais wa 
Marekani, Donald Trump baada ya 
gwiji huyo kufariki dunia kwa ajali 
ya helikopta Jumapili Januari 2, 
mwaka huu. 

Nukuu

Sababu 3 kwa nini Man City itatawala Miaka 10
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Kobe bryant na ajali 
za mastaa wa bongo

NIPASHE jumAtAtu FEBRuARI 3, 2020

Ajali hiyo ilitokea eneo ya Veteri-
nary, maeneo ya Temeke jijini Dar 
es Salaam kwa kugongwa na gari 
wakati akivuka barabara.

Patrick Mutesa Mafisango
Mei 17, 2012, ilikuwa ni siku ya hu-

zuni kwa mashabiki wa soka Ukan-
da wa Afrika Mashariki na Kati, na 
hasa wanachama na mashabiki wa 
Simba, walipopata taarifa mapema 
alfariji ya siku hiyo ya kifo cha ki-

ungo wao maarufu, Patrick Mutesa 
Mafisango.

Mafisango aliyekuwa tegemeo 

TANGU kuanza kwa msimu uliopita, 
beki wa pembeni wa Liverpool, Trent 
Alexander-Arnold ndiye mwenye pasi 
nyingi za mwisho ‘assists’ (22) kwe-
nye Ligi Kuu England kuliko mchezaji 
mwingine yeyote katika ligi hiyo.
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kwa Simba, hasa kwenye nafasi ya ki-
ungo mkabaji, lakini akiwa na kipaji 
cha kufunga, hasa mechi muhimu, 
alifariki kwa ajali ya gari maeneo ya 
Keko VETA jijini Dar es Salaam.

Ajali hiyo ilitokea usiku wa 
manane baada ya gari alilokuwa 
akiendesha kuingia kwenye mtaro, 
alipokuwa akimkwepa mwendesha 
bodaboda.

Alikuwa tayari ameifungia Simba 
mabao 11 kwenye msimu wake wa 
mwisho wa Ligi Kuu Tanzania Bara 
msimu wa 2011/12 na kuipa ubingwa.

Ilikuwa ni siku chache tu baada ya 
Simba kurejea kutoka nchini Sudan 
kucheza mechi ya Kombe la Shirik-
isho dhidi ya Al Shandy na kutolewa 
kwa mikwaju ya penalti.

Mafisango ambaye alikuwa Mkon-
gomani mwenye uraia wa Rwanda, 
pia alikuwa nahodha wa timu ya 
Taifa ya Rwanda, Amavubi.

Simba ilimsajili mchezaji huyo 
mwaka 2011, akitokea Azam FC, iki-
wa ni mabadilishano ya wachezaji, 
Simba ikimchukua kwa kubadilisha-
na na Abdulhalim Humud ambaye 
yeye alipelekwa Azam FC. Alizikwa 
kijiji cha Lembe, Kinshasa nchini DR 
Congo.

Barnabas Sekelo
Ni beki wa zamani wa pembeni wa 

Simba aliyekuwa na uwezo mkubwa 
wa kufunga, aliyefariki dunia Juni 
6, mwaka jana kwa ajali ya pikipiki 
maeneo ya Tazara jijini Dar es Sa-
laam. Alikuwa na uwezo wa kucheza 
nafasi zote za kulia na kushoto.

Alicheza mechi nyingi na kuisaid-
ia Simba kutwaa ubingwa wa Ligi 
Kuu Tanzania Bara, lakini mechi in-
ayokumbukwa zaidi aliyocheza na 
kufanya vizuri ni ile ya Ligi ya Ma-
bingwa Afrika mwaka 2002 dhidi ya 
Nkana Red Delvis.

Katika mechi ya kwanza nchini 
Zambia, Simba ilifungwa mabao 4-0, 
huku wachezaji wake sita wakifungi-
wa kwa kufanya fujo, lakini mechi 
ya marudiano iliyofanyika kwenye 
Uwanja wa Jamhuri mjini Moro-
goro, nusura Simba ipindue meza 
iliposhinda mabao 3-0, ikichezesha 
wachezaji wengi ambao si mastaa, 
ingawa ushindi huo hakuiwezesha 
timu hiyo kusonga mbele kwa ku-
tolewa kwa mabao 4-3.

Katika mechi hiyo, Sekelo alifun-
ga mabao mawili na kuwa moja ya 
mechi bora kabisa kuwahi kucheza.

Alifariki dunia wakati pikipiki ali-
yokuwa akiendesha ilipogongana na 
gari na kuzikwa maeneo ya Tandale 
jijini Dar es Salaam.

Na Adam Fungamwango

D
UNIA ilishtushwa na kifo 
cha ghafla cha mchezaji 
nyota wa kikapu maarufu 
nchini Marekani na duni-

ani kote.
Nyota huyo alifariki kwa ajali ya 

helikopta iliyotokea mji wa Calaba-
sas, California Januari 26, mwaka 
huu.

Watu tisa walifariki kwenye ajali 
hiyo akiwamo binti yake kipenzi, 
Gianna mwenye umri wa miaka 13, 
huku nyota huyo wa NBA akiwa na 
miaka 41.

“Haukuwa kama mlipuko, lakini 
tulisikia kama bomu limelipuka 
kwa sauti kubwa. Lakini ilisikika 
kama sauti ya ndege au helikopta, 
ilisikika sauti kubwa sana, niliingia 
ndani na kwenda kumtaarifu baba 
yangu na kumwambia kilicho-
tokea. Hivyo nilivyotoka nikaona 
moshi mweusi ukitokea mlimani, 
ulikuwa mweusi au kama kijivu,” 
alisema Gavin Masak, shuhuda 
mmoja anaishi karibu na eneo am-
balo ajali ilipotokea akihojiwa na 
kituo kimoja cha kimataifa.

Ni moja ya ajali iliyowashtua wa-
namichezo wengi duniani ikiwamo 
Watanzania.

Ni ajali iliyowakumbusha mengi, 
kwani Tanzania imeshawahi ku-
poteza wanamichezo wengi, waki-
wamo wacheza soka kutokana na 
ajali.

Ajali ni ajali, iwe ya helikopta, 
ndege, gari, bajaj, pikipiki na vy-
ombo vingine vya moto zote ni 
ajali tu, na kwenye makala haya 
tumekusanya kumbukumbu ya 
wachezaji ambao walifariki kwa 
ajali kama Kobe Bryant...

Said Mwamba ‘Kizota’
Ni mmoja wa wachezaji wenye 

vipaji vya hali ya juu kuwahi ku-
tokea kwenye ardhi ya Tanzania.

Jina lake kamili ni Said Nassor Yu-
suph Mwamba ambaye alizichezea 
klabu mbalimbali zikiwamo Simba, 
Yanga na timu ya Taifa, Taifa Stars.

Alikuwa na uwezo mkubwa wa 
kucheza nafasi mbalimbali uwan-
jani. Awali akiwa kijana mbichi 
aliicheza kama kiungo mshambu-
liaji akiwa klabu ya Yanga na ku-
fanya vema kiasi cha kupewa jina 
la ‘Kizota’, ambao ulikuwa ukumbi 
maarufu wa mikutano mjini Do-
doma.

Baadaye alibadilisha namba na 
kuwa mshambuliaji, tena hatari 
aliyefunga mabao mengi kwenye 
wasifu wake na kuipatia Yanga 
mataji mbalimbali ya Ligi Kuu, 
pamoja na Kombe la Kagame mwa-
ka 1993 na 1999 zote zikifanyika 
nchini Uganda akifunga  kwenye 
fainali zote hizo.

Alijiunga na Simba na kuifunga 
Yanga, lakini baadaye alirejea tena 
kwenye klabu yake aliyochezea 
kwa muda mrefu ya Yanga.

Kabla hajastaafu kucheza 
soka alibadilisha tena namba na 
kucheza beki wa kati, namba am-
bayo pia aliimudu vizuri sana.

Kizota alifariki kwa ajali ya gari 
Februari 11, mwaka 2007. Akiwa 
anatoka Uwanja wa Taifa jijini Dar 
es Salaam kutazama mechi ya soka 
Kombe la Shirikisho la Soka Afrika 
kati ya Simba dhidi ya Textil de 
Pungue ya Msumbiji.

Mafisango enzi za uhai wake.
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Mabadiliko 
Ma3 chanya 
ya arsenal 
kwa arteta

LONDON, England 

N
I salama kucheza, 
kwamba Arsenal imei-
marika tangu Mikel Ar-
teta achukue mikoba ya 

kuinoa. Tangu nahodha huyo wa 
zamani wa Arsenal mwenye umri 
wa miaka 37, achukue mikoba 
kutoka kwa Unai Emery mambo 
yanaonekana kuwa chanya pale 
katika dimba la Emirates.

Kumekuwa na mabadiliko 
makubwa kwenye timu. Na makala 
haya inakuchambulia mabadiliko 
matatu chanya ya Arsenal chini ya 
Arteta.

3. Umiliki bora wa mpira
Kwa sasa Arsenal imekuwa na 

asilimia kubwa ya kumiliki mpira. 
Ikiwa na wastani wa asilimia 53.7%. 
‘Washikabunduki’ hao msimu uli-
opita na mwanzoni mwa msimu 
huu walishindwa kufunga mabao 
mengi kutokana na ukweli kwam-
ba walikuwa na tatizo kubwa kati 
ya safu ya kiungo na ushambuliaji. 
Wachezaji kama Pierre-Emerick 
Aubameyang, Alex Lacazette na 
Nicolas Pepe, hawakulishwa pasi 
za kutosha kuweza kufunga ma-
bao.

Hata hivyo, tangu kuja kwa Mikel 
Arteta wamekuwa na uwiano 
mzuri zaidi wa kutengeneza nafazi 
za kufunga mabao katika kila mch-
ezo. Katika mchezo wa kwanza wa 
Arteta akishika mikoba ya Arsenal, 

mzuri wa kuruhusu mashuti 3.5 
kwenye lango lake chini ya Arteta 
ukilinganisha na wastani wa tisa 
chini ya Emery.

Wachezaji kama Shkodran 
Mustafi na Sokratis Papastatho-
poulos walionekana kutokuwa 
kwenye kiwango kizuri chini ya 
kocha aliyepita, lakini sasa wa-
naonekana kuwa nyota muhimu 
zaidi kwa kikosi hicho. David Luiz 
mwenye umri wa miaka 31, am-
baye ndiye beki mwenye uzoefu 
mkubwa zaidi kwenye kikosi cha 
Arsenal ameshamsifia Arteta had-
harani kwamba mbinu zake zime-
kuwa bora zaidi.

Mchezaji huyo wa zamani wa 
Chelsea amebainisha kwamba, 
Arsenal chini ya Arteta imekuwa 
ikicheza kwa mbinu bora zaidi 
hasa kwenye safu ya ulinzi tofauti 
na ilivyokuwa hapo awali.

Na kama Arteta atazidi kuima-
risha vizuri zaidi safu ya ulinzi 
ya Arsenal maana yake kwamba 
kikosi hicho kitakuwa bora zaidi 
na kuweza kutoruhusu mabao 
mengi kama ilivyokuwa hapo 
awali. Na ishara zinaonyesha 
wazi kwamba, Arteta katika hilo 
anaelekea kufanikiwa.

timu yake iliweza kupiga mashuti 
mengi zaidi. Katika mchezo wake 
dhidi ya Bournemouth pale Dean 
Court, Arsenal ilipiga mashuti 17 
mengi zaidi ya iliyokuwa chini ya 
Emery ambapo idadi hiyo aliipata 
kwenye mechi tano.

Arsenal imeanza kupiga pasi za 
kwenda mbele na kutengeneza 
mashambulizi ya haraka tofauti na 
iilivyokuwa mwanzo.

2. Kuimarika kiwango bin-
afsi kwa wachezaji

Granit Xhaka baada ya mgogoro 
wake na mashabiki baada ya mch-
ezo dhidi ya Crystal Palace ali-
kuwa akihushwa na mpango wa 
kuondoka hapo kwenye dimba la 
Emirates kipindi cha majira ya ba-
ridi kilichopita. Lakini sasa Xhaka 
ndiye mchezaji aliyecheza dakika 
nyingi zaidi pale Arsenal tangu 
Arteta achukue mikoba. Kiwango 
cha Xhaka mwenye umri wa miaka 
27, sasa kimekuwa cha kuvutia na 

ameonyesha kuimarika zaidi.
Mchezaji mwingine aliyeone-

kana kuimarika zaidi ni Lucas 
Torreira, ambaye alionekana ku-
tokuwa na nafasi chini ya Emery 
na sasa amekuwa nguzo ya Arteta 
kwenye safu ya kiungo mkabaji.

David Luiz, Ainsley Maitland-
Niles na Alexandre Lacazette ni 
wachezaji wengine wachache 
ambao wameonekana kuimarika 
zaidi.

1. Kuimarika safu ya ulinzi
Mashabiki wa Arsenal kwa 

muda mrefu walikuwa wanalia 
na udhaifu wa safu yao ya ulinzi 
na Mikel Arteta ndiye anaone-
kana kama aliyebadili mambo 
kwa sasa. Ni jambo la kushangaza 
kuona kwamba, mabeki ambao 
walionekana kuwa tatizo chini 
ya Emery sasa wamebadilika na 
kuwa muhimu mkubwa kwenye 
kikosi hicho.

Arsenal kwa sasa ina wastani 

WINGA Jack Grealish amehusika moja kwa 
moja katika mabao 16 kwenye michuano 
yote aliyoichezea Aston Villa msimu huu 
(mabao tisa, pasi za mwisho ‘assists’ saba), 
zaidi ya mchezaji yeyote wa Kiingereza wa 
nafasi ya kiungo kwenye Ligi Kuu England. N
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Wanamichezo 10 Wenye 
Wafuasi Wengi instagram

KUCHOMOZA kwa Manchester City 
na kuwa timu bora kwenye soka la 

Uingereza kwa kipindi cha muon-
go mmoja uliopita kumetambulika. 

Walikuwa kwenye nafasi ya katikati 
katika msimamo wa ligi wakati...

LONDON, England 

M
ITANDAO ya kijamii kwa sasa imekuwa se-
hemu bora zaidi kwa wanamichezo duniani 
kupata wafuasi na mashabiki wengi. Uki-
achana na facebook na twitter, mtandao wa 

Istagram unaonekana kupendwa na nyota wengi zaidi 
duniani.

Makala haya yanakuchambulia wanamichezo 10 
wanaongoza kuwa na wafuasi wengi zaidi kwenye 
mtandao wa Istagram kwa sasa duniani...

10. Gareth Bale (Wafuasi: 42,935,675)
Winga huyu wa kimataifa wa Wales amekuwa na 

wakati mzuri na mbaya pale Real Madrid, akishinda 
mataji manne ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, lakini ma-
jeruhi yamekuwa tatizo kubwa kwake. Bale kwa sasa 
yupo kwenye msimu wake wa saba katika klabu hiyo 
na bado anajaribu kumshawishi Zinedine Zidane kue-
ndelea kucheza hapo, ingawa kwa sasa hana namba 
kikosi cha kwanza.

9. Marcelo (Wafuasi: 43,657,119)
Beki huyo wa kushoto wa Brazil amekuwa na kipaji 

cha kuvutia na kumfanya kuwa na mashabiki wengi 
wanaovutiwa naye. Amekuwa pale Real Madrid tangu 
mwaka 2007, na bado ana uwezo wa kupigania namba 
yake katika umri wake wa miaka 31.

8. James Rodriguez (Wafuasi: 44,916,685)
Rodriguez alipata mashabiki wengi zaidi wakati wa 

Kombe la Dunia mwaka 2014 nchini Brazil wakati ali-
poshinda Kiatu cha Dhahabu. Ukafuatia uhamisho wa 
kwenda Real Madrid, lakini mambo hayakuwa mazuri 
zaidi kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Colombia. 
Akapelekwa kwa mkopo kule Bayern Munich, lakini 
sasa amerudi tena Madrid.

7. Virat Kohli (Wafuasi: 48,671,763)
Huyu ni nyota wa mchezo wa Criketi kutoka nchini 

India na amekuwa na mashabiki wengi zaidi duniani. 
Akiwa anafuata nyao za gwiji wa mchezo huo, Sachin 
Tendulkar, Kohli kwa sasa ndio nyota anayetazamwa 
zaidi kwenye mchezo huo na amekuwa na mashabiki 
wengi zaidi katika historia ya nchi ya India ambayo 
mchezo huo ni maarufu zaidi.

6. Ronaldinho (Wafuasi: 51,011,124)
Mchezaji fundi wa wakati wote. Ronaldinho alishin-

da Kombe la Dunia mwaka 2002 akiwa na kikosi cha 
Brazil, akifunga shuti la ‘free-kick’ dhidi ya England 
kwenye mchezo wa robo fainali, kabla ya kwenda ku-
pata umaarufu mkubwa pale Barcelona. Anatambulika 
kama mchezaji bora zaidi kwa miaka ya 2000, pamoja 
kwamba kastaafu kucheza soka, lakini bado ana wafua-
si wengi zaidi duniani kote.

5. LeBron James (Wafuasi: 58,029,804)
Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu nchini Mare-

kani. Nyota huyu anajulikana kama Mfalme kwenye 
mchezo huo kwa sasa. James ameshinda mataji ya Ligi 
Kuu ya Marekani, NBA (mara tatu), ana medali mbili za 
Olimpiki na mara nne ametajwa kuwa mchezaji mwe-
nye thamani kubwa zaidi duniani (MVP) kwa mchezo 
huo. 

4. David Beckham (Wafuasi: 60,576,055)
Alistaafu soka tangu mwaka 2013, lakini bado ana 

mashabiki wengi duniani kote. David Beckham katika 
umri wake wa miaka 44, amejiimarisha yeye mwe-
nyewe kama mchezaji bora zaidi wa kupiga krosi 
wakati akiwa pale Manchester United na Real Madrid, 
pia akicheza mechi 115 kwa timu ya Taifa ya England, na 
kumfanya kuwa mchezaji wa tatu nchini humo katika 
historia aliyeichezea mechi niyngi zaidi timu ya taifa.

3. Neymar (Wafuasi: 132,646,774)
Neymar yupo kwenye tatu bora akiwa ameng’ara 

pale Barcelona na sasa akiwa kule PSG. Ameichezea 
timu yake ya Taifa ya Brazil jumla ya mechi 101 akifun-
ga mabao 61 akiwa nafasi ya tatu kwa kuwa mfungaji 
bora wakati wote kwa kikosi hicho nyuma ya Pele na 

Kipa wa Liverpool, Mbrazil Alisson amer-
uhusu bao moja katika kila dakika 214 
kwenye Ligi Kuu msimu huu, kama akien-
delea na kiwango hiki, anaweza kuvunja 
rekodi ya mlinda mlango wa zamani wa 
Chelsea na Arsenal, Petr Cech ambaye ali-
ruhusu bao moja kila baada ya dakika 242 
kwenye Ligi Kuu.u

s
il

o
li

ju
a

Ronaldo. 

2. Lionel Messi (Wafuasi: 141,937,702)
Messi ameshika nafasi ya pili kwa kuwa na wafua-

si wengi zaidi. Ni mchezaji bora zaidi kwa kizazi hiki. 
Mshindi mara sita wa Ballon d’Or, ni mambo mach-
ache mno ambayo hajashinda kwenye soka na bado 
haonyeshi dalili za kuchoka hadi sasa.

1. Cristiano Ronaldo (Wafuasi: 200,347,435)

Mjadala wa nani bora kati ya Ronaldo na Messi 
hauwezi kumalizika duniani kwa miaka mingi 
inayokuja, lakini katika wafuasi wengi kwenye 
mtandao Ronaldo ndiye kiboko yao. Raia huyo wa 
Ureno ameng’ara pale England, Hispania na kwa 
sasa Italia na pia kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya. 
Bado bao moja tu kufikisha mabao 100 katika kiko-
si cha timu ya Taifa ya Ureno na kumfanya kuwa 
mmoja wa nyota bora zaidi duniani.
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HABARI MBEYA

Na Innocent Ng’oko, 
MBEYA

KAMATI ya ushauri ya 
watumiaji wa huduma za 
mawasiliano mkoani Mbeya 
(TCRA-CCC) imesema wa-
nanchi wengi wanaoishi ka-
tika maeneo ya vijiji mkoani 
humo wameshindwa kusajili 
laini zao za simu kwa sababu 
hawajafikiwa na huduma ya 
vitambulisho vya Taifa.

Akizungumza na Ni-
pashe Katibu wa Kamati 
hiyo, Atupele Dold, alisema 
kumekuwa na malalamiko ya 
wananchi wengi wanaoishi 
maeneo ya vijijini kutofikiwa 
na huduma hiyo.

Alisema umefika wakati 
kwa watendaji wa Mam-
laka ya Vitambulisho vya 
Taifa (NIDA) kwenda mae-
neo ya vijijini kwa lengo 
la kuwawezesha wananchi 
waliokosa kupata huduma 
hiyo  kuweza kujisajili  na 
kupata vitambulisho kwa ajili 
ya matumizi mbalimbali.

Alisema kwa sasa wa-
nanchi wengi wamekuwa 
wakitumia gharama kubwa 
ya kusafiri umbali mrefu kwa 
lengo la kufuata vituo vya 
Nida ambavyo vipo katika 
makao makuu za wilaya.

Alisema ni wakati sasa kwa 
serikali kuongeza watumishi 
Nida na vifaa  kwa lengo la 
kuwawezesha Watanzania 
ambao hawajajisajili ku-
jisajili. 

Aidha, alisema tangu usajili 
kwa kutumia vitambulisho 
vya Taifa uanze vitendo 
vya wananchi kutape-
liwa vimepungua kwa kiasi 
kikubwa  ikilinganishwa na 
hapo awali, ambapo wengi 
wa wananchi walikuwa wak-
itoa malalamiko ya kutape-
liwa  na watu wasiyo na nia 
njema.

“Hali ya malalamiko ya wa-
nanchi kwa mkoa wa Mbeya 
kutapeliwa fedha na watu 
wasiowafahamu imepungua 
kwa kiasi kikubwa baada ya 
serikali kuwataka wananchi 
kuwa na vitambulisho vya 
taifa na kujisajili kwa njia ya 
simu,” alisema Dold.

Alisema uamuzi wa 
serikali kuwataka wananchi 
kuwa na vitambulisho vya 
Taifa kutasaidia kupunguza 
vitendo vya uhalifu kwenye 
mitandao ya simu na watu  
kuwa na laini nyingi za simu.  

NIDA 
yatupiwa 
lawama 
wananchi 
kushindwa 
kujisajili

Mganga Mkuu wa Wilaya ya Kyela, Dk. Mariamu Ngwere, akitoa taarifa za ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Kyangala wakati wa ziara ya kamati 
ya siasa ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mkoani humo. PICHA:  NEBART MSOKWA.

Biashara magendo zapungua mpakani Kasumulu
Na Innocent Ng’oko, MBEYA

O
FISA Mfawidhi Mkuu 
wa Forodha  Kituo cha 
Mbeya, Robert Nyoni 
amesema uboreshaji na 

uimarishaji  vituo  na mifumo ya 
forodha  unaofanywa na serikali 
umesaidia kupunguza biashara za 
magendo.

Amesema pia imesaidia kura-
hisisha biashara na usafirishaji 
wa mizigo  pamoja na kuongeza 
makusanyo ndani ya serikali. 

Aliyasema hayo jana wakati aki-
zungumza na Nipashe na kubaini-
sha kuwa  biashara ya magendo 
katika mpaka wa Kasumulu  un-
aotenganisha  nchi ya Tanzania 
na Malawi imepungua kwa kiasi 

kikubwa.
Alisema kwa sasa kuna mi-

fumo bora na imara ya ufuatiliaji 
wa mizigo inayoingia na kutoka 
nchini na kwamba vitendo vya 
udanganyifu kwa baadhi ya wasa-
firishaji na waingizaji wa mizigo 
imepungua kwa kiasi kikubwa 
mkoani mbeya.

“Unajua kuna mifumo ya aina 
mbalimbali na iliyoboreshwa ya 
kufuatilia mizigo  ambayo kwa 
kiasi kikubwa imesaidia sana ku-
punguza vitendo vya magendo 
ambavyo vimekuwa vikifanywa 
na watu wasiowaaminifu  na wa-
nao lenga kukwepa kulipa mapato 
ya serikali,” alisema Nyoni.

Alisema hali ya makusanyo im-
ekuwa ikipanda kwa kasi katika 
maeneo ya forodha kwa Mkoa wa 

Mbeya yaliyopo katika mpaka wa 
Kasumulu ikilinganishwa  na kip-
indi cha nyuma.

Alisema maofisa wa kituo hi-
cho cha forodha wamekuwa na 
ushirikiano na vyombo vya dola 
na wananchi katika kuhakikisha 
watu wanaokusudia kukwepa 
kodi wanatiwa nguvuni.

Alisema kutokana na ush-
irikiano huo wamefanikiwa ku-
wakamata watu mbalimbali wa-
naoingiza na kusafirisha bidhaa 
kwa kupitia vichochoro vya mi-
paka.

Alisema baada ya kuanzi-
sha    mfumo wa kununua bid-
haa  zilizokamatwa, kwa sasa 
kampuni ya udalali zilizokuwa 
zinahusika kupiga mnada mali 
zilizokamatwa na Mamlaka ya Ma-

pato Tanzania (TRA) hayata husi-
ka kwa sababu mfumo huo  ume-
onyesha       kuwa na manufaa 
kutokana na wateja kushindana 
kununua bidhaa    kwa njia ya 
mtandao.

“Hata mkoani Mbeya mfumo 
huu unakusudiwa kuanza    hivi 
karibuni kwa kuwa ni mfumo we-
nye manufaa makubwa    na am-
bao unaiingizia serikali fedha ny-
ingi    kwa muda mfupi,” alisema 
Nyoni.

Alisema miongoni mwa ma-
jukumu ya kituo cha forodha ni 
kukusanya ushuru wa serikali, 
kurahisisha mambo ya biashara, 
kuzuia magendo  na kutoa tak-
wimu za bidhaa zilizouzwa nje ya 
nchi, zilizoingizwa ndani ya nchi 
na kuuzwa.

Sido yashushia fursa wajasiriamali wadogo
Na Innocent Ng’oko, MBEYA

SHIRIKA la kuhudumia viwan-
da vidogo (SIDO) katika mikoa ya 
Mbeya na Songwe limesema lime-
jipanga kuhakikisha linawawez-
esha wajasiriamali  katika mikoa 
hiyo, ili kuongeza thamani ya 
mazao yao.

Limesema litawahamasiaha 
wakulima hao kuanzisha viwanda 
vidogo katika maeneo yao kwa 
lengo la kuuza bidhaa zitokanazo 
na mazao.

Meneja wa Sido katika mikoa 
ya Mbeya na Songwe, Henrick 
Mdede, aliyasema hayo jana na 

kusema kuwa uamuzi wa Sido ni 
kuona wajasiriamali wa viwanda 
vidogo wanaongeza thamani ya 
mazao yao.

Alisema mkakati wa SIDO ni 
kuona wajasiriamali hao ku-
changamkia fursa za kibiashara 
nchini na nchi za Zambia, Malawi 
na Jamhuri ya Kidemokrasia ya 
Congo (DRC).

Alisema suala la kuwahama-
sisha wajasiriamali kuanzisha 
viwanda vidogo vya kukoboa 
mchele, kusaga unga  na kusindi-
ka baadhi ya bidhaa za matunda 
kutasaidia wazalishaji wa mazao 
hayo kuweza kuuza kwa tija na 

kwa wakati kwa kutegemea soko 
la ndani badala ya soko la nje.

Mdede alisema Sido katika 
mikoa ya Mbeya na Songwe lime-
anzisha mfumo wa kongano un-
aolenga kuviwezesha viwanda vi-
navyozalisha bidhaa za aina moja 
kujengwa katika eneo moja.

“Lengo ni kuona mkoa wa 
Mbeya pekee kuna    konga-
ni   takribani nne ambazo kuna 
viwanda vya ukamuaji wa mafuta 
ya alizeti, viwanda vya kuongeza 
thamani ya mpunga katika Jiji 
la Mbeya na   wilayani Mbarali,” 
alisema Mdede.

Alisema kutokana na jitihada za 

SIDO katika kuwahamasisha wa-
nanchi kuanzisha viwanda vidogo 
mpaka sasa kuna viwanda vidogo 
zaidi ya 29 vya kuongeza thamani 
ya zao la mpunga, viwanda vido-
go vya kuchuja  alizeti ambavyo 
vimeongezeka kutoka 25 hadi ku-
fikia 32.

Alisema Shirika la Sido limeku-
wa mstari wa mbele katika kutoa 
mafunzo ya aina mbalimbali kwa 
ajili ya kuchochea uanzishwaji wa 
viwanda pamoja na mafunzo ya 
usindikaji wa vyakula vya aina ya 
mboga na matunda ili kuchochea 
mageuzi ya kiuchumi kwa maen-
deleo ya watu na taifa.
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HABARI dodomA

Na Renatha Msungu, 
DODOMA

SPIKA wa Bunge, 
Job  Ndugai, amese-
ma Bunge litaendelea 
kushirikiana na Mahakama 
ili kuhakikisha mpango 
wao wa miaka mitano wa 
utekelezaji wa majukumu 
mbalimbali unafanikiwa. 

  Ndugai alitoa kauli hiyo 
juzi katika  uzinduzi wa 
Wiki ya  Utoaji  Elimu ya 
Sheria iliyoambatana na   
matembezi  maalum, jijini 
hapa.

Aliipongeza mahakama 
kwa utendaji mzuri na 
Bunge litashirikiana na 
serikali  kuhakikisha Ma-
hakama ya Tanzania ina-
pate rasilimali za kutosha 
ili kutekeleza  majukumu 
yake ya kutoa haki kwa 
wakati.

Aidha, alitoa wito kwa 
wakazi wa Dodoma,  kufike 
katika viwanja   hivyo ili 
wajue  haki zao na kupata 
elimu ya sheria kwa kuwa 
mahakama si sehemu ya 
kuogopwa.

“Ni muhimu wananchi 
wakielewa haki zao hawat-
adanganywa,” alisisitiza.  

Naye Jaji Mkuu wa 
Tanzania, Prof. Ibrahim 
Juma, alisema mtumishi 
wa umma anayeenda 
kutekeleza sheria kwa 
operesheni hafai kwa kuwa 
anapaswa kutoa elimu ndio 
afanye operesheni.

 Alisema sheria inapaswa 
iwekwe katika mizani sawa 
ili kufanya kazi ipasavyo.

Spika Ndugai 
aipa neno 
mahakama 

Na Paul Mabeja, DODOMA

W
AFAMASIA nchini 
wametakiwa kua-
cha tabia ya wizi 
wa dawa katika 

maeneo mbalimbali kwa kuwa 
wanachafua jina na sifa za wafa-
masia.

Onyo hilo lilitolewa jana na 
Mfamasia Mkuu wa Serikali, Dau-
di Msasi, alipokuwa akizungumza 
kwenye hafla fupi ya kuwasajili 
wafamasia wapya 108, kutoka ka-
tika vyuo mbalimbali.

Alisema upotevu wa dawa ka-
tika maeneo ya nchi kumekuwa 
kunawatia doa wafamasia ambao 
ndiyo wahusika wakuu katika 
eneo hilo. “Yaani mimi nikisikia 
suala la upotevu wa dawa na-
jisikia vibaya sana natamani ku-
jificha kwani tunachafuliwa sana 
jina letu na watu ambao hawazin-
gatii kiapo chao na maadili ya kazi 
yao waliyoisomea,” alisema.

Aliwataka wafamasia hao ku-

hakikisha kuwa wanafanya kazi 
kwa kuzingatia weledi pamoja na 
misingi ya utumishi wa umma.

“Nawaombeni nyinyi mmeso-
ma na kusoma kwenu mnaweza 
kufanya chochote hasa katika 
matumizi ya dawa za kulevya 
maana mnaweza kuchanganya 
vitu tu mkawa mmegeuza vitu vi-
kawa na madhara kwa watu wen-
gine,” alisema.

Naye Msajili wa Baraza la Fama-
si nchini, Elizabeth Shekalaghe, 
alisema kuwa Tanzania inakabil-
iwa na uhaba mkubwa wa wafa-
masia, hali ambayo inasababisha 
wananchi katika baadhi ya mae-
neo kukosa huduma za wataala-
mu hao katika kada ya afya.

Shekalaghe, alisema  idadi ya 
wafamasia nchini bado ndogo 
ukilinganisha na idadi ya watu 
walipo hivi sasa.

Alisema pamoja na kuwasajili 
wafamasia hao 108, idadi yao 
itaongezeka hadi kufikia 1,971 am-
bao hawakidhi mahitaji ya Watan-

zania zaidi ya milioni 55, waliopo 
hivi sasa.

“Ukiangalia katika nchi zi-
lizoendelea au kwa mujibu wa 
miongozo ya WHO, inaonyesha 
kuwa kila mfamasia mmoja ana-
takiwa kuhudumia watu 10,000 
kiasi ambacho ni kiwango cha ki-
mataifa,” alisema Shekalaghe.

Aidha, alisema kutokana 
na uhaba huo hivi sasa wana-
shirikiana na vyuo mbalimbali 
ili kuongeza idadi ya udahili kwa 
wanafunzi wanaosoma masuala 
ya famasi ili kuziba pengo lililopo.

“Kwa kutumia mbinu hiyo nda-
ni ya miaka minne ijayo nafikilia 
kuwa hali itakua tofauti sana na 
ilivyo sasa tutakua tumeongeza 
idadi ya wafamasia katika mae-
neo mbalimbali ya nchi,” alisema.

Akizungumzia suala la nidha-
mu msajili huyo, alisema mpaka 
sasa tayari wameshawachuku-
lia hatua wafamasia 32, ambao 
wamesimamishwa kutoka na ma-
kosa mbalimbali.

Vilevile, aliitaka jamii kutoa 
taarifa baraza la famasi, pale wa-
napoona kuwa wafamasia wana-
fanya kinyume na miongozo ya 
utumishi wa umma.

Mkurugenzi wa Huduma za 
Afya kutoka Ofisi ya Rais Tawala 
za Mikoa na Serikali za Mitaa 
(Tamisemi), Dk. Ntuli Kapologwe, 
aliwataka wafamasia hao kuacha 
tabia ya kuchagua maeneo ya 
kwenda kufanya kazi.

Alisema  pamekuwapo na tabia 
ya baadhi ya watumishi kukwepa 
kwenda kufanya kazi katika mae-
neo ya vijijini ambako pia serikali 
imewekeza katika vituo mbalim-
bali vya afya.

“Msichague sehemu ya kwen-
da kufanya kazi kwani ni lazima 
mtumie ujuzi wenu kwenda kuu-
ungana na serikali kuwasaidia 
wananchi hawa ambao wanahi-
taji huduma yenu katika zahanati 
pamoja na vituo vya afya tulivyo 
jenga katika awamu hii ya tano,” 
alisema Dk. Kapologwe.

Watakiwa kuacha wizi wa dawa

Na Augusta Njoji, DODOMA

OFISI ya Rais, Tawala za Mikoa 
na Serikali za Mitaa (Tamisemi), 
imetaja mafanikio sita yaliyopa-
tikana kwa kipindi cha miaka 
minne ya uongozi wa Rais John 
Magufuli, huku ikisema tatizo la 
usafiri kwa wakazi wa Jiji la Dar 
es Salaam wanaotumia mabasi 
ya mwendokasi itamalizika Julai 
mwaka huu.

Kauli hiyo ilitolewa mwishoni 
wiki na Waziri wa Nchi, Ofisi ya 
Rais, Tamisemi, Selemani Jafo, al-
ipokuwa akizungumzia mafanikio 
ya wizara hiyo katika kipindi cha 
miaka minne ya uongozi wa Rais 
Magufuli.

Alitaja mafanikio hayo kuwa ni 
ujenzi wa miundombinu ya bara-
bara, hospitali za wilaya na vituo 
vya afya, mpango wa elimu bure, 

ukusanyaji mapato, ujenzi wa vi-
wanda vidogo, utoaji mikopo kwa 
vijana, wanawake na watu wenye 
ulemavu na mradi wa mabasi 
yaendayo haraka.

Alisema ujenzi wa miundom-
binu ya barabara unaofanywa 
na Wakala wa Barabara Mijini na 
Vijijini (Tarura) umekuwa na ma-
fanikio makubwa na kurahisisha 
usafiri kwa wananchi.

Alibainisha katika eneo hilo, 
kumekuwapo na miradi ya kim-
kakati kwa majiji na manispaa 
ambapo zaidi ya Sh. bilioni 840 
zinatumika kujenga barabara, 
masoko, stendi za kisasa, mitambo 
na madampo ya taka.

Akizungumzia sekta ya afya, 
alisema kabla ya uongozi wa Rais 
Magufuli kulikuwa na vituo vya 
afya 115, lakini serikali imejenga 
vituo 352 ambavyo vina uwezo wa 

kufanya upasuaji.
“Pia zimejengwa hospitali za 

wilaya 69 na mwaka huu wa fedha 
zitajengwa zingine 27 kwa kupi-
tia utaratibu wa ‘force account’,” 
alisema.

Kuhusu sekta ya elimu, Jafo 
alisema kila mwezi serikali in-
atoa Sh. bilioni 23.86 kugharamia 
elimu bila malipo.

“Pia tumeboresha shule kong-
we ambazo zilikuwa zimechakaa 
na kwa wastani wa Sh. milioni 
800 hadi Sh. bilioni 2 kwa kila 
shule zinatumika kukarabati, pia 
miundombinu ya shule za msingi 
na sekondari imejengwa na inaen-
delea kujengwa,” alisema.

Kadhalika, alisema wameweka 
sheria kwa ajili ya utoaji mikopo 
ya vijana, wanawake na watu we-
nye ulemavu ambapo asilimia 10 
ya mapato ya ndani yanatumika 

kwa ajili hiyo na mabilioni ya 
fedha yametolewa kwa makundi 
hayo.

Waziri Jafo alisema kwenye 
ujenzi wa viwanda vidogo, lengo 
lilikuwa kila mkoa kuwa ni vi-
wanda 100, lakini hadi kufikia De-
semba 2018 viwanda 4,877 sawa 
na asilimia     186.75 vilikuwa vime-
jengwa.

Akizungumzia ukusanyaji wa 
mapato, alisema wanajivunia 
kuanzisha mifumo ya ukusanyaji 
mapato kwa njia ya kielektroni-
ki  ambapo kumeleta mapinduzi 
makubwa kwenye makusanyo na 
kuwapo na uadilifu.

Waziri huyo akizungumzia 
kuhusu mradi wa mwendokasi, 
Jafo alisema tatizo la usafiri kwa 
wananchi litamalizika baada ya 
mzabuni mpya wa kuendesha 
mradi kupatikana.

“Shida inayojitokeza sasa ni 
upungufu wa mabasi ambapo ya-
nayofanyakazi ni 140 kati ya ma-
basi 305 yanayohitajika, mzabuni 
mpya ataleta mabasi yote 305 
yanayohitajika kutoa huduma ya 
usafiri,” alisema.

Alisema ifikapo Julai hadi Agosti 
mwaka huu, shida hiyo itamalizika 
baada ya serikali kumpata mzabu-
ni huyo huku akisema awamu ya 
pili ya ujenzi wa miundombinu 
ya mradi huo kwenda Mbagala 
imekwishaanza, na itafuatiwa na 
awamu ya tatu kwa ajili ya mabasi 
ya mwendokasi kuelekea Gongo la 
Mboto.

Kadhalika, alisema kupitia 
mradi wa uboreshaji miundom-
binu Jiji la Dar es Salaam (DMDP) 
barabara za mitaa zinazojengwa 
zitakuwa kiungo muhimu na zile 
za mwendokasi.

Tamisemi yajivunia mafanikio miaka minne ya Magufuli

Waziri wa Nchi 
Ofisi ya Rais 
Tawala za Mikoa 
na Serikali za 
Mitaa (Tami-
semi), Selemani 
Jafo (katikati), 
akimkabidhi 
taarifa ya miaka 
minne ya  ma-
fanikio ya wizara 
hiyo  Mbunge wa 
Rombo, Joseph 
Selasini (kulia) 
kwa niaba ya 
vyama  vya 
upinzani, baada 
ya kuwasilisha 
mwisho wa wiki 
jijini Dodoma. 
Kushoto ni 
Naibu Wa-
ziri Wizara hiyo, 
Mwita Waitara. 
PICHA: INRAHIM 
JOSPEH
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habari zanzibar

Na Rahma Suleiman,             
ZANZIBAR 

  MJUMBE wa Kamati Kuu ya 
Chama Cha Mapinduzi, Balozi Seif 
Ali Iddi, amesema chama hicho 
hakitamwengua mgombea yeyote 
ambaye atapitishwa na wananchi 
kwenye kura za maoni kwa ajili ya 
kugombea majimbo ya uchaguzi.

  Aliyasema hayo jana katika 
hafla ya ufunguaji wa tawi la CCM 
la shehia ya wazee pamoja na 

ugawaji wa vifaa katika Jimbo la 
Amani visiwani humo pamoja na 
kuangalia utekelezaji wa ilani ya 
CCM.

 Alisema CCM inathamini mao-
ni ya wananchi wenyewe hivyo 
alisema katika vikao vyao hakuna 
atakayekata jina la mgombea am-
baye amechaguliwa na wananchi 
wenyewe.

 “Wananchi msiwe na wasiwasi 
kama viongozi wenu mmewacha-
gua wenyewe basi sisi tutawareje-

sha hao hao ili muwapigie kura 
katika uchaguzi mkuu,” alisema 
Makamu wa Pili wa Rais wa Zan-
zibar. 

Aidha, aliwataka wananchi ku-
tokaribisha kiongozi ama kundi 
la watu kuharibu amani na badala 
yake wapige vita kwa mtu yoyote 
aliyekuwa na lengo la kuibomoa 
amani ya nchi kwa kuwa ikivun-
jika haitarudi tena. 

“Amani ikitoweka lazima tu-
tumie nguvu nyingi kuirejesha na 

hivyo sisi tuendelee kuidumisha 
amani na tusiwaachie watu wach-
ache wanaotaka kuivunja amani 
iliyopo,” alisema.

  Balozi Iddi aliwataka viongozi 
wa kisiasa kuheshimu demokrasia 
iliyopo ili kudumisha amani.

“Ubabe hausaidii kitu katika 
kuongoza nchi na hakuna serikali 
inayokubali kuchezewa,” alitahad-
harisha.

 Kwa mujibu wa Balozi Iddi, jim-
bo hilo la limetekeleza ilani kwa 

vitendo, na kuwataka wananchi 
kuendelea kufanya kazi ya kuen-
delea kuidumisha amani. 

Aidha, alisema CCM itaendelea 
kujenga matawi yake yenye kue-
ndana na hadhi ya chama hicho.

  Naye Mwenyekiti wa CCM 
Mkoa wa Amani Kichama, Talib Ali 
Talib, alisema, viongozi wa Jimbo 
la Amani wametekeleza ilani kwa 
vitendo na wameweza kuwapele-
kea wananchi maendeleo kwa vi-
tendo.

CCM yaahidi kutoengua yeyote 2020

Na Rahma Suleiman,      
ZANZIBAR

 MKUU wa Mkoa wa Kusini 
Unguja, Ayoub Muhamed 
Mahmoud, amesema kuwa 
ataendeleza tamasha la utalii 
wa  baiskeli kwa ajili ya ku-
tangaza utalii wa ndani kwa 
lengo la kukuza pato la taifa.

  Akizungumza na washiriki 
wa tamasha hilo, alisma azi-
ma ya serikali ya mkoa huo 

siyo  kuanzisha vivutio vipya 
vya utalii bali  kuhamasisha 
vijana na watu waliomo ndani 
ya  Zanzibar  Tanzania na 
mataifa mengine kujua utal-
ii uliomo ndani ya mkoa huo.

 Alisema serikali imejipanga 
kuandaa matamasha mengine 
yatakayoweza kuvitangaza vi-
vutio vya utalii vilivyomo nda-
ni ya mkoa huo hali itakayoleta 
chachu ya maendeleo.

    Aidha, alisema wanata-

rajia kuanzisha vituo vipya vya 
utalii kutokana na tamasha 
hilo litakalofanyika kwa awa-
mu ya pili na kwamba litaya-
husisha mabaraza ya vijana ya 
mkoa huo.

 Awali, Mkuu wa Wilaya wa 
Kusini Unguja, Idirisa Kitwana 
Mustafa, alisema kuwa kupi-
tia tamasha hilo na maeneo 
yaliyopitiwa na matembezi ya 
tamasha hilo yatawawezesha 
vijana kuibua fursa za ajira 

kwa kuwashirikisha katika 
kamati za utalii za mkoa huo.

 Alisema kuwa tamasha hilo 
litawafanya vijana kuhamasika 
juu ya utalii wa ndani ya nchi, 
na hivyo kusimamia utalii wa 
ndani kwa kutembeza watalii.

 Kwa upande wao washiriki, 
waliwapongeza waandaaji wa 
tamasha hilo kutokana na ku-
wapa fursa vijana ya kuweza 
kuvifikia vivutio mbalimbali 
vya utalii.

RC aahidi kuendeleza tamasha la utalii
Wafanyabiashara 
watwishwa 
mzigo uchumi

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR  

WAZIRI wa Biashara na Viwanda, 
Balozi Amina Salum Ali, amewataka 
wafanyabiashara kukuza sekta ya 
viwanda ili kuendeleza ukuaji wa 
uchumi katika ngazi zote.

 Akifungua mkutano wa wafan-
yabiashara juu ya kujadili hatua na 
taratibu za uingizwaji bidhaa hivi 
karibuni, alisema hatua hiyo itapun-
guza uagizaji wa bidhaa kutoka nje 
na kwamba baadhi yake umekuwa 
ulifanyika ujanja wa kibiashara. 

Alisema kupitia wafanyabiashara 
waaminifu waliopo nchini wa-
naweza kuzalisha bidhaa zikiwamo 
vibiriti, chumvi na nyinginezo 
kwa kuzingatia ubora kutokana na 
malighafi zilizopo na kupelekea 
Zanzibar nayo kutoa bidhaa kuuza 
nje badala ya kuuziwa pekee.

 Balozi Amina alieleza kuwa 
serikali inatambua na kuthamini 
mchango wao ndio maana imekuwa 
ikiweka mazingira bora kwa wafan-
ya biashara hivyo nao watambue 
umuhimu wa kufanya biashara kwa 
ushindani halali kwa kujali ubora 
wa bidhaa wanazoingiza 

Naye Mwenyekiti wa Bodi ya 
Taasisi ya Viwango (ZBS), Dk. 
Yussuf Nuh Pandu, aliwaomba 
wafanyabiashara hao kufuatilia na 
kuzitambua sheria za uingizwaji wa 
biashara ili kuepuka kupata hasara 
endapo wataagiza bidhaa zisizoku-
wa na ubora. 

Kwa upande wao wafanyabi-
ashara waliiomba ZBS kuzifanyia 
kazi bidhaa zinazoingizwa nchini 
ikiwamo mifuko ya aina ya plastiki 
inayoingizwa kutoka nchi za Asia 
ambayo bado inaendelea kuingizwa 
nchini.

 Walisema mifuko hiyo inaathiri 
soko la mifuko inayozalishwa ndani 
na pia kuifanya nchi kuwa ‘jalala’ la 
kutupia bidhaa hizo. 

Mkutano huo ulioandaliwa na 
ZBS una lengo la kutoa elimu kwa 
wafanyabiashara hao kuhusiana 
na kuitumia ZBS katika kuingizwa 
bidhaa zenye ubora ili kulinda afya 
za wananchi.

Baadhi ya wachuuzi wa samaki katika soko la mnada wa samaki Unguja Ukuu Mkoa wa Kusini Unguja, wakisaidiana kupandisha sa-
maki mkubwa aina ya taa katika gari la abiria. PICHA: RAHMA SULEIMAN
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Na Sabato Kasika 

MKOA wa Mara umean-
daa kongamano maalumu 
la kuboresha kiwango cha 
elimu kwa shule za sekond-
ari na kuchangia ujenzi wa 
madarasa, ambalo litashirik-
isha wadau mbalimbali wa 
elimu wa ndani na nje ya 
mkoa huo.

Akizungumza na gazeti 
hili kwa njia ya simu jana, 
Ofisa Elimu wa Mkoa wa 
Mara, Emmanuel Kisongo, 
alisema kongomano hilo 
litafanyika Februari 23 
mwaka huu, na kwamba 
maandilizi yake bado ya-
naendelea.

“Tumeamua kuandaa kon-
gamano hilo, ili kupata mao-
ni ya wadau mbalimbali wa 
elimu kwa ajili ya kuboresha 
elimu mkoani kwetu na 
kuhakikisha changamoto 
zinazozikumbwa shule zina-
pungua,” alisema Kisongo.

Kisongo aliwataja baa-
dhi ya wadau wa elimu 
watakaoshiriki kongamano 
hilo kuwa ni maofisa elimu 
sekondari na msingi, wakuu 
wa wilaya, wabunge wote 
wa majimbo ya mkoa huo.

“Mkoa wetu kwa sasa 
una shule 204 za sekondari 
na 847 za msingi...tutaku-
tana kujadili changamoto 
za shule hizo ikiwamo ya 
uhaba wa madarasa ambao 
unazikabili ili kuhakikisha 
unaisha na kubaki historia,” 
alisema.

Alisema, ujenzi wa madar-
asa umekuwa ukikabiliwa 
na changamoto, kutokana na 
baadhi ya wazazi kukataa 
kushiriki wakidai kwamba 
serikali ilishaamua kutoa 
elimu bure, hivyo hakuna 
haja ya wao kuchangia 
ujenzi huo.

Ofisa elimu huyo wa 
mkoa alisema, hilo ni tatizo 
ni miongoni mwa mata-
tizo, ambayo wanataka 
wayamalize haraka iweze-
kanavyo, ili wanafunzi 
wasiendelee kusomea chini 
ya miti au kubanana katika 
madarasa.

“Hivyo niwaombe wadau 
wajiandae kushiriki katika 
kongamano hilo ili tuchangie 
kwani tunataka ushirikiano 
wa wananchi na serikali 
uendelee kuzaa matunda, 
kwa ajili ya watoto wetu,” 
alisema.

Kisongo alisema, wadau 
watakaoshiriki watadadisi 
na kupata uzoefu kutoka 
kwa wingine jinsi walivyo-
fanikiwa kuboresha elimu 
kwenye maeneo yao na 
hatimaye watatoka wakiwa 
na kitu walichojifunza.

Kongamano 
kujadili 
elimu ya 
sekondari

Na Romana Mallya,             
MOROGORO

W
AZIRI wa Madini, 
Doto Biteko, ame-
wataka wawekezaji 
sekta ya madini wa-

napofanya uwekezaji wao nchini 
wahakikishe wachangia shughuli 
za maendeleo kwa sababu mali 
wanayochimba ni ya Watanzania.

Biteko aliyasema hayo juzi 
wakati akipokea majengo matatu 
kwa ajili ya Serikali ya Kijiji ya Na-
henge, Mdindo na Kisewe yaliyo-
jengwa Wilaya ya Ulanga mkoani 
Morogoro na Kampuni ya Madini 
ya Mahenge Resources kwa tham-
ani ya Sh. milioni 51.

Kampuni hiyo inajishughuli-
sha na uchimbaji wa madini ya 
kinywe (Graphite) ambayo hutu-
mika kutengeneza vitu mbalim-
bali zikiwamo betri, breki na kinga 
za mashine na Aprili 24, mwaka 
2018 sampuli zake tani 500 zilisa-
firishwa na Mahenge kwenda Can-
ada kufanyiwa majaribio.

Biteko alisema kampuni ya Ma-
henge licha ya kwamba haijaanza 
uchimbaji wa madini hayo, lakini 
imeweza kushiriki katika shughuli 

za maendeleo ya wananchi na 
kuamua kujenga majengo matatu 
kwa ajili ya ofisi za serikali za vijiji 
hivyo.

Waziri Biteko alisema Rais John 
Magufuli anataka madini yawanu-
faishe Watanzania wenyewe na 
siyo vinginevyo. “Niwatoe wasiwa-
si wananchi wa hapa kuwa, haku-
na mtu hata mmoja atakayekuja 
Tanzania kuchimba madini aon-
doke na kuwaacha wananchi wa-
nashangaa, zama hizo zilipendwa.

“Wawekezaji wote watakaokuja 
watachimba na madini watakay-
oyapata faida yake lazima irudi 
Tanzania.”

Waziri Biteko alisema soko la 
madini ambalo limeanzishwa 
Aprili mwaka jana Ulanga 
limewezesha kuleta faida kwa seri-
kali ambapo hadi sasa fedha iliyo-
patikana ya madini yaliyouzwa ni 
Sh. milioni 396 wakati kwa miaka 
mitano iliyopita walipata Sh. mil-
ioni nne tu.

Aidha, ameiomba Mahenge yale 
waliyoahidi siku hiyo wayafanyie 
kazi kwa haraka kwa sababu 
kampuni nyingi zimekuwa zikia-
hidi vizuri, lakini baadaye hutokea 
malalamiko.

“Tayari nimemwelekeza Mkuu 
wa Wilaya wa hapa     wawe na 
wawakilishi wa kijiji kwenye timu 
hiyo ili baadaye kusitokee malala-
miko.”

Waziri Biteko alisema kampuni 
hiyo imeshapewa sampuli mbal-
imbali za madini hayo ambazo 
walizipeleka katika maabara to-
fauti na wamejiridhisha, Kinywe 
ya Tanzania ni bora kuliko zina-
zopatikana maeneo mengine du-
niani.

Mwenyekiti wa Mahenge,  John 
De Vries ambaye pia ni Mtendaji 
Mkuu wa kampuni ya Black Rock 
Mining kutoka Australia, alisema 
wajibu wao ni kurejesha manufaa 
kwa jamii.

Alisema hadi sasa wamewaom-
ba wanahisa wao na tayari wame-
shapata Dola za Marekani milioni 
23 kwa ajili ya uwekezaji huo na 
kwamba wanahitaji kuwa na fed-
ha nyingi zaidi kwa ajili ya fidia.

“Tupo katika hatua muhimu 
ya mchakato wa kujenga mgodi, 
tunawasiliana na benki zenye mi-
taji mikubwa ili tufanikishe hili na 
tuweze kukabidhi serikalini asil-
imia 16 kama mkataba wa madini 
unavyosema,” alisema.

Vries alisema kampuni hiyo 
imechukua tahadhari kubwa ili 
wasiahidi kitu ambacho baadaye 
washindwe kukitekeleza.

Mkuu wa Wilaya ya Ulanga, 
Ngolo Malenya, alisema kampuni 
hiyo imekuwa ikishirikiana nao 
katika shughuli mbalimbali za ki-
jamii.

“Mwaka jana tulikuwa na upun-
gufu wa vyumba vya madarasa 38, 
tulifanya harambee na kampuni 
hii ya Mahenge ilichangia Sh. mil-
ioni 15, katika shughuli za Mwenge 
wa Uhuru walitoa sare za watoto 
wa alaiki zenye thamani ya Sh. Mil-
ioni 10  na leo wanatukabidhi ofisi 
za vijiji vitatu vinavyogusa mae-
neo yao ya uwekezaji,” alisema.

Mbunge wa Jimbo la Ulanga, 
Goodluck Mlinga, alisema kampu-
ni hiyo imetoa mchango mkubwa 
katika maeneo hayo na imekuwa 
ikishirikisha jamii.

Kampuni ya Mahenge Resourc-
es itakapoanza uchimbaji inata-
rajia kuzalisha tani 80,000 kwa 
mwaka na uzalishaji huo baadae 
utafikia mpaka tani 250,000 kwa 
mwaka na utachangia Dola za 
Marekani milioni 100 (sawa na Sh. 
bilioni 226).

Biteko: Wawekezaji changieni maendeleo

Waziri wa Nishati, Dk. Medard Kalemani, akikabidhi tuzo kwa Mkurugenzi wa kituo cha mafuta Puma Arusha Centre, Husein Sajan, baada ya kuibu-
ka mshindi wa kwanza katika tuzo za waendesha vituo vya mafuta vya Kampuni ya Puma Energy Tanzania Ltd, wakati wa utoaji tuzo hizo Dar es 
Salaam. Kutoka ni Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni hiyo, Dominic Dhanah na Mwenyekiti wa Bodi Selemani Majige. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Wachimbaji madini wasio na vyoo wapewa siku 15
Na Mohab Dominick,            
KAHAMA

 OFISA Madini Mkazi wa Mkoa 
wa Shinyanga, Joseph Kumburu, 
ametoa siku 15 kwa wachimbaji 
wadogo wa dhahabu katika Kata 
ya Segese Halmashauri ya Msalala 
kukamilisha ujenzi wa vyoo   ili 
kuepusha uchafuzi wa mazin-
gira na kutishia kuyafunga iwapo 

watashindwa kutekeleza agizo 
lake. Kumburu amesema maeneo 
mengi ya uchimbaji wa madini 
ya dhahabu katika kata hiyo ya-
megundulika kukosa vyoo, hivyo 
kuwa tishio kwa afya za wachim-
baji wenyewe pamoja na wa-
nanchi wanaozunguka machimbo 
hayo, hali ambayo inaweza   ku-
sababisha magonjwa ya milipuko 
kwa kuzingatia kuwa na sasa ni 

msimu wa mvua za masika.
Aliwaomba maofisa afya 

kutekeleza majukumu yao kwa 
kusimamia ujenzi huo pamoja na 
elimu kwa wachimbaji itolewe juu 
ya madhara yatokanayo na kuko-
sekana kwa vyoo vya kutosha ka-
tika maeneo ya uchimbaji. 

Kumburu aliyasema hayo katika 
kikao kazi chenye lengo la kutatua 
migogoro baina ya wachimbaji 

kwa wachimbaji kutokana na ku-
ingiliana kwa mipaka na ukwepaji 
kodi ya serikali. Alisema baada 
ya siku 15  atatembelea maeneo 
yote ya uchimbaji ili kujiridhisha 
kama agizo lake limetekelezwa 
na kuahidi kuwa iwapo suala hilo 
halikutekelezwa hatashindwa 
kuungana na timu ya wataalamu 
kuyafunga maeneo yote ya uchim-
baji.



BEIJING, China

IDADI ya vifo vitokanavyo 
na homa inayosababishwa na 
virusi vya corona imeongezeka 
na kufikia 300 huku zaidi ya 
14,380 wakiambukizwa.

Kutokana na hali hiyo, 
Shirika la Afya Duniani (WHO) 
limetoa tahadhari kwa nchi 
mbalimbali duniani kuandaa 
mikakati kabambe ya kuka-
biliana na ugonjwa huo iwapo 
utaenea

na kuwaambukiza wakazi 
wake kwa kuzingatia kwamba 
mataifa zaidi yanaendelea kuri-
poti matukio ya maambukizo.

Nchi za Ujerumani, Australia, 
Japan, Korea Kusini, Falme za 
Kiarabu, Marekani na Vietnam 
zote zimeripoti maambukizi 
mapya ya ugonjwa huo huku 
Hispania ikithibitisha maam-
bukizi   ya kwanza katika nchi 
hiyo.

Nchi ya Ufilipino imetangaza 
kifo cha kwanza kutokana na 

homa inayosababishwa na vi-
rusi vya ugonjwa huo.

Wakati huo huo, maofisa sita 
wamefukuzwa kazi katika mji 
wa Huanggang uliojirani na 
Mji wa Wuhan ambako ndiko 
virusi hivyo vilipoanzia.

Kwa mujibu wa taarifa za 
Shirika la Habari la China, Xin-
hua, maofisa hao wamefuku-
zwa kazi kutokana na utendaji 
kazi mbaya katika kushughu-
likia mlipuko wa virusi vya co-
rona tangu vilipozuka.

Licha ya kuonyesha dalili 
za kupungua maambukizo 
mapya, mamlaka ya mkoa wa 
Hubei imerefusha muda wa 
likizo ya mwaka mpya wa Lu-
nar iliyotarajiwa kumalizika 
mwisho wa wiki hii hadi katika 
mwezi huu wa Februari.

Msongamano wa idadi kub-
wa ya watu wanaosafiri wakati 
kama huu ambao wanarejea 
kutoka sehemu mbalimbali 
unaleta hofu ya uwezekano 
wa kusababisha maambukizo 

mapya. 
Mamlaka za miji katika mkoa 

wa Hubei zinawahimiza watu 
wote waepukane na miku-
sanyiko. 

Shule zote katika mkoa huo 
zimeahirisha kufunguliwa kwa 
muhula mpya hadi taarifa ras-
mi itakapotolewa.

Pamoja na kuweka vikwazo 
vikali vya usafiri nyumbani, 
China

imekasirishwa na vikwa-
zo vilivyowekwa na serikali 
za nje na imekosoa agizo la 
Marekani la kuwazuia kuingia 
nchini humo watu wasio raia 
wa Marekani ambao waliitem-
belea China katika kipindi cha 
wiki mbili zilizopita.

China imesema mbali na 
kuiteremshia sifa ya kimataifa, 
hatua kama hiyo inaweza 
kuathiri zaidi uchumi wake wa 
ndani ambao kwa miongo kad-
haa unakua kwa kiwango cha 
chini, huku vita vya kibiashara 
kati yake na Marekani vikiwa 

bado kwa kiasi kikubwa havija-
pata suluhisho.

Mashirika ya ndege ya Can-
ada, Lufthansa, Uingereza, 
Uturuki, Marekani, KLM, Air 
France, Qantas na Delta ya-
mesitisha safari zake za ndege 
kwenda na kutoka China.

Hatua hiyo inaiweka China 
katika hali ya kutengwa kuto-
kana na

kuongezeka kutokuwapo na 
shughuli za usafiri za kimataifa 
pamoja na kusimamishwa kwa 
safari za ndege.

Ujerumani, Uturuki na Mare-
kani ni kati ya nchi ambazo zil-
ipeleka ndege kuwaondoa raia 
wao kutoka mji wa Wuhan.

Nchi nyingine ambayo inaji-
andaa kuondoa raia wake ni 
India na kwamba raia wapato 
250 kutoka mji wa Wuhan. 

Nayo Urusi ilitangaza kufun-
ga mpaka wake na China hatua 
sawa iliyochukuliwa na nchi 
zingine majirani wa China.

  DW
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TEHRAN, Iran

WAZIRI wa Mambo ya Nje 
wa Umoja wa Ulaya (EU) Josep 
Borell, anasafiri kuelekea Iran 
kukutana na viongozi wa nchi 
hiyo. 

Ziara hiyo inaonekana kuwa 
hatua ya EU kuokoa mkataba wa 
nyuklia kati ya Iran na mataifa 
yenye ushawishi mkubwa duni-
ani. 

Hali ya wasiwasi kati ya Iran 
na Marekani imeongezeka

tangu Rais wa Marekani, Don-
ald Trump alipojiondoa katika 
mkataba wa nyuklia na kureje-
sha tena vikwazo dhidi ya Iran 
mnamo mwaka 2018.

Hata hivyo, Iran imejibu 
kwa kujiondoa polepole katika 
uwajibikaji wake katika mkataba 
huo.

Taarifa kutoka Kituo cha 
Habari cha IRNA imeeleza kuwa 
Borrell

atakutana na Waziri wa Mam-
bo ya Nje wa Iran, Mohammad 
Javad Zarif na maofisa wengine 
wakuu wa Iran leo.

   DW

MANILA, Ufilipino

NCHI ya Ufilipino imeripoti 
kifo cha kwanza kutokana na 
virusi vipya vya corona.

Idara ya Afya nchini Ufilipino, 
imesema kuwa mwanamume 
mmoja raia wa China mwenye 
miaka 44 kutoka mji wa Wuhan, 
alilazwa Januari 25 baada ya 
kupata joto kali na kukohoa.

Taarifa zaidi zinaeleza kuwa 
baadaye baada ya kuchukuliwa 
vipimo aligundulika kuwa na 
homa ya mapafu na baada ya 
matibabu hali yake ikaimarika.

Hata hivyo saa 24 kabla ya 
kifo chake, hali yake iligeuka 
kuwa mbaya zaidi na kufariki 
baada ya kugunduliwa kuwa na 
virusi hivyo vya corona. 

Mpenzi wake naye amethibit-
ishwa kuwa na virusi hivyo na 
ametengwa ili kupata matibabu 
katika hospitali moja mjini Ma-
nilla.

   DW

Mwakilishi 
EU atua Iran 
kupatanisha

Corona 
yaua mmoja 
Ufilipino

Idadi waliofariki na 
corona yafikia 300

Maofisa afya nchini China wakipuliza dawa katika baadhi ya majengo kwa ajili ya kupamba na virusi vya corona. 
PICHA: Chinatopix

BAGHDAD, Iraq

VIJANA waliokuwa na ghad-
habu wanaoipinga serikali 
nchini Iraq,

wameendelea kubakia ka-
tika maeneo wanayofanyia 
maandamano kusini mwa nchi 

hiyo licha ya kuteuliwa kwa 
waziri mkuu mpya, Mojammed 
Allawi.

Ni muda wa miezi minne 
sasa imepita tangu kujiuzulu 
kwa Waziri Mkuu, Adel Avdel 
Mahdi na kuzuka kwa vurugu 
nchini Iraq chanzo kikuwa ni 
kuipinga serikali iliyoko ma-

darakani.
Waandamanaji hao wali-

kuwa wanataka kuteuliwa kwa 
mrithi huru wa kisiasa ambaye 
hajawahi kuhudumu serikalini 
na kwa majibu wa maelezo ya 
waandamanaji hao, aliyekuwa 
waziri wa mawasiliano Allawi 
hakufikia matakwa hayo.

Taarifa zaidi zinaeleza kuwa 
vijana wadogo waliokuwa 
wamefunika nyuso zao kwa 
vitambaa, walichoma magu-
rudumu ya magari usiku kwa 
ghadhabu inayotokana na ku-
teuliwa kwa Allawi.

  VOA

Waandamanaji wagoma 
kuondoka barabaraniHata hivyo saa 24 kabla ya 

kifo chake, hali yake iligeuka 
kuwa mbaya zaidi na kufariki 
baada ya kugunduliwa kuwa 
na virusi hivyo vya corona. 
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Na Mwandishi Wetu

MAMLAKA ya Usalama na Afya Mahala 
pa Kazi (OSHA) imetoa cheti kwa Ofisi Bi-
nafsi ya Waziri Mkuu baada ya kufanyia 
ukaguzi katika maeneo yote ya ofisi hiyo na 
kuonyesha kuwa  yamekidhi viwango.

  Cheti hicho kimetolewa jana jioni 
( Jumamosi, Februari 1, 2020) na Kaimu 
Mtendaji Mkuu wa OSHA, Khadija Mwenda 
na kupokelewa na Katibu wa Waziri Mkuu, 
Raymond Gowelle.

Akikabidhi cheti hicho, Khadija ali-
ipongeza ofisi hiyo kwa kuonyesha mfano 
wa utekelezaji wa sheria, ambapo amez-

ishauri ofisi nyingine za umma ziige.
 “Ofisi Binafsi ya Waziri Mkuu imeonesha 

mfano wa kuigwa kwa utekelezaji wa she-
ria, kwani walituita tukaja kufanya ukaguzi 
na tukatoa maelekezo ya namna ya kubore-
sha baadhi ya maeneo na wamerekebisha.”

 Alisema baada ya kutekeleza maelekezo 
hayo suala lililokuwa limebakia ni upimaji 
wa afya kwa wafanyakazi pamoja na kutoa 
mafunzo ya huduma ya kwanza ambayo 
yalifanyika jana.

  Mtendaji huo alisema ni muhimu kwa 
ofisi zote kuzingatia Sheria ya Usalama na 
Afya Mahali pa Kazi kwa kuwa hakuna aliye 
juu ya sheria. 

Baada ya kukamilisha zoezi la upimaji wa 
afya na mafunzo ya OSHA, pia watumishi 
wa Ofisi Binafsi ya Waziri Mkuu walikum-
bushwa namna bora ya kufanyakazi kwa 
uadilifu. Mafunzo yalitolewa na wataalamu 
kutoka Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumi-
shi wa Umma na Utawala Bora. 

Watumishi hao waliushukuru uongozi 
wa ofisi kwa kuandaa utaratibu wa upi-
maji wa afya ambao ulikuwa na muitikio 
mkubwa, mafunzo ya huduma ya kwanza 
pamoja na kukumbushwa kuhusu uadilifu 
na matumizi ya madaraka na ofisi kwa 
manufaa ya umma.

 

Ofisi ya Waziri Mkuu yakidhi viwango Osha

Mkurugenzi wa Bidhaa za Kijamii wa T-MARC Tanzania, Flavian Ngole, (kushoto), akikabidhi taulo za kike kwa 
mmoja wa wanafunzi wa Shule ya Sekondari ya Mugabe wilayani Kinondoni, Judith Michael, wakati wa hafla ya 
kukabidhi msaada wa taulo za kike zilizozinduliwa na taasisi hiyo nchini, zinazojulikana Flowless, kwa wanafunzi 
wa shule hiyo  mwishoni mwa wiki. Wa pili kushoto ni balozi wa bidhaa hiyo, Dinnah Marrios. PICHA: MPIGAPICHA 
WETU

Ufaransa 
yaendesha 
mdahalo
utunzaji wa 
Ziwa Victoria

Na Mwandishi Wetu

UWEZO wa nchi kuhifadhi mafuta 
umeongezeka kutoka lita milioni 900 mwa-
ka 2015 hadi lita bilioni 1.3 kwa sasa, imeele-
zwa.

Waziri wa Nishati, Dk. Medard Kalemani, 
aliyasema hayo jijini Dar es Salaam juzi 
wakati wa hafla ya kutunuku tuzo na zawadi 
kwa waendesha vituo vya mafuta vya Kam-
puni ya Puma Energy Tanzania.

Dk. Kalemani alibainisha kuwa kwa sasa 
Tanzania ina akiba ya mafuta ya petroli lita 
milioni 97 ambayo yanatosha kuendesha 
nchi kwa siku 38 kuanzia juzi, dizeli lita mil-
ioni 197 zinazotosha siku 28 na mafuta ya 
ndege lita milioni 30 yanayotosha siku 56.

“Pia tuna akiba ya lita 600,000 za mafuta 
ya taa, hii ni kutokana na kupungua kwa uh-
itaji wa nishati hii maana Watanzania wengi 
sasa, hasa maeneo ya vijijini wameungan-
ishwa na gridi ya taifa ya umeme,” alitamba.

Alisema mafanikio hayo yametokana na 
uboreshaji wa huduma za uagizaji wa mafu-
ta uliofanywa na serikali tangu mwaka 2012, 
akibainisha kuwa tangu serikali ya awamu 
ya tani iingie madarakani, nchi haijakumb-
wa na tatizo katika upatikanaji wa nishati 

hiyo.
Dk. Kalemani ambaye alikuwa mgeni 

rasmi katika hafla hiyo, aliutaka uongozi wa 
kampuni hiyo kupanua wigo wa biashara 
na kuyafikia maeneo yote ya nchi, hasa viji-
jini ambako hakuna vituo vya mafuta, hivyo 
wananchi wanalazimika kuhifadhi mafuta 
kwenye madumu na kuyauza kwa rejereja 
kwenye makopo ya maji.

Aliitaka kampuni hiyo ijenge vituo vya 
kuuzia mafuta katika maeneo ya mikoa ya 
Katavi, Mara na  Geita ambayo haijayafikia.

Waziri huyo pia aliwataka waongeze ma-
pato ya kampuni ili kodi iongezeke na wa-
hakikishe mwaka huu wanatoa gawio la Sh. 
bilioni 13 kwa serikali, ikiwa ni ongezeko la 
Sh. bilioni mbili kulinganishwa na gawio lao 
la mwaka jana.

Awali, Mkurugenzi Mkuu wa Puma En-
ergy, Dominic Dhanah, alisema ni mara 
ya kwanza tuzo hizo zinatolewa nchini 
kwa lengo la kutambua mchango na kutoa 
zawadi kwa waendesha vituo bora zaidi vya 
mafuta vya kampuni hiyo.

Dhanah alisema Kampuni ya Puma in-
aunga mkono juhudi za serikali katika 
kutoa ajira kwa wananchi na ndiyo maana 
inawapa fursa Watanzania kuendesha vituo 

vyake na wao kuajiri Watanzania wengine 
kama wauza mafuta, waendesha maduka 
na walinzi.

Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi ya 
Puma Energy, Dk. Selemani Majige, alim-
hakikisha waziri huyo kuwa watayafanyia 
kazi maelekezo aliyowapa ili kampuni 
hiyo iendelee kufanya vizuri zaidi katika 
kuchangia mapato ya serikali kwa kodi na 
gawio.

Tuzo zilizotolewa ni pamoja na msimami-
zi bora wa kituo, mwendesha kituo bora ka-
tika huduma za magari, mwendesha kituo 
bora wa mwaka katika ubunifu na kituo 
chenye huduma bora kwa wateja kwa hu-
duma tofauti na uuzaji wa mafuta.

Zingine ni mwendesha kituo bora wa 
mwaka, mhudumu bora katika vituo vya 
mafuta, mwendesha kituo bora wa mwaka 
katika huduma za malipo ya kidijitali na 
mwendesha kituo bora wa mwaka katika 
uhusiano bora na jamii inayomzunguka.

Puma Energy Tanzania ni kampuni ya 
mafuta iliyosajiliwa nchini na inamilikiwa 
kwa pamoja na serikali kupitia Msajili wa 
Hazina na Puma Investments Limited, kila 
upande ukiwa unamiliki hisa kwa asilimia 
50.

Serikali: Hii ndiyo hali 
ya mafuta nchini

Na Faustine Feliciane

UBALOZI wa Ufaransa hapa 
nchini umeendesha mdahalo 
juu ya namna bora ya kutun-
za Ziwa Victoria kwa ajili ya 
kizazi kijacho.

Akizungumza baada ya ku-
malizika kwa mdahalo huo ul-
iofanyika Alliance de France 
jijini Dar es Salaam, Balozi 
wa Ufaransa nchini, Fredric 
Clavieter, alisema Ufaransa 
inathamini urithi wa kizazi 
kijacho cha Watanzania hivyo 
kuna umuhimu wa kupunguza 
matumizi ya kemikali viwan-
dani na kwenye kilimo am-
bazo zinaingia kwenye ziwa 
na kuathiri ziwa hilo.  

“Ufaransa tutaendelea 
kushirikiana na Tanzania 
kuhakikisha usalama wa Ziwa 
Victoria, lakini tutaendelea 
kuangalia namna bora ya ku-
tunza ziwa hili kubwa Afrika,” 
alisema Balozi.

Aidha, alisema Ufaransa 
kupitia shirika lake la mis-
aada, limewekeza kiasi cha 
dola milioni moja kwa ajili ya 
kilimo cha asili kisichotumia 
kemikali.

Mkurugenzi wa taasisi ya 
utafiti wa uvuvi (TAFIR), 
Ishmael Kimirei, alisema  njia 
pekee za kutunza Ziwa Vic-
toria ni kuhakikisha zinaon-
dolewa kemikali za viwan-
dani zinaingia ziwani, lakini 
kuepuka kilimo cha kutumia 
kemikali pembezoni mwa 
ziwa.

“Ziwa letu linaathiriwa na 
matumizi yetu wanadamu, 
lakini mabadiliko ya tabia ya 
nchi, kwa upande wa shughuli 
za binadamu ni pamoja na 
matumizi ya kemikali kwe-
nye kilimo katika maeneo ya 
karibu na ziwa, hii inapele-
kea samaki kuathirika, lakini 
udongo unaotoka shambani 
na kuingia ziwani unapelekea 
kupunguza kina cha maji…
sasa njia ya kutunza ziwa 
letu ni kuhakikisha tunaondoa 
haya yote,” alisema Kimirei.

Aidha, alisema juhudi zina-
zoendelea kufanywa katika 
uhifadhi wa Ziwa Victoria 
umesaidia kuongeza mazalio 
ya samaki kwa kiasi kikubwa.

“Ripoti inaandaliwa juu ya 
hili, lakini kwa sasa samaki 
wameongezeka hii inatokana 
na juhudi zinazofanywa ku-
zuia uvuvi haramu pamoja na 
utunzaji wa ziwa,” aliongezea 
Kimirei.

Baadhi ya washiriki walita-
ka elimu itolewe kwa wakazi 
wanaozunguka Ziwa Victoria 
juu ya uhifadhi wa ziwa hilo.
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GuARdIOlA HAnA HOfu 
kIwAnGO CHA StERlInG

MANCHESTER, England 

KOCHA wa Manchester City, Pep 
Guardiola hana hofu na kiwango cha 
Raheem Sterling licha ya mshambu-
liaji huyo kuanza mwaka 2020 kwa 
kiwango kisichoridhisha.

Sterling hajafunga bao katika 
mechi saba mwaka huu, ambapo 
kwa mara ya mwisho alifunga dhidi 
ya Wolves Desemba 27, mwaka jana.

Mshambuliaji huyo amefunga ma-
bao 20 kwenye mashindano yote 
msimu huu na Guardiola amesema 
haoni tatizo lolote kwa kiwango cha 
Sterling kuelekea mchezo wake wa 
jana Jumapili dhidi ya Tottenham.

“Raheem alikaba vizuri dhidi ya 

(Aaron) Wan-Bissaka kwenye mche-
zo wa mwisho na alitengeneza nafasi 
ambazo mchezaji mwingine haku-
weza kuzitengeneza na bahati mbaya 
hakufunga,” alisema.

“Lakini alikuwa pale na nina fura-
ha kubwa juu yake na kiwango ali-
choonyesha dhidi ya United.

“Mwezi uliopita, watu walizun-
gumza kuhusu takwimu zake, ma-
bao, lakini mara zote nimesema 
simuhukumu Raheem katika pointi 
hizo.”

Sterling tayari amecheza mechi 
34 kwa City msimu huu, akiwa 
amecheza michezo 51 kwa klabu hiyo 
kwa msimu wa 2018-19.

MADRID, Hispania

ZINEDINE Zidane amekubali 
kwamba yeye alihusika kwa namna 
moja wakati Real Madrid ikionyesha 
kiwango kibovu katika kipindi cha 
kwanza kwenye mchezo dhidi ya 
Atletico Madrid.

Bao la Karim Benzema katika kipin-
di cha pili liliwawezesha ‘Los Blancos’ 
hao kupata ushindi wa 1-0 katika dim-
ba la Santiago Bernabeu, na kuongoza 
msimamo wa ligi kwa pointi sita dhidi 
ya Barcelona waliopo nafasi ya pili.

Hata hivyo, Madrid hawakuwa kwe-
nye kiwango kizuri kwa kipindi cha 
kwanza na Zidane akafanya mabadi-
liko ya wachezaji wawili, akimwingiza 
Vinicius Jr ambaye ndiye alikuwa mpi-
shi wa bao la Benzema.

“Sikufurahishwa na kile nilichok-
iona uwanjani wakati wa kipindi cha 
kwanza. Lakini halikuwa tatizo kwa 
wachezaji, lilikuwa ni jukumu langu,” 
alisema Zidane akiwaambia waandi-
shi wa habari.

“Hivyo, nikawabadili Isco na Toni 
(Kroos), lakini ingewezekana kwa 
wachezaji wengine wawili. Mabadi-
liko yalihitajika.

“Wachezaji watano kwenye ki-
ungo walifanya vizuri katika mchezo 
mwingine. Lakini leo ( juzi) mambo 
yalikuwa tofauti kabisa, ilikuwa ngu-
mu kwa upande wetu kupata mpira.

Zidane 
achambua 
dabi na 
Atletico 

unItEd
yAMSAjIlI IGHAlO wA nIGERIA

MANCHESTER, England 

KLABU ya Manchester United imemsajili ali-
yekuwa mshambuliaji wa Watford, Odion Ighalo 
kutoka Shanghai Shenhua kwa mkopo hadi 
mwisho wa msimu huu.

Makubaliano ya kumsajili mchezaji huyo wa 
kimataifa wa Nigeria, Ighalo mwenye umri wa 
miaka 30, hayana kipengele kinachowaruhusu 
miamba hiyo ya Old Trafford kumnunua.

Ighalo, ambaye bado yuko China anatarajiwa 
kusafiri kwenda Uingereza ndani ya siku chache 
zijazo, alifunga mabao 39 katika mechi 99 al-
izocheza Watford kati ya mwaka 2014 na 2017.

“Odion ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa,” 
alisema kocha wa United, Ole Gunnar Solskjaer.

“Ataingia na kuongeza idadi ya washambuliaji 
tulionao katika kipindi kifupi atakachokuwa 
nasi.”

“Mchezaji mahiri sana katika kazi yake, ataku-
wa na manufaa makubwa hapa.” alisema Solsk-
jaer.

Ighalo alijiunga na Super League ya China 
mwaka 2017, kwanza akiwa na timu ya Chang-
chun Yatai.

Baada ya misimu miwili, akajiunga na timu ya 
Shanghai Shenhua na kufunga mara 10 katika 
mechi 19 ambazo alishiriki.

Aidha, Odion Ighalo alikuwa mfungaji bora ka-
tika mashindano ya Kombe la Afrika kwa kufun-
ga mabao saba kabla ya kufunga matano katika 
mashindao ya msimu wa joto.

Inafahamika kwamba klabu za ligi nyingine za 
Ligi Kuu England zimeonyesha nia ya kumsajili 
Ighalo lakini mwenye alitaka kuichezea United.

Ighalo ni mchezaji wa kwanza kusajiliwa kwa 
mkopo wa aina hiyo tangu kuwasili kwa Radamel 
Falcao kutoka Monaco mwaka 2014.
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MILAN, Italia 

UAMUZI wa Christian Eriksen kuchagua kuji-
unga na Inter Milan dhidi ya klabu nyingine za 
Ulaya ni uthibitisho kwamba klabu hiyo ipo vi-
zuri zaidi kwa mujibu wa kocha, Antonio Conte.

Eriksen alikamilisha usajili kutoka Totten-
ham na kujiunga na Inter Jumanne iliyopita, na 
kuwa mchezaji wa tatu kutua timu hiyo ya Serie 
A kwenye dirisha la Januari, baada ya Ashley 
Young na Victor Moses.

Aliingizwa akitokea benchi wakati zikiwa 
zimesalia dakika 24 mpira kumalizika katika 
mchezo wa robo fainali ya Kombe la Coppa Ita-

lia na jana Jumapili alitarajiwa kucheza dhidi ya 
Udinese kwenye mchezo wa Ligi Kuu.

Conte amesema Eriksen alikuwa akiwani-
wa na klabu kadhaa na anaamini uamuzi wa 
mchezaji huyo wa kimataifa wa Denmark ku-
hamia pale San Siro ni ushahidi tosha kwamba, 
Inter ni moja ya klabu zinazovutia Ulaya.

“Eriksen aliwaniwa na klabu nyingi na aliku-
wa na machaguo mengi na akaamua kuichagua 
Inter,” alisema Conte akiwaambia waandishi wa 
habari.

“Na hilo linathibitisha kwamba, ameona njia 
sahihi na wote tunafanya kazi vizuri kwa kui-
weka timu yetu kwenye daraja la juu.”

AfungukA ERIksEn kutuA IntER

MANCHESTER, England 

GARY Neville anaona ishara za 
Juan Sebastian Veron kwa Bruno Fer-
nandes baada ya kucheza mchezo 
wake wa kwanza kwa Manchester 
United.

Fernandes alicheza kwa dakika 
zote 90 pale Old Trafford Jumamosi 
wakati United ilipotoka sare ya bila 
kufungana na Wolves kwenye mch-
ezo wa Ligi Kuu ya England.

Mchezaji huyo wa kimataifa wa 
Ureno, aliyesajiliwa kwa thamani in-
ayodhaniwa kuwa ni pauni milioni 67 
kutoka Sporting CP, alipiga mashuti 
matano, huku matatu yakilenga goli 
na alipiga pasi 88, ingawa hakuten-

geneza nafasi ya kufunga.
Neville aliona inatosha Fernandes 

kumchukulia kwa mtazamo chanya 
na kwamba alionekana akiwa katika 
kiwango cha kuvutia kwenye namba 
10 kama ambavyo Veron alivyocheza.

“Ni mapema sana, lakini nilipen-
da kile alichokifanya,” alisema beki 
huyo wa zamani wa United, Neville 
akimzungumzia Fernandes akiiam-
bia Sky Sports. 

“Nafikiri alifanya vizuri, ingawa uli-
kuwa mchezo mgumu kwake.

“Tumesikia mengi kuhusu uwezo 
wake wa kutoa pasi za mwisho na 
kufunga mabao, naamini atakuwa na 
kiwango bora ndani ya siku chache 
zijazo.”

nEvIllE AMfAnAnIsHA 
fERnAndEs nA vEROn

BARCELONA, Hispania 

KLABU ya Arsenal imepewa ofa ya 
pauni milioni 50 na Barcelona ili wa-
muachie mshambuliaji wao, Pierre-
Emerick Aubameyang wakati wa kip-
indi cha majira ya joto kijacho.

Mabingwa wa Hispania, Barcelona, 
ndio wanaohitaji saini ya mshambu-
liaji huyo wa kimataifa wa Gabon. 

Lakini, taarifa kutoka Emirates zi-
nadai Arsenal ipo tayari kuzuia dili 
hilo lisifanyike licha ya mchezaji huyo 
kubakiza miezi 18 ya kuitumia timu 
hiyo.

Itakapofika mwishoni mwa msimu, 
Aubameyang atakuwa amebakiza 
mwaka mmoja wa mkataba na haone-
kani kama anaweza kusaini dili jipya.

Hilo likitokea na kwa umri wa 
mchezaji huyo, Arsenal haitakuwa na 
uhakika tena wa kupata ofa ya mk-
wanja mrefu kama huo na badala yake 
itamuuza kwa pesa ndogo itakayoipa 
shida kusajili mbadala wake.

Taarifa zinaeleza wazi na The Tel-
egraph linasisitiza kuwa Barcelona 
inahitaji kusajili mshambuliaji haraka 
na harakati zote imezielekeza kwake.

Barca yatoa 
ofa nono kwa 
Aubameyang 

COntE
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  Tayari ameingia kwenye orodha ya wafungaji 10 kwenye 
ligi, lakini pia...

KWa UFUPi

DORTMUND, Ujerumani

MAKINDA wa Borussia Dortmund, 
Jadon Sancho na Erling Braut Haaland 
wote wameweka historia ya mabao 
wakati timu yao ikiibuka na ushindi 
mtamu dhidi ya Union Berlin.

Sancho mchezaji wa kimataifa wa 
England amekuwa kinda pekee ku-
funga mabao 25 kwenye Ligi Kuu ya 
Ujerumani, Bundesliga, na kwenye 
mchezo huo yeye ndiye alikuwa wa 
kwanza kufunga bao la ufunguzi.

Mchezaji wa kimataifa wa Norway, 
Haaland sasa anakuwa ni mchezaji wa 
kwanza kufunga mabao saba katika 
mechi zake tatu za kwanza kwenye 
Bundesliga. Alifunga bao la pili na ku-
fanya matokeo kusomeka 2-0 katika 
mchezo huo wa juzi.

Mchezaji huyo mwenye umri wa mi-

aka 19, alisajiliwa kipindi cha dirisha 
dogo la usajilila Januari akitokea Red 
Bull Salzburg na alifunga mabao mata-
no katika mechi zake mbili za kwanza 
za Ligi Kuu ya Ujerumani.

Tayari ameiingia kwenye orodha 
ya wafungaji 10 kwenye ligi, akiwa 
amecheza dakika 136, baada ya kufun-
ga mabao yake hayo saba.

“Ilikuwa ni siku ngumu leo ( juzi), 
lakini lilikuwa jambo zuri kucheza 
kuanzia dakika ya kwanza,” alisema 
Haaland akiiambia Sky Sports. “Kwa 
uhakika nimekuwa fiti zaidi, ingawa 
bado siko fiti kwa asilimia 100.”

Makinda hao pia walihusika kwenye 
mabao mengine mawili ya Dortmund.

Sancho alimtengenezea krosi safi 
kiungo wa kimataifa wa Ubelgiji, Axel 
Witsel aliyefunga la nne.

Mchezaji huyo wa zamani wa Man-

chester City, Sancho sasa amefunga 
mabao tisa na kutengeneza pasi za 
mwisho saba katika mechi tisa zilizo-
pita za Bundesliga.

Marco Reus alifunga bao jingine 
kwa Dortmund kwa mkwaju wa pen-
alti, ambayo alizawadiwa Haaland.

Wachezaji wa mwanzo kufunga 
kwenye Bundesliga kabla hawajafiki-
sha umri wa miaka 20, alikuwa Horst 
Koppel ambaye aliichezea Stuttgart 
miaka ya 1960 na kiungo wa sasa wa 
Bayer Leverkusen, Kai Havertz.

Kwingineko Bayern Munich ili-
paa kileleni kwa msimamo baada 
ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 
dhidi ya Mainz shukrani kwa mabao 
ya Robert Lewandowski, Thomas Mul-
ler na Thiago, huku wapinzani wao, 
RB Leipzig wakitoka sare na Borussia 
Monchengladbach.

barca KUmsajili Willian
KLABU ya Barcelona inakaribia kuku-

bali kumsajili winga wa Chelsea, ambaye ni 
mchezaji wa kimataifa wa Brazil, Willian mwe-
nye umri wa miaka 31, mkataba wake unamal-
izika mwishoni mwa msimu. (Marca)

arteta azUia ozil KUsePa
KOCHA wa Arsenal, Mikel Arteta alizuia us-

ajili wa kiungo wa Ujerumani, Mesut Ozil mwe-
nye umri wa miaka 31, kwenda kwenye klabu 
moja ya Qatar wakati wa dirisha dogo la usajili 
Januari. (90min)

United, KoUlibaly KitaeleWeKa
KLABU ya Manchester United wapo kwenye 

hatua nzuri katika jitihada zao za kutaka kum-
sajili beki wa Napoli, Kalidou Koulibaly mwe-
nye umri wa miaka 28. (Mirror)

maddison aWaniWa United
MANCHESTER United inamwania kiungo wa 

kimataifa wa England anayekipiga pale Leices-
ter City, James Maddison mwenye umri wa mia-
ka 23, pamoja na winga wa Borussia Dortmund, 
Mingereza Jadon Sancho mwenye umri wa mia-
ka 19, wakati wa dirisha la usajili la kipindi cha 
majira ya joto. (Standard)

ancelotti aionya barca
KOCHA wa Everton, Carlo Ancelotti ameion-

ya Barcelona kwamba watapoteza muda wao 
kama watatuma ofa nono kwa mshambuliaji 
wa kimataifa wa Brazil, Richarlison mwenye 
umri wa miaka 22, kipindi cha majira ya joto. 
(Star)

chelsea yajitosa KWa sancho
KLABU ya Chelsea itajaribu kuipiku Man-

chester United katika mbio za kumsajili 
mshambuliaji wa zamani wa Manchester City, 
Jadon Sancho. (Sun)

inter yamcheFUa GiroUd
MSHAMBULIAJI wa Chelsea na Ufaransa, Ol-

ivier Giroud mwenye umri wa miaka 33, alika-
sirishwa na miamba wa Ligi Kuu ya Italia, Serie 
A, Inter Milan kwa kuamua kuachana na mpan-
go wao wa kumsajili. (RMC, via Mail)

cavani aidindia chelsea
KLABU za Manchester United na Chelsea zil-

ishindwa jaribio lao la kutaka kumsajili nyota 
wa Paris St-Germain, Edinson Cavani mwenye 
umri wa miaka 32, kwa sababu mshambuliaji 
huyo wa kimataifa wa Uruguay moyo wake uli-
taka ahamie Hispania. (Mirror)

taKUmi aFUnGUKia liver
MSHAMBULIAJI wa Liverpool, Takumi Mi-

namino raia wa Japan menye umri wa miaka 25, 
amesema klabu kadhaa za Ligi Kuu ya England 
zilikuwa zinamtaka pamoja na zile kutoka kwe-
nye Ligi Kuu ya Ujerumani, Bundesliga. (Star)

arsenal yatajiWa bei ya Pablo
KLABU ya Arsenal italazimika kulipa pauni 

milioni nane ili kugeuza usajili wa mkopo kwa 
beki wa Hispania, Pablo Mari mwenye umri wa 
miaka 26, na beki wa kulia wa Ureno, Cedric 
Soares mwenye umri wa miaka 28, ili kuwasajili 
moja kwa moja. (Star)

lemar amUliKWa bayern
Bayern Munich imejiweka sawa na uweze-

kano wa kwenda kumsajili kiungo wa Atletico 
Madrid, Mfaransa Thomas Lemar, 24. (France 
Football)

dondoo za soKa 
MAGAZETI YA ULAYA

Sancho, haaland waweka 
rekodi mpya BundeSliga
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hAbAri Michezo

Na Mwandishi Wetu

WAKATI Kocha Mkuu wa Simba, Mbel-
giji, Sven Vandenbroeck (pichani), alim-
sifu Kocha Mkuu wa Coastal Union, Juma 
Mgunda kwa kukubali kushindwa, mpin-
zani wake huyo amesema kilichowaponza 
katika mechi hiyo ya juzi hadi kupoteza ni 
kukosa umakini kwa wachezaji.

Juzi katika Uwanja wa Taifa, Simba ili-
ibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya 
‘Wagosi wa Kaya’ hao, shukrani kwa kiun-
go Mbrazil Gerson Fraga aliyefunga yote 
mawili.

Kwa ushindi huo, Simba imezidi ku-
jikita kileleni mwa msimamo wa Ligi 
Kuu ikiwa na alama 47 baada ya mechi 18 
wakati Coastal Union ambayo nayo ime-
shuka dimbani mara 18, ikibaki na alama 
zake 30.

Hata hivyo, baada ya mechi hiyo Mgun-
da alisema soka ni mchezo wa makosa na 
Simba imewaadhibu kutokana na makosa 
waliyoyafanya huku akiahidi kwenda 
kuyafanyia kazi ili kuyapunguza ama kuy-
amaliza kabisa.

“Mpira ni mchezo wa makosa, vijana 
wamepambana kwa kadri ya uwezo wao, 

lakini mwisho wa siku wamefanya ma-
kosa na wapinzani wetu wameyatumia 
kutuadhibu.

“Kwa sasa nitakwenda kuyafanyia kazi 
makosa hayo ili kuyapunguza ama kuya-
ondoa kabisa kabla ya mechi yetu ijayo,” 
alisema.

Kwa upande wake, Sven mbali na ku-
wapongeza wachezaji wake kwa ushindi 
huo, pia alimpongeza Mgunda kwa kuo-
nyesha uanamichezo kwa kukubali kipigo 
hicho huku akieleza akili zake sasa ni 
mchezo ujao dhidi ya Polisi Tanzania.

Sven ampongeza mgunda 
akikubali kipigo cha Simba

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR 

TIMU ya Chuoni imedhamiria 
kupata alama tatu katika mch-
ezo wake wa Ligi Kuu Zanzibar 
baada ya mapumziko ya kupisha 
usajili wa dirisha dogo.

Chuoni ambayo inawakaribi-
sha Selem View kutoka Kisiwani 
Pemba itashuka katika Dimba la 
Mau A kwenye mchezo utakao-
pigwa leo majira ya saa kumi 
alasiri. 

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Kocha wa Chuoni, Ramad-
hani Madundo alisema wameji-
andaa vema kuhakikisha wana-
pata alama tatu muhimu katika 
mchezo huo.

Alisema hadi sasa kikosi  
chake Kipo vizuri na  hakuna 
majeruhi, hivyo  ana matumaini 
makub wa ya kupata ushindi  na 
kuzidi kujikusanyia  pointi katika  
mzunguko  huu wa lala salama 
am bao kila timu inataka  kupata 
matokeo mazuri.

Aidha, akizungumzia wapin-
zani wake timu ya Selem View 
kutoka Pemba, alisema anawa-
heshimu kutokana na kutambua 
wamejiimarisha zaidi katika 
dirisha dogo lililofungwa mwezi 
uliopita.

Timu ya Chuoni ipo nafasi ya 
tano ikiwa na alama 19 baada 
ya  mzunguko wa kwanza huku 
Selem View ikiwa nafasi ya tisa 
na alama zake 13.

chuoni yataka 3 
za Selem View 

Mkurugenzi wa Masoko wa Zantel Tanzania, Sakyi Opoku (kulia), akitoa zawadi kwa mshindi wa jumla wa mashindano ya Zantel 
Monthly, Mug Femin Mabachi (katikati) yaliyofanyika mwishoni mwa wiki kwenye viwanja vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Kushoto ni 
nahodha wa timu ya Lugalo Gofu ya Wanawake, Hawa Wanyenche. Mashindano hayo ya gofu yaliandaliwa na Kampuni ya Mawasiliano 
ya Zantel Tanzania. MPIGAPICHA WETU

Na Adam Fungamwango

TIMU ya Tanzania Prisons ya Mbeya na 
Polisi Tanzania zinazomilikiwa na Wiz-
ara ya Mambo ya Ndani, jana ziliondoka 
na ushindi kwenye mechi zao za Ligi Kuu 
ambazo ziliahirishwa kuchezwa juzi jioni 
kutokana na mvua kubwa kunyesha jijini 
Dar es Salaam na Dodoma na kusababisha 
viwanja kujaa maji.

Mechi hizo zilizopigwa jana asubuhi, 
Prisons iliichapa KMC ya Kinondoni bao 
1-0 kwenye Uwanja wa Jamhuri Dodoma, 

huku Polisi Tanzania ikiichapa JKT Tanza-
nia bao 1-0 katika Uwanja wa Uhuru.

Prisons ambayo imekimbilia Dodoma 
na kuufanya Uwanja wa Jamhuri kuwa 
wake wa nyumbani badala ya Uwanja 
wa Samora Iringa iliyokuwa ikichezea 
kama uwanja wa nyumbani kwa muda, 
ilipata bao pekee dakika ya 22 likifungwa 
na straika wao mkongwe Jeremiah Juma 
dakika ya 22.

Timu hiyo yenye  maskani yake  mjini 
Mbeya,  awali ilikuwa  ikitumia Uwanja  
wa Sokoine mjini  humo, lakini uli pigwa 

marufuku  na Bodi ya Ligi,  baada ya ku-
har ibiwa kutokana na  kutumiwa kwenye 
shughuli za  tamasha la muziki.

Kwa matokeo hayo, timu hiyo imefiki-
sha pointi 21 kwa michezo 17 iliyocheza, 
huku ikikamata nafasi ya 12.

Kwa upande wa KMC, imefikisha jumla 
ya pointi 17, kwenye michezo 17, huku pia 
ikiwa imecheza mechi 17.

Kwenye Uwanja wa Uhuru jijini Dar 
es Salam, Polisi Tanzania ikiwa ugenini 
iliibuka na ushindi wa bao 1-0, ikiwa ni 
mechi nyingine ambayo ilibidi ichezwe 

juzi, lakini ikaahirishwa kwa sababu ya 
mvua kubwa jijini Dar es Salaam.

Bao pekee lililoipa ushindi Polisi Tan-
zania lilifungwa na beki wa siku nyingi 
nchini, Jimmy Shoji.

Kwa matokeo hayo, timu hiyo inapaa 
mpaka kwenye nafasi ya saba, ikiwa im-
echeza mechi 17, na kujikusanyia pointi 
27.

JKT Tanzania yenyewe iko kwenye nafa-
si ya nane ikiwa na pointi zake 26,  baada 
ya mechi 17.

Mvua yazibeba Prisons, Polisi Ligi Kuu

MSHINDI...



Na Adam Fungamwango

MKONGOMANI David Molinga, ameendelea kuwa 
shujaa kwa Yanga, baada ya jana kufunga bao pekee 
lililoipa pointi tatu dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye 
mechi ngumu ya Ligi Kuu, ikichezwa Uwanja wa 
Taifa jijini Dar es Salaam.

Ilikuwa ni dakika ya 51, alipounganisha krosi safi 
iliyochongwa na Ditram Nchimbi aliyeingia badala 
ya Mnyarwanda Patrick Sibomana.

Hilo linakuwa ni bao lake la sita msimu huu akiwa 
amewafikia Miraji Athumani wa Simba na Waziri 
Junior wa Mbao FC, lakini likiwa ni la pili mfululizo 
baada ya kuwa miongoni mwa wafungaji wakati 
wakiichapa Singida United 3-1 kwenye Uwanja wa 
Liti zamani Namfua, katika mechi iliyopita Januari 
22.

Kwenye mechi hiyo ya jana, Mtibwa itabidi ijilau-
mu yenyewe kwa kushindwa hata kupata sare, 
kwani ilikosa mabao ya wazi dakika za mwishoni, 
kufuatia Ally Makarani akiwa na kipa Metacha Mna-
ta kupiga shuti lililookolewa na kipa huyo dakika 
ya 71, huku Kibwana Shomari naye akiwa anataza-
mana na Metacha dakika ya 89, lakini alipiga shuti 
kubwa nje la lango.

Kabla ya hapo, Sibomana ambaye hakuwa kwe-
nye kiwango chake cha kawaida, alikosa bao la wazi 
dakika ya 32 akiwa ana kwa ana na Shaaban Kado.

Yanga ilikosa bao la wazi dakika ya 36, baada ya 
faulo iliyopigwa na Haruna Niyonzima kumkuta 
Molinga aliyepiga shuti hafifu, lakini lilitemwa na 
kipa Kado na kuzua kizaazaa golini, kabla ya kuu-
wahi tena kuudaka.

Yikpe Gnamien, straika raia wa Ivory Coast aliiko-
sesha Yanga bao la pili baada ya kuwatoka mabeki 
wa Mtibwa dakika moja tu kabla ya mechi kumal-
izika, lakini shuti lake la mguu wa kushoto lilipaa 
juu la lango.

Burudani nyingine kwenye mechi hiyo ni 
mchezaji Abdulhalim Humud kupewa kazi moja tu 
ya kutembea na winga machachari Benard Morri-
son na kuifanya kazi yake vema kiasi cha kutoone-
kana sana, wala kufanya mbwembwe zake kwenye 
mechi ya jana, kwani kila anapopasiwa, kiungo 
huyo mkabaji alikuwa ameshafika eneo la tukio na 
kutibua mipango kwa kumnyang’anya mpira, au ku-
tumia nguvu zaidi.

Kwa matokeo hayo Yanga inafikisha pointi 31, 
ikiwa inakamata nafasi ya nne nyuma ya Namungo 
yenye pointi kama hizo 31, lakini ikiwa na faida ya 
uwiano mzuri wa mabao ya kufunga na kufungwa 
inayoshika nafasi ya tatu, Azam FC ambayo jana 
ilitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Mbeya City ikishika 
nafasi ya pili kwa pointi zake 37, na Simba wakiwa 
kileleni na alama zake 47.

Hata hivyo, Yanga imecheza mechi 16, ikizidiwa 
mechi moja na Namungo, huku Simba na Azam ziki-
izidi kwa michezo miwili.

Mtibwa imebakiwa na pointi zake 23, ikikamata 
nafasi ya 10 kwa michezo 18 ambayo imecheza, iki-
wa imebakisha mechi moja tu kumaliza mzunguko 
wa kwanza.

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042
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LONDON, England

LICHA ya kutanguliwa kwa 
mabao mawili ndani ya dakika 
sita (dk. 37 na 44) kupitia kwa 
Philip Billing na Nathan Ake, 
Mbwana Samatta aliandika re-
kodi mpya akiifungia Aston Villa 
bao la kufutia machozi dhidi ya 
Bournemouth juzi wakati huu 
sasa akikisubiri kikosi cha Jose 
Mourinho, Tottenham.

Katika mechi hiyo 
iliyopigwa Uwanja wa

 Dean Court zamani 
Vitality na Aston Villa
 kuchapwa mabao 2-1
, Samatta alitupia bao 

lake dakika ya 70,
 ambalo linamfanya 

kuwa mchezaji wa 
kwanza kufunga bao 

kwenye mechi ya 
kwanza ya Ligi Kuu 

England kwa Aston Villa
 tangu Rudy Gestede

 alipofunga Agosti 
2015, pia dhidi ya 

Bournemouth.

Lakini kwa hisani ya Samatta, 
Aston Villa imepata bao lake 
la kwanza kwa njia ya kichwa 
kwenye Ligi Kuu England tangu 
Ciaran Clark alipofunga dhidi ya 
Watford Aprili 2016. 

Aidha, Samatta amekuwa 
mchezaji wa kwanza kutoka Tan-
zania kucheza Ligi Kuu England, 
wakati pia Tanzania ikiwa taifa 
la 117 tofauti kuwa na mchezaji 
mchezaji kwenye michuano hiyo.

Kocha wa Aston Villa, Dean 
Smith akizungumza baada ya 
mechi hiyo alisema: “Hatuku-
cheza vizuri katika kipindi cha 
kwanza, ila kipindi cha pili baada 
ya [Jefferson Lerma] kutolewa 
kwa kadi nyekundu, ingawa 
hatukufanya vya kutosha kwa 
umiliki wetu.”

Aston sasa itaikaribisha Totten-
ham katika Uwanja wa Villa Park 
Jumapili ya wiki ijayo, Februari 
16 kwenye mwendelezo wa ligi 
hiyo.

Samatta hesabu 
kwa Mourinho 
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Yanga, Molinga sasa 
Mwendo wa kudunda

Sancho, Haaland waweka rekodi mpya Bundesliga

Mshambuliaji wa Yanga, David Molinga, akishangilia baada ya kuifungia timu yake 
bao pekee wakati ikishinda 1-0 dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye mechi ya Ligi Kuu 
Bara iliyopigwa Uwanja wa Taifa jana. PICHA: JUMANNE JUMA

  Mtibwa Sugar yalala ikimaliza mbwembwe za 
Morrison, Azam nayo yashikwa na Mbeya City kwa... 
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TAYARI...
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